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17ลานเฮบัตรคนจนใหม

‘คนละครึ่ง’เฟส4คึกคัก
ทําเนียบฯ • ครม.เคาะแลว! บัตรคนจน

รอบใหม 20 ลานคน คาดใชงบ 6-7 หม� น

ลาน วางเกณฑเขมขนขึ้น ไมจนจริงหมด

สิทธิ์ รายไดไมเกินแสนบาทตอป ไรบัตร

เครดิต คลังปลื้มคนละครึ่งเฟส 4 คึกคัก ลด

เงินสมทบประกันสังคม ม.40 อีก 6 เดือน 

เม� อวันที่ 1 กุมภาพันธ นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี เปดเผยวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียน

เพ� อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2565 และเห็น

ชอบรางประกาศคณะกรรมการประชารัฐ

สวัสดิการเพ� อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 

เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ดําเนินงาน และความคุมคาในการจัดประ 

ชารัฐสวัสดิการ ทั้งนี้ เพ� อบรรเทาภาระคา                                                    

ใชจายใหกับผูมีบัตรสวัสดิการฯ อยางตอเน� อง 

รวมทั้งชวยเหลือกลุมตกหลนใหสามารถเขา

ถึงโครงการ โดยมีกลุมเปาหมาย ประชา 

ชนผูสนใจลงทะเบียนเขารวมโครงการ ประ 

มาณ 20 ลานคน (ผูถือบัตรสวัสดิการฯ เดิม                                                                     

และผูเขาขายไดรับสิทธิรายใหม) คาดสามารถ

เริ่มใชสิทธิไดตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.65 โดยมี

กรอบวงเงิน 564.455 ลานบาท ประกอบ

ดวย คาจางเหมาบริการระบบลงทะเบียน 

และการยืนยันตัวตน 164.274 ลานบาท คา

ใชจายสําหรับการรับลงทะเบียน 

ไทยโพสต • “อนุพงษ” แจง ครม.พรอมชง

เลือกตั้งผูวาฯ กทม.เขา ครม.มี.ค. ไดเลือก 

พ.ค. ขณะที่ผูวาฯ ปจจุบัน-ส.ส.จะลงสนาม

นี้ตองลาออก “บิ๊กตู” ลั่นไมหวงอํานาจให                                                  

เลือกผูวาฯ กทม.แน� “จุรินทร” ขานรับ 

“มท.1” แจงเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ชัดเจน 

“องอาจ” บี้นายกฯ เรงรัดเลือกตั้งตามไทม

ไลน “ประธานภาค กทม.พปชร.” การันตี

สงผูวาฯ เมืองกรุงแน� แตไมยืนยันจะเปน 

“อนุสรี” ขณะที่ “วิโรจน” ปรับแผนชิงผูวาฯ 

สอดรับปฏิทินเลือกตั้งชวง พ.ค.

ท่ีทําเนียบรัฐบาล วันท่ี 1 กุมภาพันธ                                                                    

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี      ให                                                                    

สัมภาษณภายหลังการประชุมคณะรัฐมน 

ตรี (ครม.) วา ในที่ประชุม ครม. พล.อ.อนุ

พงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย  ไดแจงตอ

ที่ประชุม ครม. ถึงกําหนดการเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผู

วาฯ กทม.) ตามที่ไดรายงานตอวุฒิสภาเม� อ

วันที่ 31 ม.ค. วาเดือน มี.ค.จะมาแจงให 

ครม.ทราบถึงการดําเนินการเก่ียวกับการเลือก                                                            

ตั้งผูวาฯ กทม.อยางเปนทางการ เม� อเร� อง

ถึง ครม. และ ครม.เห็นชอบแลวถือวาเขา                                                      

เกณฑทางกฎหมายท่ีจะมีการเลือกต้ัง กทม. 

ซึ่งอาจจะพรอมกับเลือกตั้งนายกเมือง

พัทยา หลังจากนั้นเปนเร� องของคณะกรรม 

การการเลือกตั้ง (กกต.) ไปกําหนดวันเลือก

ตั้งเอาเอง โดย กกต.จะทิ้งชวงเวลา 2 

เดือน ถามวาทําไมตองแจงตอ ครม.เดือน 

มี.ค. พล.อ.อนุพงษมีไทมไลนของกระทรวง

มหาดไทย เพราะขณะน้ีการประกาศผลเลือก

ตั้ง อบต.ยังไมจบ จะไปจบปลายเดือน ก.พ.                                                      

ประกอบกับการแบงเขตเลือกต้ังยังไมเรียบ 

รอย ดังนั้น ตน มี.ค. กระทรวงมหาดไทยจึง

จะมาแจงให ครม.ทราบอยางเปนทางการ 

“วันน้ีท่ีมารายงานเปนเพียงการราย 

งานเนื้อหาที่แจงตอ ส.ว. จึงยังไมเริ่มนับ

ตรงนี้ แตจะนับหนึ่งจากการรายงาน ครม.

อยางเปนทางการเดือน มี.ค. จากนั้นจะนับ

สองเม� อ กกต.ประกาศวันรับสมัครและวัน

เลือกตั้ง ที่คาดวาจะมีการเลือกตั้งในเดือน 

พ.ค. ซึ่งจะทําพรอมกับ ส.ก. แตในสวนของ

เมืองพัทยา กระทรวงมหาดไทยจะเสนอมา

เชนกัน แตจะเปนเชนนั้นหรือไมนั้น คงตอง

พิจารณาอีกครั้ง” 

เม� อถามวาฝายการเมืองมั่นใจไดแลว                                              

หรือไมวาจะมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. 

ปราบผีเปรต

ยึดทรัพยไวยาวัจกร

คลังบี้

‘อาคเนย-ไทยประกันภัย’

‘ยุบสภา’ ใครไดอะไร?

ทําเนียบฯ • ครม.เห็นชอบขอเสนอพีมูฟ 

15 กรณี ยอมรับเปนเร� องนโยบาย-กม.ตอง

พิจารณารอบคอบ ขณะที่ม็อบพอใจ แตขอ

ปกหลักฟงผลตอ “เสี่ยแฮงค” ยันเห็นชอบ

ตามที่ตกลงทุกตัวอักษร แกไขปญหาภาพ

รวมทั้งประเทศ

เม� อวันที่ 1 ก.พ.2565 ผูส� อขาวราย 

งานจากทําเนียบรัฐบาลวา กลุมผูชุมนุมขบวน                                                            

การประชาชนเพ� อสังคมท่ีเปนธรรม (ขปส.) 

หรือพีมูฟ ออกแถลงการณ 3 ขอ เนื้อหา

เปนการติดตามผลการประชุมคณะกรรม 

การแกไขปญหาฯ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” ยินดีกับผูชนะ

เลือกตั้งซอม ชี้เปนคนไทยเหมือนกัน วอน

เดินหนาทําเพ� อประชาชน อยาถูกปนใหแตก                                                       

แยก “บิ๊กปอม” เตรียมประชุมพรรคครั้ง

แรก 2 ก.พ. จับตาถกปญหามรสุมถาโถม 

ทั้งเคสไล 21 ส.ส.-ความพายแพ 3 เขต-

ทาทีธรรมนัส ท่ันเตนโผลวิเคราะหผลหยอน

บัตร เช� อ “ลุงตู” เลือกหนทางยุบสภาแน� 

วิษณุชี้ 2 กฎหมายลูกจอเขาสภา แตหาก

เกิดอุบัติเหตุกอนยุงแน� ครม.เคาะแลว 17-

18 ก.พ. ใหทั่นผูแทนดาฟรีออกทีวี

เม� อวันท่ี 1 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม เปนประธานการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ผานระบบวิดีโอคอน

เฟอเรนซ จากบานพักภายในกรมทหารราบ

ท่ี 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค (ร.1 รอ.)                                                                  

โดยนายกฯ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการของ                                                      

สาธารณสุข หลังเดินทางกลับจากซาอุดี                                                          

อาระเบีย แมการตรวจหาเช้ือโควิด-19 แบบ                                                               

RT-PCR ทั้ง 2 ครั้งจะมีผลเปนลบ 

รายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาลแจง

วา กอนเขาสูวาระการประชุม ครม.ผาน

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ พล.อ.ประยุทธ

ไดอวยพรเน� องในวันตรุษจีน โดยขอใหทุก

คนประสบความสําเร็จ มีสุขภาพแข็งแรง 

บานเมืองปลอดภัย แมขณะนี้จะทํางานที่

บาน เพราะอยูระหวางกักตัว แตยังทํางาน

ปกติ มีการติดตามการแกไขปญหาทุกอยาง 

ขอบคุณทุกคนที่ชวยกันแกปญหาในชวงนี้  

“เร� องการเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 9 

กทม.จบแลว ใครแพใครชนะประชาชนเปน

คนตัดสิน ผมขอแสดงความยินดีกับผูชนะ

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 7,422 

ราย เสียชีวิต 12 ราย “บิ๊กตู” ปลื้มไทยติด

อันดับ 26 ประเทศรับมือสถานการณ โควิด

ไดดีที่สุด ขอบคุณทุกฝายควบคุมโอมิครอน

วงจํากัด ม่ันใจเปดรับนักทองเท่ียวเทสตแอนด                     

โกชวยกระตุนเศรษฐกิจโต “อนุทิน” เผย

ภาพรวมฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ปที่มีโรคประ 

จําตัว 7 กลุมโรควันแรกไมพบอาการรุน 

แรง “อย.” เตรียมขึ้นทะเบียนวัคซีนเชื้อ

ตายซิโนแวค-ซิโนฟารมเด็กอายุ 3-17 ป

สัปดาหนี้ ทั่ว ปท.คึกคักฉีดวัคซีนเด็ก

เม� อวันที่ 1 ก.พ. ศูนยบริหารสถาน                                                      

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อ

รายใหม 7,422 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

7,133 ราย จากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 7,116 ราย คนหาเชิงรุก 17 ราย 

เรือนจํา 28 ราย ผูเดินทางมาจากตางประ                                                      

เทศ 261 ราย หายปวยเพิ่ม 8,715 ราย อยู

ระหวางรักษา 83,014 ราย อาการหนัก 557 

ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 107 ราย เสียชีวิต

เพิ่ม 12 ราย เปนชาย 9 ราย หญิง 3 ราย 

อายุ 60 ปขึ้นไป 11 ราย มีโรคเรื้อรัง 1 

ราย ขณะนี้ยอดผูติดเชื้อสะสม 2,447,964 

ราย ยอดหายปวยสะสม 2,342,765 ราย 

ยอดผูเสียชีวิตสะสม 22,185 ราย สวนยอด

ฉีดวัคซีนวันที่ 31 ม.ค. 202,944 โดส ยอด

ฉีดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 จํานวน 

115,256,516 โดส 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อ

อานตอหนา 15

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  2  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  ขึ้น  1  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู

อานตอหนา 2

อานตอหนา 2

อานตอหนา 2 อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9212

อิสรภาพแหงความคิด

ม็อบพีมูฟพอใจ

รัฐบาลไมพลิ้ว

15ขอเรียกรอง

ฉีดวัคซีน5-11ป

ไรอาการรุนแรง

3ขวบรออนุมัติ
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2 ในประเทศ-ขาวตอหนาหนึ่ง

เลนเกมเรียกรอง ‘ยุบสภา’

เคารพเสียงคนหลักสี่บาง

ลพวงจากการเลือกต้ังซอมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ส.ส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เขตเลือกตั้งที่ 9                                                                            

(เขตหลักส่ีและจตุจักร เฉพาะแขวงลาดยาว เสนานิคม 

และจันทรเกษม) ที่นายสุรชาติ เทียนทอง ผูสมัครจากพรรค

เพ� อไทย ชนะการเลือกตั้งซอม ส.ส.ครั้งนี้ ดวยคะแนนมา

เปนลําดับที่ 1 คะแนน 29,416 คะแนน ดูจะเปนเง� อนไขให

พรรคเพ� อไทย ตนสังกัดของนายสุรชาติ หยิบยกมาใชเปน

ประเด็นทางการเมือง ดวยการสงเสียงเรียกรองใหรัฐบาลพล

เอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ยุบสภา หรือลาออก 

เพราะพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธเปนนายกรัฐมนตรี

พายแพ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ดูจะเปนการเลนเกมการเมือง

แบบที่ ไมคํานึงถึงเสียงประชาชนเลยหรืออยางไร โดยเฉพาะ

เสียงจากผู ใชสิทธิ์เลือกตั้งซอม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 9 เขต

หลักสี่และจตุจักร เฉพาะแขวงลาดยาว เสนานิคม และจันทร

เกษม จํานวน 29,416 คะแนน ที่เพิ่งเลือกนายสุรชาติเปน 

ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 9 ยังไมไดเขาไปทําประโยชนเพ� อคนหลักสี่ 

เพ� อคนจตุจักรเลยแมแตนอย ตนสังกัดพรรคเพ� อไทยก็ออกมา

เรียกรองใหยุบสภาเสียแลว

การออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาของพรรคเพื่อไทยครั้ง

นี้ ไมไดเกิดขึ้นแคความคิดเห็นสวนตัวจากใครคนใดคนหนึ่ง

เทานั้น แตเปนการขับเคล� อนกันทั้งพรรค ตั้งแต นายชลน�าน 

ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย ที่ออกมาบอกวารูวาพลเอกประ                                                              

ยุทธติดตามการเลือกตั้งและมีทีมงานประเมินผล หากการ

ประเมินไมบิดเบี้ยว ไมบิดเบือน การเลือกตั้งครั้งนี้สะทอน

บอกวาพลเอกประยุทธ ไมสามารถนําพาพี่นองออกจากวิกฤต

ได ซ้ํายังจะนําพาวิกฤตมาเพิ่ม ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือคืนอํานาจ

ใหประชาชน ขอฝากพลเอกประยุทธพิจารณาการยุบสภา

ไมใชเร� องน�าอาย แตคือการคืนอํานาจประชาชน หากพลเอก

ประยุทธยุบสภา ผมจะไปกราบขอบคุณทานเปนคนแรก อยาง

นอยทานก็รักประชาชน รักลูกหลาน หรือหากไมยุบสภา แต

ทานบอกวาจะไมอยูเกิน 8 ป ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 

2565 ซึ่งไมใชการเสียหนา ทานควรไดหนาดวยซ้ําไป ยุบสภา

จะเปนการลงจากอํานาจสวยที่สุด 

เชนเดียวกับรองเลขาธิการพรรคเพ� อไทย นางสาวอรุณี                                                       

กาสยานนท ก็ออกมาสําทับขอเรียกรองของหัวหนาพรรค

เพ� อไทย หยิบยกทุกๆ ประเด็นที่เกิดขึ้น แลวมาสรุปทุกอยาง

คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าไม่มีเรื่องใดเลยที่พลเอกประยุทธ์จะ

แกไขปญหาไดสําเร็จ จึงขอใหพลเอกประยุทธยอมจํานนโดยดี 

ปลอยอํานาจในมือยุบสภาภายในตนปนี้ คืนอํานาจประชาชน

ไปสูการเลือกตั้งใหมโดยเร็ว

ดูจะเปนการเหมารวม เหมาเขงในทุกเร� อง เพ� อเรียก

รองใหพลเอกประยุทธยุบสภา โดยนําผลการเลือกตั้งซอม

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 

เขตหลักสี่และจตุจักร เฉพาะแขวงลาดยาว เสนานิคม และ

จันทรเกษม มาเปนตนชนวนเรียกรอง มาเปนตนชนวนขออาง

ใหพลเอกประยุทธหมดความชอบธรรมในการดํารงตําแหน�ง

นายกรัฐมนตรี และการเปนรัฐบาลบริหารประเทศ โดยที่ ไม

ไดคํานึงถึงเสียงของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งเขต 9 กทม. จํานวน 

88,124 คน หรือคิดเปนรอยละ 52.68 ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ทั้งหมด 167,287 คน โดยเฉพาะผูออกมาเลือกนายสุรชาติดวย

คะแนน 29,416 คะแนน เพ� อใหเขาไปเปน ส.ส. และมาพัฒนา

เขตพื้นที่ มาดูแลประชาชน แตพรรคการเมืองกลับมาเลนเกม

การเมืองโดยไมเคารพเสียงของประชาชนเลย

เราเขาใจเกมการเมืองที่เม� อไดที ไดผลงานอยูเหนือคู

แขง ก็ยอมตองหยิบเอามาสรางประโยชน เพ� อชวงชิงความ

ได้เปรียบ เพื่อประโยชน์ของพรรคพวกตัวเอง แต่กระนั้น

ก็อยากใหพรรคการเมืองคํานึงถึงจิตใจประชาชนควบคู ไป

ดวย การออกมาเรียกรองยุบสภาทันทีที่ผูสมัครของพรรคตัว

เองไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งซอม ทั้งๆ ที่ยังไมไดรับการ

รับรองอยางเปนทางการ ยังไมไดเขาสภาเพ� อไปทําหนาที่ตาม

ที่ประชาชนมอบหมาย จะไมเคารพเสียงของประชาชนชาว

หลักสี่-จตุจักร ที่ออกมาลงคะแนนเลือกตั้งใหเลยกระนั้นหรือ.

ผ

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

แกนนําคนเสื้อแดง

“ผมคิดวาถาจะเปนการรัฐประหารเพ� อกระชับอํานาจ

ให พล.อ.ประยุทธอยูตอ วันนี้สถานการณมันเลยจุดนั้นมาแลว

หรือไม พลเอกประยุทธ จันทร โอชา กําลังกลายเปนสินคาหมด

สภาพ แลวตองสิ้นอายุขัยไปทางการเมืองแลวหรือเปลา”.

ความนิยมของพรรคที่ลดลง โดยเฉพาะ

คิวตอไปจะมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ที่

มีกระแสขาววาพรรคจะสง น.ส.อนุสรี 

ทับสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรครวม

พลังประชาชาติไทย ทําให ส.ส.หลายคน

เริ่มประเมินสถานการณ และทิศทางของ

พรรคในอนาคตกันอยางหนัก 

นายจักรพันธ พรนิมิตร ส.ส.กทม. 

ในฐานประธานภาค กทม. พรรค พปชร. 

กลาวถึงผลการเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 9 

กทม. วาทําใหพรรคไดรับผลกระทบ ซึ่ง

พืน้ที ่กทม.มคีวามออนไหว บางครัง้ตดัสนิ

ใจกันในชวงโคงสุดทาย แตยังเช� อมั่นวา 

พล.อ.ประยุทธยังขายได ซึ่งการเขามาบริ

หารประเทศจะมีทั้งเร� องบวกและลบ แต

ยังเชื่อว่าประชาชนชาว กทม.จะยังคง

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธอยู สวนในการ

เลือกตั้ง ส.ส.ครั้งหนา กทม.เขต 9 พรรค

จะยังสงนางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ลงสูศึก

หรือไม คงตองรอพรรคเปนผูพิจารณา

สวนที่ทําการพรรคเพ� อไทย มีการ

ประชุม ส.ส.พรรค รวมทั้งนายสุรชาติ 

เทียนทอง วาที่ ส.ส.กทม.เขต 9 เขารวม

ประชุมเปนครั้งแรก ซึ่งนายสุรชาติได

กลาวขอบคณุ ส.ส.และผูบรหิารพรรคเพ� อ

ไทย ที่ใหการสนับสนุนและเลือกตนเอง

เปนผูสมัคร และขอขอบคุณทุกคะแนน

เสยีงทีเ่ลอืกเขามาทาํงาน ถอืเปนการตอบ

รบัทางดานคณุคาจากประชาชนในฐานะผู

แทนราษฎรเดินดินที่พรรคเพ� อไทยมีมาก

ที่สุด ขอใหชัยชนะครั้งนี้เปนของผูแทน

เดินดินของพวกเราทุกคน

นายอดิศร เพียงเกษ สมาชิกพรรค 

พท. ไดแตงกลอนตอนรบันายสรุชาตวิารบั

ใชประชาชนคนหลกัสี ่จตจุกัรคนดศีรสีมยั 

ช� อสุรชาติ เทียนทอง คลองดวงใจ เพ� อ

ประชาธิปไตย เพ� อไทย เพ� อทุกคน 

น.ส.อรุณี กาสยานนท รองเลขาธิ 

การพรรคเพ� อไทย กลาววา วันที่ 24 ส.ค. 

2565 พล.อ.ประยุทธจะเปนนายกฯ ครบ

ปที่ 8 ซึ่งถือเปนการดํารงตําแหน�งของ

นายกฯ ที่ยาวนานเทียบเทากับจอมพล 

ป.พิบูลสงคราม นายกฯ ที่มาจากการ

รัฐประหารเม� อป 2491 ถือวานานเกิน

กวาที่ประชาชนจะทนไหว แตในเดือน 

พ.ค.ชะตากรรมของ พล.อ.ประยุทธจะ

ไมรอด นอกจากพรรคจะชนะการเลือก

ตั้งซอมอยางถลมทลายแลว พรรคพลัง

ประชารัฐยังไดคะแนนต่ํากวา 3 อันดับ

แรก และตอไปจะมีเหตุการณสําคัญ

หลายอยางทีอ่าจเปนตวัชีว้ดัตดัสนิอนาคต

ทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธและ

องคาพยพวากําลังถึงเวลาดับลงแลว 

“ขอให พล.อ.ประยุทธยอมจํานน

โดยดี ปลอยอํานาจในมือ สยบตอความ

ตองการของประชาชน อยาปฏิเสธการ

เปลี่ยนแปลง หยุดเอื้อประโยชนตอพวก

พองและนายทุน โปรดยุบสภาภายใน

ตนปนี้ หมดเวลาของทหาร คืนอํานาจ

ประชาชนไปสูการเลือกตั้งใหมโดยเร็ว” 

น.ส.อรุณีกลาว

ดานนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกน

นําคนเสื้อแดง โพสตเฟซบุกถึงผลเลือก

ตั้งซอม ส.ส.เขต 9 วาไมเหนือความ

คาดหมาย ซึ่งกระแสความนิยมในตัว 

พล.อ.ประยทุธ และกระแสความนยิมของ

พรรค พปชร.รูดตกเหวลงไปพรอมๆ กัน 

ความเปน พล.อ.ประยุทธ ไมสามารถนํา

มาโฆษณาขายไดเหมอืนการเลอืกตัง้ครัง้ที่

ผานมา ซึง่เหตกุารณแบบนีเ้กดิเปนคาํถาม

ดวยซ้าํไปวา เลอืกตัง้ใหญคราวหนาจะยงั

มพีรรค พปชร.เปนพรรคหลกัพรรคหนึง่ใน

สนามหรือไม 

“การเลือกตั้งคราวนี้แมจะไมสง

ผลเปลี่ยนแปลงกับการเมืองในภาพใหญ 

แตรหัสสัญญาณที่ปรากฏออกมา ก็พอจะ

หยิบยกมาวิเคราะหความเปนไปทางการ

เมืองได พล.อ.ประยุทธถึงตรงนี้ฟนธง

วาอยูยาก ไมใชยากธรรมดา โคตรยาก 

อายุรัฐบาลเหลือปกวาๆ มีคําถามแลววา

รัฐบาลชุดนี้จะจบลงอยางไร คําตอบตาม

วิถีการเมืองแบบสังคมไทยก็มองได 3 

ประการดวย คือ 1.นายกฯ ลาออก เลือก

นายกฯ กันใหม 2.เกิดการรัฐประหาร  

และ 3.ยุบสภา คืนอํานาจใหประชาชน”

นายณัฐวุฒิโพสตอีกวา ไมเช� อวา 

พล.อ.ประยุทธจะตัดสินใจลาออก เชน

เดียวกับรัฐประหารที่คิดวาเปนไปไมได 

แมสงัคมไทยอะไรกเ็กดิขึน้ไดกต็าม เพราะ

ถ้าจะรัฐประหารเพื่อกระชับอํานาจให้ 

พล.อ.ประยุทธอยูตอ วันนี้สถานการณมัน

เลยจุดนั้นมาแลวหรือไม พล.อ.ประยุทธ

กาํลงักลายเปนสนิคาหมดสภาพ แลวตอง

สิน้อายขุยัไปทางการเมอืงแลว ทางออกที่

น�าจะเปนไปไดมากทีส่ดุคอื การยบุสภาคนื

อํานาจใหประชาชน

วันเดียวกัน รายงานจากที่ประชุม 

ครม. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ยัง

รายงานใหที่ประชุมทราบความคืบหนา

การจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.และ

พรรคการเมอืง วาคณะกรรมการการเลอืก

ตัง้ (กกต.) ยกรางเสรจ็แลว อยูระหวางรบั

ฟงความคิดเห็น จะเสร็จในวันที่ 2 ก.พ. 

จากนั้นจะสงมาให ครม. โดยไมตองนํา

เขา ครม.เพ� อพิจารณาซ้ํา เสร็จแลวจะสง

ใหวิปรัฐบาลวันที่ 7 ก.พ. เม� อวิปรัฐบาล

พิจารณารายละเอียดเรียบรอย จะแจง

มาให ครม.รับทราบในวันที่ 15 ก.พ. จาก

นั้นรัฐบาลจะสงใหสภาไปดําเนินการตอ 

ทั้งนี้ นายวิษณุไดย้ําวา “ถากฎ 

หมายประกอบการเลือกตั้งไมเสร็จ ยุบ

สภาจะลําบากมาก เพราะไมรูจะนับ

คะแนนอยางไร ดังนั้น กฎหมายดัง

กลาวจึงมีความจําเปนอยางสูง” ขณะที่ 

พล.อ.ประยุทธกลาววา “ก็ชวยกันรักษา 

ทํากันใหเรียบรอยแลวกัน”   

17-18 ก.พ. ครม.พรอมฟงคําดา   

รายงานขาวยังแจงอีกวา ในที่

ประชุม ครม. นายวิษณุยังไดหารือกับที่

ประชุมกรณีฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปราย

โดยไมลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 

วา รัฐบาลพรอมเม� อไหร ซึ่งนายจุติ ไกร

ฤกษ รมว.การพัฒนาสังคมฯ เสนอวาให

อภปิรายในชวงวนัที ่17-18 ก.พ. เพ� อจะได

มเีวลาเตรยีมการ ซึง่นายกฯ และรฐัมนตรี

ไมมีคนใดขัดของ โดยจะสงวันใหสภาเพ� อ

จัดสรรเวลาตอไป ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ

กลาวเสริมวา “ผมจะพูดในหลักการ 

กวางๆ ท่ัวไป แลวใหหน�วยงานท่ีเก่ียวของ

มาชี้แจงรายละเอียดในสวนที่รับผิด                                                                   

ชอบ   

นายธนกรกลาววา ในที่ประชุม 

ครม. พล.อ.ประยุทธรับทราบญัตติขอ

เปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ในวัน

ที่ 17-18 ก.พ. โดยขอใหปลัดกระทรวง  

รัฐมนตรีเตรียมขอมูลใหพรอมเพ� อรับศึก

อภิปราย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจาํสาํนกันายกฯ กลาววา ครม.มคีวาม

พรอมในวันที่ 17-18 ก.พ. ในการชี้แจง

ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปที่ นพ.ชลน�าน

กับคณะรวม 173 คนไดเขาช� อกัน โดย  

นายกฯ มั่นใจวา ครม.มีความพรอมชี้แจง

ในประเด็นตางๆ ตามที่ นพ.ชลน�านระบุ 

ไมวาประเด็นดานเศรษฐกิจตกต่ํา ของ

แพง การกอหนี้สาธารณะ การแก ไข

ปญหาโควดิ-19  โรคระบาดสตัว และการ

แกปญหาทุจริต เปนตน

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ ที่ปรึกษา

ประธานสภาผูแทนราษฎร แถลงถึงไทม

ไลนการประชุมสภาในเดือน ก.พ. วาวันที่ 

8 ก.พ. เปนการประชุมรวมกันของรัฐสภา 

พิจารณาเรื่องร่างกฎหมายเกี่ยวกับการ

ปฏิรูปประเทศที่คางการพิจารณา วันที่ 

9-11 ก.พ. เปนการประชุม ส.ส.ตามวาระ 

วันที่ 16 ก.พ. งดการประชุมเน� องจากวัน

มาฆบูชา วันที่ 17-18 ก.พ. ประชุมสภา 

และในชวงปลายเดือน วันที่ 23-25 ก.พ. 

กําหนดใหมีการประชุม แตยังไมแน�ใจ

วาเปนการประชุมรวมรัฐสภา หรือการ

ประชุมสภาปกติ 

เม� อถามวาการเปดอภิปรายทั่วไป

โดยไมลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 

นพ.สุกิจกลาววา ประธานสภาฯ ไดมอบ

หมายใหนายสชุาต ิตนัเจรญิ รองประธาน

สภาคนที่ 1 ดูแลเร� องดังกลาว ซึ่งนาย

สุชาติจะนัดประชุมวิปรวมของสภาในวัน

ที่ 2 ก.พ. เวลา 14.00 น. เพ� อกําหนดวัน

และเวลาทีแ่น�นอน และนอกจากนีจ้ะเชญิ

ครม.เขารวมการประชุมเพ� อประสานงาน

กันดวย จึงน�าจะชัดเจนในวันที่ 2 ก.พ.

วันเดียวกัน ที่พรรคกาวไกล (ก.ก.) 

คณะรณรงคแกไขรัฐธรรมนูญ ม.272 นํา

โดย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ไดเขาพบ

แกนนําพรรคเพื่อรณรงค์ให้ร่วมลงชื่อ

แกไขรัฐธรรมนูญ ม.272 ยกเลิกอํานาจ 

ส.ว.เลือกนายกฯ โดยมีนายชัยธวัช ตุลา

ธน เลขาธิการพรรคกาวไกล และคณะ

รวมพูดคุย โดยนายชัยธวัชระบุวา พรรค

พรอมชวยประชาสัมพันธ ใหประชาชน

รวมลงช� อในแคมเปญนี ้และเม� อกฎหมาย

เขาสูสภา พรรคกพ็รอมจะสนบัสนนุอยาง

เตม็ที ่เพราะมจีดุยนืใหยกเลกิรฐัธรรมนญู

มาตรา 272 มาตั้งแตตน และที่ผานมาก็

เคยรวมผลักดันรางแกไขกฎหมายเขาสู

สภา แตเสียดายที่เสียงสวนใหญในสภา

เวลานั้นยังฝนความรูสึกของประชาชน.

ม็อบพีมูฟ

ผานระบบวดิีโอคอนเฟอเรนซไปเม� อวนัที ่

31 ม.ค.2565 ตามขอเรยีกรองทัง้ 15 กรณี

ของกลุม พรอมปกหลักชุมนุมที่บริเวณ

แยกพาณชิยการ ใกลทาํเนยีบรฐับาล เพ� อ

รอฟงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

วาจะเห็นชอบตามขอเรียกรองหรือไม

ทางดาน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 

รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

เปดเผยวา ครม.เห็นชอบแนวทางการ

แกไขปญหา ขปส. 15 กรณี เชน เห็น

ชอบใหยกระดับโฉนดชุมชนใหเปนรูป

แบบหนึ่งของการจัดที่ดิน เห็นชอบกับ

แนวทางปญหาดานคดีความกฎหมาย 

และกระบวนการยตุธิรรม กบัคณะทาํงาน

ศกึษารางกฎหมายวาดวยการนริโทษกรรม

แกราษฎรซึ่งไดรับผลกระทบจากนโยบาย

ของรฐั พจิารณาแนวทางทบทวนกฎหมาย 

เชน รางกฎหมายลําดับรองประกอบ

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.

2562 รางกฎหมายลําดับรองประกอบ

พระราชบญัญตัสิงวนและคุมครองสตัวปา 

พ.ศ.2562 รวมถึงเห็นชอบขอเสนอแกไข

ปญหาที่อยูอาศัยชุมชนผูมีรายไดนอยใน

ที่ดินของ รฟท.ทั่วประเทศ  

พรอมท้ังเรงรัดรางพระราชบัญญัติ

คุมครองและสงเสริมวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุ  

แกไขพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหาร

จัดการธนาคารท่ีดิน และแกไขปญหาการ

เขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน ถนน 

ไฟฟา ประปา และปรับปรุงท่ีอยูอาศัย อีก

ท้ังเห็นชอบใหปรับปรุงองคประกอบคณะ

ทํางานศึกษารางกฎหมายวาดวยการนิรโทษ

กรรมแกราษฎรซ่ึงไดรับความเสียหายจาก

นโยบายรัฐ แกไขปญหาท่ีดินของรัฐโดย

มีการกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนิน

การและการรายงานผลท่ีชัดเจน นอกจาก

น้ันยังเห็นชอบการยกระดับแกไขปญหา

กลุมชาติพันธุชาวเลและชาวกะเหร่ียง และ

เห็นชอบตามขอเรียกรองของกลุมบางกลอย

คืนถ่ิน และการแกไขปญหาเก่ียวกับสถานะ

และสิทธิของบุคคล เปนตน

น.ส.รัชดากลาวดวยวา มีหลาย

กรณีเปนเร� องที่ตองดําเนินการในระดับ

นโยบาย ซึ่งหน�วยงานที่เกี่ยวของจะตอง

พิจารณาใหความเห็นประกอบการนํา

เสนอแนวทางการอยางละเอียดรอบคอบ

และเปนไปตามกฎหมายตอไป อยางไร

ก็ตาม ยังมีอีกหลายกรณีปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนที่อยูระหวาง

ดําเนินการแกไขปญหาของสวนราชการ

ที่เกี่ยวของอยูแลว

ผูส� อขาวรายงานดวยวา สําหรับ

บรรยากาศบรเิวณทีช่มุนมุ เวลา 14.00 น. 

ตวัแทนกลุมเซฟบางกลอยเคล� อนขบวนมา

ประชิดแนวกั้นลวดหนามและแผงเหล็ก

เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ พรอมประกาศให

เจาหนาทีเ่ปดทางเพ� อจะเขาไปย� นหนงัสอื

ถึงนายกฯ โดยระบุวาไดประสานกับนาย

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน

คณะกรรมการแก ไขปญหาพีมูฟ เปน

ที่เรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม หนังสือ

ที่กลุ่มเซฟบางกลอยจะยื่น ลงนามโดย 

นายจํานงค หนูพันธุ ประธานพีมูฟ เร� อง

ขอใหนายกฯ ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะ

กรรมการอิสระเพ� อตรวจสอบขอเท็จจริง

และแกไขปญหาชมุนมุกะเหรีย่งบางกลอย 

เพ� อใหแกไขปญหาที่อยูอาศัยและที่ทํากิน 

รวมทั้งการพัฒนาฟนฟูคุณภาพชีวิต แต

เจาหนาที่ตํารวจไมยอมเปดทางให ทําให

เกิดการผลักดันระหวางกลุมผูชุมนุมและ

เจาหนาที่ควบคุมฝูงชน หรือ คฝ. โดย

ทางกลุมผูชุมนุมพยายามตัดลวดหนาม

และสายคลองแผงเหล็กเพ� อเปดทาง จึง

ทําใหเกิดการปะทะ แตไมมีผู ไดรับบาด

เจ็บ กระทั่งเจาหนาที่ยอมใหตัวแทนกลุม

ผูชุมนุมจํานวน 2 คนผานทะลุเขามาอีก

ดานของตูคอนเทนเนอร เพ� อไปย� นหนงัสอื

ทีศ่นูยรบัเร� องราวรองทกุขทาํเนยีบรฐับาล

จนกระทั่งเวลา 17.07 น. นาย

อนุชา ไดลงมามาพบปะกับนั่งลงบน

กลุมผูชุมนุม และไดนั่งบนพื้นถนนพูด

คุย โดยกลาวกับผูชุมนุมวา ตนไดคุยกับ

พล.อ.ประยุทธกับ พล.อ.ประวิตร วาทํา

อยางไรถึงจะแกปญหาของประเทศได 

และเต็มใจที่จะรวมงาน พูดคุยกับแกน

นําของกลุมผูชุมนุม ในการรับขอเรียก

รอง หรือขอเสนอของกลุมผูชุมนุม และ

ไดสงตัวแทนเขาไปพูดคุย ประชุมรวม

กัน จนไดขอสรุป ในขอเรียกรองทั้ง 15 

ประเด็น ที่ประชุมไดหารือหลายเร� องใน

การจัดสรร ที่ดินทํากินและให โอกาสกับ

พี่นองประชาชน

นายอนุชากลาววา ปญหานี้เปน

ปญหาของประเทศที่เรื้อรังมายาวนาน 

ไดยินปญหามาตั้งแตกอนลงการเมือง 

ไดเห็นประชาชนมาเรียกรอง รัฐบาลใน

ฐานะกํากับดูแลนโยบายไดทํางานใหกับ

คนไทยทุกคน ไมเลือกเปนการเฉพาะ 

อะไรทีท่าํแลวปญหาของประเทศสามารถ

ทุเลาเบาลง และแกไขปญหาประเทศ

ไดอยางยั่งยืนจะปฏิบัติอยางเต็มที่ โดย

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลก็เปนหวงใน

ปญหาที่เกิดขึ้น

นายอนุชากลาววา สําหรับ 15 ขอ

เรียกรองมีขอยุติที่ตรงกันก็จะตอ ครม.

ตามนั้น ไมมีผิดแมแตตัวอักษรเดียว 

ยืนยันดวยเกียรติของตนเองและในฐานะ

คนไทยคนหนึ่ง วาทุกขอที่มีการคุยกัน

ไมมีการตัดทอนแมแตตัวอักษรเดียว ขอ

ใหมั่นใจวาสิ่งที่ ไดตกลงกับตัวแทนของ

ประชาชน ที่ไดรวมกนัประชมุทกุขอ เรามี

การสรปุรวมกนัใหเปนไปในกรอบของสวน

รวมและของประเทศชาติเพ� อประโยชน

ของประชาชน สิ่งเหลานี้เปนคําตอบที่

เราจะแกปญหาใหกับประชาชนใหลุลวง

ในอนาคตอันใกล และขอเรียกรองเหลา

นีจ้ะไดนาํไปรบีประชมุ โดยจะเริม่ประชมุ

ตั้งแตวันที่ 3 ก.พ.นี้ ไมตองรอ เพ� อแสดง

ความจริงใจตอพี่นองทุกคน

“ผมไมไดเกิดมารวย ไมไดเกิด

มามีอันจะกินแบบคนอ� น ผมขึ้นมาเปน

รัฐมนตรี มีความเขาใจในปญหา รู ใน

ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นในชีวิต กับความ

ลําบากและความตองการหลายสิ่งหลาย

อยางเหมือนพวกเราทุกคน จึงตั้งใจที่จะ

ทาํ เราคอืคนไทยดวยกนั จะชวยกนันาํพา

ใหพนทุกข พนความเดือดรอน ผมจะชวย

ขจัดทุกขใหกับทุกคนเทาที่จะทําได” นาย

อนุชากลาว

โดยหลังจากชี้แจงเสร็จสิ้น นาย

อนุชาไดสวมกอดชาวบาน ขณะที่แกน

นําไดประกาศยืนยันจะชุมนุมปกหลักที่

บรเิวณดานหนาทาํเนยีบรฐับาลเพ� อรอตดิ                                                        

ตามการแกปญหาของรัฐบาลในการประ 

ชุม ครม. วันอังคารที่ 8 ก.พ.นี้อีกครั้ง.

17 ลานเฮ

ของหน�วยรับลงทะเบียน 400.181 ลาน

บาท โดยเบิกจายจากงบของกองทุนประ

ชารัฐฯ ที่ไดรับการจัดสรรไวแลว 

สําหรับคุณสมบัติของผูลงทะเบียน 

มีดังนี้ ผูที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ป 

บริบูรณขึ้นไป ตองไมเปนภิกษุ ผูตองขัง 

บคุคลทีอ่ยูในสถานสงเคราะห ขาราชการ 

พนักงานราชการ ผูปฏิบัติงานในหน�วย

งานของรัฐที่ ไดรับคาตอบแทนจากหน�วย

งานของรัฐ, รายไดของผูลงทะเบียนไม

เกิน 100,000 บาท/คน/ป และรายได

เฉลี่ยของครอบครัวของผูลงทะเบียนไม

เกิน 100,000 บาท/คน/ป ตองไมมีบัตร

เครดิต จะตองไมมีวงเงินกู หรือมีวงเงินกู 

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แตไมเกินหลักเกณฑ 

เชน วงเงินกูสําหรับที่อยูอาศัยรวมไมเกิน 

1.5 ลานบาท และวงเงินกูสําหรับยาน

พาหนะรวมไมเกิน 1 ลานบาท เปนตน 

ไมมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย หรือมี

กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย ณ เวลาใด

เวลาหนึ่ง ซึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑ

และเง� อนไขที่คณะกรรมการฯ กําหนด 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ

ใหกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาที่

เกี่ยวของ เพ� อแกไขปญหาผูมีรายไดนอย

ที่ ไมไดบัตรสวัสดิการฯ และปญหาผูมี

บัตรฯ ที่ไมควรไดรับสิทธิ ทั้งนี้ จะมีการ

เปดรบัลงทะเบยีนตามโครงการอยางนอย

ปละ 1 ครัง้ และจะมกีารดาํเนนิการตรวจ

สอบคุณสมบัติและตรวจสอบขอมูลของผู

ลงทะเบียนอยางนอยปละ 1 ครั้งอีกดวย 

สําหรับผูไดรับสิทธิจากโครงการป 

2565 จะใชบัตรประจําตัวประชาชนแทน

บตัรสวสัดกิารฯ เน� องจากบตัรสวสัดกิารฯ 

ที่ ไดเริ่มใชงานตั้งแตเดือน ต.ค.2560 

มีอายุการใชงาน 5 ป และจะหมดอายุใน

เดอืน ก.ย.2565 ซึง่จะชวยประหยดัตนทนุ

ในการผลติบตัรสวสัดกิารฯ ใหม ประมาณ 

1,258 ลานบาท อีกทั้งลดปญหาเร� องการ

สวมสิทธิบัตรประจําตัวประชาชนหรือ

การนาํบตัรประจาํตวัประชาชนของบคุคล

อ� นไปใชสิทธิแทน และชวยลดการทุจริต 

เชน กรณีรานคาเก็บบัตรสวัสดิการฯ ไว

เอง เปนตน 

“โครงการลงทะเบียนฯ ป 65 มี

หลักเกณฑและเง� อนไขในการดําเนินการ

บางประการที่แตกตางกัน โดยสวนใหญ

เปนการเพิม่เตมิเง� อนไขเกีย่วกบัคณุสมบตัิ

ของผูลงทะเบียน และการดําเนินการให

มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

ทาํใหขอมูลผูมีบตัรสวัสดิการฯ ในปจจุบัน

ไมสามารถสะทอนขอมูลของผูมีรายได

นอยไดอยางแทจริง จึงจําเปนตองมีการ

ลงทะเบียนรอบใหม่ เพื่อเป็นการสร้าง

โอกาสในการเขาถึงบริการแหงรัฐ อยาง

ครบวงจร เปนไปตามแนวนโยบายของ

รัฐบาลภายใตการนําของ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา ที่มุงเนนในการบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน และมุงใหเกิด

ผลสมัฤทธิค์วบคูไปกบัการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตใหกับประชาชนอยางยั่งยืน และเกิด

ประโยชนสูงสุด” นายธนกรระบุ

ดานนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาว

วา ปจจุบันมีผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

จํานวน 13.45 ลานคน ทั้งหมดจะตองมา

ลงทะเบียนใหมดวย โดยในรอบนี้คาดวา

จะมีผูผานเกณฑและไดสิทธิราว 17 ลาน

คน จากที่ขอ ครม.ไวไมเกิน 20 ลานคน 

และคาดวาจะใชงบประมาณทั้งสิ้น 6-7 

หม� นลานบาท สวนสวสัดกิารตามโครงการ

ลงทะเบียนใหมนั้นจะยังเหมือนเดิม ทั้งนี้ 

การกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

ลงทะเบียนที่เขมขนขึ้นนั้น เพ� อใหความ

ชวยเหลือตางๆ ไปถึงคนที่จนจริงๆ และ

สมควรไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ 

สําหรับผูมีรายไดนอยที่ ไมสามารถเลี้ยง

ตัวเองไดเทานั้น

รมว.การคลังเปดเผยวา ภาพรวม

การใชจายเงนิในโครงการคนละครึง่ ระยะ

ที่ 4 วันแรก เปนไปอยางคึกคัก สวนหนึ่ง

เปนผลมาจากอยูในชวงเทศกาลตรุษจีน 

และประชาชนสวนใหญตางรอโครงการ

อยู่ ดังนั้นเมื่อเริ่มให้มีการยืนยันตัวตน

ตั้งแตเวลา 06.00 น. ของวันที่ 1 ก.พ.ที่

ผานมา มกีารใชจายทนัท ีตอนนีพ้บวาราน

อาหารเริม่กลบัมาคกึคกัอกีครัง้ ประชาชน

มีการใชจายเพิ่มขึ้น สะทอนวาโครงการ

คนละครึ่งเปนประโยชนอยางมากกับผูมี

รายไดนอย ใหมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้น ถือวา

เปนการกระตุนการใชจาย ชวยรักษา

ระดับการบริโภคของประชาชน 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัด

กระทรวงการคลัง กลาววา ประชาชน

ยืนยันสิทธิแลว 16.45 ลานคน มีการ

ใชจายเงินราว 445 ลานบาท แบงเปน

ประชาชนใชจาย 225 ลานบาท และ

รัฐบาลรวมจาย 220 ลานบาท

ขณะที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลง

วา ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการลด

อตัราเงนิสมทบของผูประกนัตนมาตรา 40 

ที่ตองจายเขากองทุนประกันสังคม เปน

ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต 1 ก.พ.- 31 

ก.ค.65 โดยมีอัตราสงเงินสมทบภายหลัง

ปรับลดทั้ง 3 ทางเลือก ตามที่กระทรวง

แรงงานเสนอดังนี้ ทางเลือกที่ 1 ลดเงิน

สมทบเหลือ 42 บาท จากเดิม 70 บาท 

โดยไดประโยชนทดแทนใน 3 กรณี คือ 

ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ 

และเสียชีวิต ทางเลือกที่ 2 ลดเงินสมทบ

เหลือ 60 บาท จากเดิม 100 บาท โดยได

ประโยชนทดแทนใน 4 กรณี คือ ประสบ

อนัตรายหรอืเจบ็ปวย ทพุพลภาพ เสยีชวีติ 

และชราภาพ และทางเลือกที่ 3 ลดเงิน

สมทบเหลือ 180 บาท จากเดิม 300 บาท 

โดยไดประโยชนทดแทนใน 5 กรณี คือ 

ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ 

เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะหบุตร.

ยุบสภา!

เลือกตั้ง ไมวาพรรคไหนก็คนไทยเหมือน

กัน อย่าให้สื่อใช้ โอกาสการเลือกตั้งมา 

สรางความแตกแยก ตองชวยกันสรางความ

เขาใจ ชวยกันแกปญหา ไมคิดวามีใคร

อยากเปนฝายคาน” พล.อ.ประยุทธกลาว 

ในชวงทายการประชุม พล.อ.ประ 

ยุทธยังไดย้ําอีกครั้งวา วันนี้วันดี เปน

วันตรุษจีน ตองอารมณดี ไมอารมณเสีย 

การเมืองคือการเมือง ตองทํางานใหกับ

ประชาชนไววางใจ ทําเพ� อคนไทย ขอให

ทกุคนประสบความสาํเรจ็ และยนิดกีบัผูที่

ไดรบัการเลอืกตัง้อกีครัง้ พรรคไหนกย็นิด ี

และขอใหทกุคนประสบความสาํเรจ็ในการ

เลือกตั้งครั้งหนา  

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจําสํานักนายกฯ กลาววา ในที่

ประชมุ ครม. พล.อ.ประยทุธกลาวถงึเร� อง

การเลอืกตัง้ซอมทีผ่านมาวาจบไปแลว ถอื

เปนการตัดสินใจของประชาชน อยาใช

โอกาสนี้สรางความแตกแยก ขอใหพรรค

รวมรัฐบาลตั้งใจและชวยกันทํางานตอไป

เพ� อประชาชนและประเทศ 

นายธนกรยังกลาววา มั่นใจวาวัน

นี้ประชาชนยังสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ 

เพราะมีผลงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม จับ

ตองได ที่สําคัญคือมีความซ� อสัตยสุจริต

เปนที่ประจักษ เด็ดขาดกับการทุจริต

คอรรัปชัน ไมเหมือนกับรัฐบาลในอดีต

ที่ผานมา ทั้งนี้  แมการเลือกตั้งซอม 

ส.ส.กทม.ครั้งลาสุดพรรคเพ� อไทย (พท.) 

จะไดรับชัยชนะ แตก็อยาเพิ่งดีใจ เพราะ

เปนเพียงการเลือกตั้งซอมเพียงเขตเดียว

ที่ไมไดสงผลตอเสยีงของรฐับาล ดงันัน้จงึ

ไมสามารถนาํมาวดักบัการเลอืกตัง้ใหญทัว่

ประเทศในสมัยหนาได

นายธนกรยังกลาวถึงกรณี นพ.ชล

น�าน ศรีแกว ส.ส.น�าน หัวหนาพรรค 

พท. ระบุวาการเลือกตั้งครั้งนี้สะทอนวา 

พล.อ.ประยทุธไมสามารถนาํพาประชาชน

ออกจากวิกฤตได ทางที่ดีที่สุดคือคืน

อํานาจใหประชาชน การยุบสภาไมใช

เร� องน�าอายนั้น ยืนยันวา พล.อ.ประยุทธ

ไมไดหวงอาํนาจ แตนายกฯ เขามาบรหิาร

ประเทศตามมตขิอง ส.ส.พรรครวมรฐับาล 

ดงันัน้ เม� อถงึเวลาทีเ่หมาะสมอาํนาจยอม

กลับคืนสูประชาชนอยูแลว แตการเรียก

รองของฝายคานในขณะนี้ ไมแน�ใจวา

ฝายคานตองการใหรัฐบาลคืนอํานาจให

ประชาชน หรือวาอยากใหคืนอํานาจให

ฝายคานไดกลับมามีโอกาสเปนรัฐบาลอีก

ครั้งกันแน�

พปชร.นัดประชุม 2 ก.พ.

ดานนายจรุนิทร ลกัษณวศิษิฏ รอง

นายกฯ และ รมว.พาณิชย ในฐานะ

หวัหนาพรรคประชาธปิตย กลาวถงึผลการ

เลอืกตัง้ซอม ส.ส.เขตจตจุกัร-หลกัสี ่วาขอ

แสดงความยินดีกับผู ไดรับเลือกตั้งดวย 

แตไมขอวิเคราะหผลการเลือกตั้ง เพราะ

เปนธรรมดาที่การเลือกตั้งตองมีทั้งคนแพ 

คนชนะ แตในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมา

ถึงพรรค ปชป.จะสงผูสมัครรับเลือกตั้ง

ในเขตนี้แน�นอน ซึ่งวาที่ผูสมัครที่เตรียม

ไวแลวคือ พล.ต.ต.วิชัย สังขประไพ สวน

กรณีฝายคานเรียกรองให พล.อ.ประยุทธ

ยบุสภานัน้ ฝายคานกไ็ดเรยีกรองมาตัง้แต

กอนการเลือกตั้งซอมอยูแลว สวนจะยุบ

สภาหรอืไมยบุ กข็อตอบซ้าํวาคนมอีาํนาจ

คือนายกฯ ตองไปถามทาน

ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรค 

การเมืองตางๆ นั้น ที่พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) ในชวงเชาวิปพรรคไดไลน

แจง ส.ส.พรรคขอยกเลิกการนัดประชุม

พรรคในวันที่ 1 ก.พ. ไปเปนวันที่ 2 ก.พ.ที่

อาคารรัฐสภา ชั้น 6 หองประชุมพรรค 

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด

โควิด-19 โดยการประชุมครั้งนี้ถือเปน

ครั้งแรกของป 2565 ที่ พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหนา

พรรคจะเขารวมประชุมดวย ทามกลาง

สถานการณสําคัญที่พรรคเจอ 2 มรสุม

สําคัญคือ เหตุการณการขับ ร.อ.ธรรมนัส                              

พรหมเผา ส.ส.พะเยา พรอมสมาชิก

รวม 21 คนพนพรรค และการพายแพ

เลือกตั้งซอม ส.ส.ทั้ง 3 เขต โดยเฉพาะ

ลาสุดหลังแพการเลือกตั้งซอม ส.ส.กทม.

แลว ร.อ.ธรรมนัสได โพสตเฟซบุกทิ้งเปน

ปริศนาวา  the enemy of my enemy is 

my friend หรอืศตัรขูองศตัรคูอืมติร ทาํให 

ส.ส.พรรควิพากษวิจารณอยางมาก โดย

เฉพาะผลคะแนนเลือกตั้งซอม ส.ส.ทั้ง 3 

เขตที่แพ ซึ่งผลกระทบตอคะแนนนิยม

ของ พล.อ.ประยุทธ พล.อ.ประวิตร และ



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

3บทความ-ในประเทศ

มื่อวานน้ีวันตรุษจีน วันข้ึนปีใหม่ของพ่ีน้องชาวจีน นับ

ตามปฏิทินจีนก็เท่ากับก้าวเข้าสู่ปีขาลอย่างเต็มตัว ถือเป็น

สัญญาณนับหน่ึงทำาส่ิงดีๆ หาช่องทางทำามาหากินใหม่ๆ 

เร่ิมเจรจาการค้า เพื่อความม่ันคง ม่ังค่ังให้แก่ชีวิตและครอบครัว

 ภาครัฐเองก็เป็นอีกส่วนสำาคัญท่ีจะทำาให้ภาคธุรกิจประ

สบความสำาเร็จ อย่างเช่น การท่ีผู้นำาไทยเพ่ิงไปเยือนประเทศ

ซาอุดีอาระเบียมาหมาดๆ ตามคำาเชิญของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน 

ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร รองนายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุฯ น้ัน ก็

ถือเป็นโอกาสท่ีดีย่ิง เสมือนเป็นการเบิกทางให้เศรษฐกิจของท้ัง

สองประเทศ

พอนายกฯ กลับไทย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เจ้ากระทรวง

พาณิชย์ รับลูกต่อส่ัง “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” 

วิเคราะห์สถานการณ์การค้าของไทยกับซาอุดีอาระเบีย หากมี

การร้ือฟ้ืนความสัมพันธ์ทวิภาคี

ระหว่างกัน

ประกอบกับก่อนหน้า

น้ี “รมต.จุรินทร์” โฟกัสตลาด

ดังกล่าวอยู่แล้ว เพราะเห็น

ว่าประเทศซาอุฯ เป็นประตู

การค้านำาสู่อีกหลายประเทศใน

ภูมิภาค ท่ีมีความต้องการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเพ่ิม

ภาคการท่องเท่ียว ภาคบริการ 

ภาคการร่วมลงทุน ทำาให้มี

ความต้องการนำาเข้าสินค้าและ

กำาลังการผลิตจำานวนมาก จึง

เป็นโอกาสของประเทศไทย

ท้ังน้ี “พาณิชย์” มี 7 แผนงานเตรียมไว้ดำาเนินการในปีน้ี  

ท้ังจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการตลาด และพฤติกรรม 

ผู้บริโภคในยุคเปิดกว้างทางวัฒนธรรมของซาอุฯ จัดคณะผู้

แทนการค้านักธุรกิจท้ังจากไทยไปซาอุฯ และจากซาอุฯ มา

เยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย

ระหว่างกัน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับซูเปอร์

มาร์เก็ตช้ันนำาในซาอุฯ เช่น ข้าว, อาหารฮาลาล และผลไม้  

เป็นต้น เชิญผู้ประกอบการไทยร่วมงานแสดงสินค้าในซาอุฯ  เช่น 

งานแสดงสินค้าอาหารและสินค้าฮาลาล Saudi Food  Expo                                                 

ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารสินค้าฮาลาล ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ เชิญผู้นำาจากซาอุฯ ร่วมเจรจาการค้าผ่าน

ออนไลน์ Online Business Matching เชิญผู้นำาจากประเทศซาอุฯ 

ร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติของไทย ท้ังรูปแบบปกติ รูปแบบ

ไฮบริด และรูปแบบออนไลน์

ประการสำาคัญ “รมต.จุรินทร์” ยังส่งเสริมผู้ประกอบการ                                                                        

ด้วยโครงการกู้เพื่อส่งออกโดยตรงผ่าน Exim Bank ท่ีเน้น 

กลุ่ม SMEs เพราะเข้าใจในสถานการณ์โควิดท่ีทำาให้ขาดสภาพ

คล่องการลงทุน

เอาเป็นว่าปีน้ีใครอ่านกระแสออก จับจุดได้ ผลิตสินค้า

และบริการท่ีตอบโจทย์ คำาว่า “เศรษฐี” คงไม่ไกลเกินเอ้ือม อิอิ.              

มินน่ีเมาธ์

ชี้ช่องรวย

เ

พ.ค.65 เลือกผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.

สิ้นสุดการแช่แข็ง 9 ปี

ลมบูรพา ‘พัดมาที่ ไทย’

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

จักคำาว่า “หมาเร้ากัน” มั้ย?

ถ้าไม่รู้จัก ก็คงเคยดูคลิปหมา “นอกรั้ว-ในรั้ว” ฮึ่มแฮ่ เห่า

กระโชกใส่กัน

ประมาณว่า อยากจะฟัดกันให้มันรู้ “หมาเป็นหมา” ไปข้าง 

แต่จนใจ “รั้วกั้น” ทำาได้แค่แฮ่ๆ เห่าสะบั้นใส่กันเท่านั้น

แต่พอเปิดรั้วให้.....

จากจะกัดกันให้ตายไปข้าง กลับกระดิกหาง ครางหงิงๆ ให้

กัน กลายเป็น “ศัตรูของศัตรูคือมิตร” ไปซะงั้น!

การเมืองเรื่องถ่มถุยก็ประมาณนั้น นอกจากหนวกหู น่า

รำาคาญแล้ว ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่า “หมาเร้ากัน”

แต่สังคม “นิยมจริต” ชอบนะ

เผลอๆ ถือหางหมา ยุให้กัดกันด้วยซ้ำา บ้านเมืองเป็นแบบ

นี้แหละ จึงไม่ต้องไปไหนกัน สนุกไปวันๆ กับการกระตุกโซ่หมา

ความจริง พลันที่ ๒ ราชอาณาจักร คือ........

“ราชอาณาจักรไทย” กับ “ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย” 

ฟื้นสัมพันธ์ ณ วันที่ ซาอุฯ เชิญนายกฯ ประยุทธ์เยือน

นั่นถือว่า “โอกาสมา-ฟ้าใหม่” ที่มืดมิดมานานทุกด้าน ๓๒ 

ปี คืนกลับสว่างใส จำารัส-เจิดจ้า และจำาเริญขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำา!

แต่น่าเสียดาย........

“อิจฉา-ริษยา” บังตา-บังใจ นักการเมืองและนักล่มเมือง

แยกแยะไม่ได้ ระหว่าง “ประโยชน์ตน” กับ “ประโยชน์ประเทศ

ชาติ, ประชาชน”

ก็กรรมนะ

เป็นกรรมจาก “นักการเมือง” บางคนก่อ แต่ประเทศ

และคนไทยทุกคน กลับต้องเป็นผู้รับ “ผลของกรรม” ที่ไม่ได้ก่อ

นั้น เต็มๆ

ช่วงนี้...เป็นช่วงตรุษจีน เขาถือ ให้พูดแต่เรื่องดี เป็น

มงคล ฉะนั้น ก็มาดูเรื่องมงคลที่จะเกิดกับประเทศไทย-คนไทย

ต่อจากนี้บ้าง

“สิ่งดี-สิ่งมงคล” มาจากทิศไหนบ้าง อาจารย์สมเกียรติชี้ทิศ

ไว้เมื่อวาน ผมอาราธนามาทั้่งกระบิ ดังนี้

.........................................

สมเกียรติ โอสถสภา

 จีนกับไทย

หนึ่ง.เมื่อสามปีที่แล้ว ก่อนมีโควิด ช่วงตรุษจีน ทางการ

จีนขอให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้จีนเพิ่มเที่ยวบินมาเชียงใหม่ วัน

ละ 100 เที่ยว

เพราะคนจีนนิยมมาก จนเครื่องไม่พอ

สอง.ตอนนี้ จีนคิดวัคซีนใหม่ได้ ผมมั่นใจว่า จีนจะผลิตและ

ฉีดให้คนจีนครบทั้งหมดเข็มสามในปีนี้ 

ปีหน้า หวังว่าคนจีนจะมาเที่ยวไทยมากมาย คงไม่ไป

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อเมริกา แคนาดา ยุโรปแล้ว ด้วยเหตุผลที่

เรื่องการค้า การลงทุน ทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตร

และด้านท่องเที่ยว นั้่น เคยคุยกันไปแล้ว

แต่อีกด้าน ต้องนับว่า “สำาคัญยิ่งยวด” กับไทยมากและไม่

ได้มองกันมากนัก คือด้านความมั่นคง เกี่ยวกับปัญหาในจังหวัด

ชายแดนใต้

จำาที่นายกฯ แถลง “รายงานประชาชน” หลังกลับจากซาอุฯ 

เมื่อ ๒๖ มกราได้มั้ย?

๑ ใน ๙ ด้าน จากผลสำาเร็จของการฟื้นสัมพันธ์ ๒ ราช

อาณาจักร ด้านที่ ๖ มีว่า........

“6.ด้านความมั่นคง:ซาอุดีอาระเบียถือเป็นประเทศอิสลาม 

สายกลางที่มีอิทธิพลสูงในกรอบ ‘องค์การความร่วมมืออิสลาม’ (OIC)

สามารถมีบทบาทช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาความไม่สงบใน

พื้นที่ ‘สามจังหวัดชายแดนภาคใต้’ อย่างยั่งยืน ตามแนวทางสันติสุข

นอกจากนั้น ยังสามารถมีความร่วมมือกันด้านข้อมูลข่าวสาร

ความมั่นคง และการต่อต้านการก่อการร้ายอีกด้วย”

ประเด็นนี้แหละ.......

ปัญหา “ยะลา-นราธิวาส-ปัตตานี” ๓ จว.ใต้ ที่มีขบวนการ

พยายามแยกตัวตั้งเป็น “รัฐอิสระ” มันเป็นหนามในเนื้อที่ยากบ่งมา

จนถึงบัดป่านนี้

บ่งได้-ไม่ได้ หัวใจอยู่ที่ OIC “องค์การความร่วมมืออิสลาม” 

(Organisation of Islamic Cooperation) นี่แหละ

สำานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เมืองเจดดาห์

“ดร.ยูซุฟ บิน อะห์มัด อัลอุษัยมีน” เป็นเลขาธิการใหญ่

OIC เราได้ยินมาตลอด แต่ในภาคประชาชน มีความรู้-ความ

เข้าใจบทบาทและความสำาคัญของ OIC น้อยมาก 

ก็อยากจะบอกว่า OIC นี่แหละ “ชี้เป็น-ชี้ตาย” ปัญหาชายแดน

ใต้ได้ โดยตรง!

เพราะ OIC เป็น “องค์การระหว่างรัฐบาล” ที่สำาคัญที่สุดของ

โลกมุสลิม มี ๕๗ ประเทศ “ทั่วโลก” เป็นสมาชิก

ประชากรโลกตอนนี้ ๗,๓๐๐ ล้านคน ในจำานวนนั้น ร้อยละ 

๒๒ เป็นประชากรกลุ่มประเทศองค์การ OIC!

ไทยไม่ได้เป็นสมาชิกโดยตรง

แต่เป็นประเภท “ประเทศผู้สังเกตการณ์ของ OIC” เมื่อปี 

พ.ศ.๒๕๔๑

ความพยายามแยกชายแดนใต้เป็นรัฐอิสระ มีมานาน แต่

ที่พยายามยกปัญหาเข้าสู่เวทีระดับโลก พยายามให้ที่ประชุม OIC 

สนับสนุนการแยกตัว เริ่มเมื่อปี ๒๕๑๗ 

แต่ประเทศมุสลิม “ไม่ให้การสนับสนุน”!

เหตุที่ OIC ไม่ยกระดับปัญหาชายแดนใต้เข้าที่ประชุม ต้องชม 

“รัฐบาลไทย” แต่ละยุค 

ว่าเดินแต้มผ่าน “มิตรประเทศ” ที่เป็นสมาชิก OIC ได้เยี่ยม ก็

สมแล้ว ที่โลกยกนิ้วให้ไทย ด้าน “การเมืองระหว่างประเทศ”

คนละเรื่องเดียวกันกับ “ไซมิส ทอล์ก” ละกระมังนะ!

“ทุกครั้ง” ที่กลุ่มก่อการ ผลักดันให้เรื่องชายแดนใต้เข้าสู่

ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ ๕๗ ชาติสมาชิก OIC ทีไร

มีอันต้อง “ถูกยับยั้ง” ไปก่อนทุกที!

จนปี ๒๕๔๑ ที่ ไทยได้รับสนับสนุนเป็นประเทศผู้

สังเกตการณ์นั่นแหละ ถึงมีโอกาสเข้าไปชี้แจง ทำาความเข้าใจ

กับที่ประชุมโดยตรง 

จะว่าไป ต้องชมกันเอง ไทยเรานี่ด้านวิเทโศบายเจ๋งที่สุด 

ทั้่งที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่คลุกวงในเก่ง 

เป็นสมาชิก OIC ไม่ได้

ก็ไปเข้าทางองค์กรด้านเศรษฐกิจในเครือข่าย OIC อย่าง

เช่น “สภาหอการค้าอิสลาม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

(ICCIA)” ปี ๒๕๕๐ สมาคมนักธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยมุสลิม 

(TITIA) ทำา MOU กับ ICCIA ด้านส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 

นั่นหมายความว่า ไทยจะขยายตลาดการค้าไปได้ในโลก

มุสลิม ในสินค้าอัญมณี เครื่องประดับ สินค้าแฟชั่น 

โดยเฉพาะด้าน “อาหาร” และ “สินค้าฮาลาล”

เพราะการที่ “สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำาหรับ

ประเทศอิสลาม” (SMIIC) ของ OIC รับรอง “สถาบันมาตรฐานฮา

ลาลแห่งประเทศไทย” เข้าเป็นสมาชิก ล่าสุด ปี ๒๕๕๙ 

นั่นเท่ากับไทยเป็นศูนย์กลาง “อาหารฮาลาล” และ “สินค้า

ฮาลาล” ของโลก

โอกาสเปิดกว้างมาก ซึ่งอยู่ที่เราคนไทยนี่แหละ จะใช้

โอกาสนั้นขนาดไหน

ปัญหาชายแดนใต้ ทำาท่าจะสมูธ แอส ซิลก์ แต่พอมาเกิด

เหตุปล้นปืนค่ายทหาร เมื่อ ปี ๒๕๔๗ ในยุคทักษิณ

ตามด้วยการสังหารใน “มัสยิดกรือเซะ” ปัตตานี และการ

สลายผู้ชุมนุมหน้า สภ.ตากใบ นราธิวาส ตายจำานวนมากนั่นแหละ

ทาง “ราบรื่น” พลิก “ไถลลื่น” เป็นงานหนักของกระทรวง

ต่างประเทศต้อง “ปิดทองใต้ฐานพระ” กันใหม่อีกยก

ในการยับยั้ง OIC มิให้มีมติ “ยกระดับ” ปัญหาใต้ เข้าสู่ที่

ประชุม รมว.ต่างประเทศสมาชิก ๕๗ ชาติมุสลิม 

ไม่เช่นนั้น พูดได้คำาเดียว...เละ!

ยาวนานกว่า ๑๕ ปี จนเมื่อ ๒๖ มกรา ๖๕ ในรายงาน

ประชาชนของพลเอกประยุทธ์ ในความสัมพันธ์กับซาอุฯ ถึงได้

มี “ด้านที่ ๖” ว่า......

“.......สามารถมีบทบาทช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาความ

ไม่สงบในพื้นที่ ‘สามจังหวัดชายแดนภาคใต้’ อย่างยั่งยืน ตาม

แนวทางสันติสุข”

เรื่องนี้ยาว แค่ขยุ้มมาคุยยังยืดไม่จบความ แต่จบก่อนดีกว่า 

เพราะมัน “ดึกแล้วคุณขา” พรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะ.

รู้กันอยู่

สาม.เจอยุทธการตีเว่ยช่วยจ้าวของรัสเซียเข้า ย่านเอเชียน่า

จะสงบดี

สี่.อนาคตส่งออกของไทยดีมาก พาณิชย์ไวมาก

ห้า.ความสัมพันธ์ไทย-จีนนั้น ลึกซึ้งมาก คนเชื่อมกันด้วยใจ แต้

อ๊วงนั้น มาจากตระกูลแต้ ตระกูลใหญ่อันดับสิบสองของจีน 

แค่เชิญผู้นำาตระกูลใหญ่มาไทย จะยกขบวนมาเที่ยวไทยกัน

หลายร้อยล้านคนเลย การบินของไทยจะรุ่งโรจน์เหมือนเดิม เราทำาได้

 หก.โชคดีที่คุณจุรินทร์ไปเปิดการค้ากับมณฑลเมืองต่างๆ ไว้

ดีเยี่ยม อินเดียด้วย คุณจุรินทร์ไหว้เมื่อวานนี้

เจ็ด.คณะของซาอุจะมาแล้ว เตรียมงานทั้งสองฝ่ายดีมาก

แปด.เรื่องทางลาว พม่า เรียบร้อยดี จีนประสานได้ เรื่องดีๆ 

กำาลังจะมาเยอะมาก

เก้า.ข่าวดีพิเศษ การเสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกฤดู

หนาวของ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” จะเกิดคุณูปการใหญ่หลวงต่อ

ความสัมพันธ์ไทยจีน และยังประโยชน์ต่อสันติภาพในโลก

ชื่นชมพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านและพระบรมวงศา

นุวงศ์เสมอมา

ข่าวดีมาเพียบ

ขอให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง

สวัสดีวันตรุษจีนครับ ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆ คน

ไม่ได้เป็น ส.ส. ผมจึงมีเวลาคิดอ่านทำางานให้ประเทศได้เยอะ

เลย แปลก ทำาไมอยากเป็นกันจัง

ให้ผมวิ่งไหว้คน ผมไม่เอาดอก เสียเวลาคิดงานใหญ่

......................................

ครับ ขาวดี ข่าวมงคลของไทย มาทางทิศตะวันออก คือจีน 

และตะวันออกกลาง คือซาอุฯ รวมทั้งกลุ่มประเทศอิสลาม นั่นเอง!

รู้

โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น คนที่จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.จะ

ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 ปีนับ

ถึงวันเลือกตั้ง ที่เป็นการแก้ไขกฎหมายจากของเดิมที่ให้แค่มีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้านแค่ 90 วันก็ลงได้แล้ว

ซึ่งประเด็นดังกล่าว เคยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำาให้ ก่อน

หน้านี้ที่พรรคพลังประชารัฐ พยายามทาบทาม ณรงค์ศักดิ์ โอสถ

ธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หรือผู้ว่าฯ หมูป่า ให้มาลง

สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรคพลังประชารัฐ แต่นายณรงค์ศักดิ์

ไม่ค่อยอยากลงสมัคร เพราะอยากรับราชการจนเกษียณ และ

จุดสำาคัญที่ทำาให้ลงไม่ได้ก็คือ เรื่องคุณสมบัติ ที่แม้จะเติบโต มี

ภูมิลำาเนาอยู่ที่กรุงเทพฯ มาก่อนหน้านี้ แต่พบว่าไม่ได้มีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านเดิมเป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี  

 สำาหรับการเลือกตั้ง ส.ก.รอบนี้จะมีด้วยกัน  50 เขต ซึ่ง

จำานวนสมาชิกสภา กทม. กำาหนดให้แต่ละเขตมีจำานวนสมาชิกสภา 

กทม. 1 คน ต่อประชากร 1.5 แสนคน หากเศษของราษฎร 1.5 

แสนคนนั้นเกิน 7.5 หมื่นคน ให้มีสมาชิกสภา กทม.เพิ่มอีก 1 คน 

ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

ส่วนเรื่องสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครหรือ ส.ข. นั้น 

ปัจจุบัน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ มาตรา 

24 บัญญัติว่ายังไม่ให้มี ส.ข.จนกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยไม่ได้มีรายละเอียด

ในส่วนนี้มากนัก จึงทำาให้มีแนวโน้มที่กรุงเทพมหานครจะไม่มี 

ส.ข.ไปอีกช่วงหนึ่ง หลังมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ในเดือน 

พ.ค.ไปแล้ว  หรือไม่แน่อาจตลอดไปเลยก็ได้ เพราะหลายคนมอง

ว่าไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องมี ส.ข.ให้สิ้นเปลืองงบประมาณด้าน

ต่างๆ ของ กทม.ก็ได้

เมื่อตรวจลิสต์รายชื่อพรรคการเมือง และคนที่จะลงสมัคร

ชิงผู้ว่าฯ กทม.แบบอิสระที่เปิดตัวแล้ว ก็มีเช่น ชัชชาติ  สิทธิ

พันธุ์ ผู้สมัครอิสระ แต่พรรคเพื่อไทยหนุนหลัง, ดร.เอ้-สุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสดิ์ จากพรรคประชาธิปัตย์, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 

ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ที่ลงในนามพรรคก้าวไกล, รสนา 

โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กทม.ที่ลงอิสระ, พ.ท.หญิง  ฐิฏา รังสิตพล 

มานิตกุล (ผู้พันปราง) อดีต ส.ส.ปชป. ลูกสาวของสุขวิช รังสิตพล 

อดีต รมว.ศึกษาธิการ เป็นต้น

 ส่วนที่มีข่าวกำาลังรอตัดสินใจ แต่แนวโน้มน่าจะลงแน่นอน 

ก็คือ สองบิ๊กเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร ที่จะต้องมาแข่งกันเองคือ 

บิ๊กวิน-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.ที่ตอนนี้ฟอร์มทีมหา

เสียงและทีม ส.ก.ของตัวเองไว้หมดแล้วในนามกลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ 

และสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. ที่อาจจะลงอิสระหรือในนาม

พรรคการเมืองตั้งใหม่

แต่ที่หลายคนจับตาก็คือ พลังประชารัฐ พรรคแกนนำา

รัฐบาลและพรรคที่มี ส.ส.เขต กทม.มากที่สุด ในการเลือกตั้งเมื่อ

ปี 2562 คือ 12 คน แต่ปัจจุบันเหลือ 11 คนหลังแพ้เลือกตั้งซ่อม

ที่หลักสี่ฯ หลังก่อนหน้านี้มีชื่อออกมาหลายชื่อว่าจะลงในนามพลัง

ประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร., 

พล.ต.อ.อัศวิน, นายณรงค์ศักดิ์ ผวจ.ปทุมธานี จนมาถึงล่าสุด 

อนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์  พรรครวมพลังประชาชาติไทย 

ซึ่งเป็นอดีตเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. ที่เป็นหนึ่งในนายทุนใหญ่พรรค 

แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมา

นับถอยหลังศึกเลือกตั้ง ชิงเก้าอี้ บิ๊กเสาชิงช้า-ผู้ว่าฯ เมือง

หลวง แม้อาจจะเหลือเวลาอีก 3 เดือนกว่า หากเลือกตั้งกันเดือน 

พ.ค. แต่เห็นชัดมาแต่ไกล ศึกนี้เข้มข้น หาเสียงกันสนุกตั้งแต่เริ่ม

เป่านกหวีดการแข่งขัน.  

ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตามมาทันที หลังเมื่อวันจันทร์

ที่ 31 ม.ค. บิ๊กป๊อก-มท.1 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย ชี้แจงไทม์ไลน์ปฏิทินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่า คณะรัฐมนตรีจะนำา

เรื่องกรอบเวลาการเลือกตั้งมาหารือกันในเดือนมีนาคม จากนั้น

จะแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้กำาหนดและ

ประกาศวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะจัดภายในเดือน 

พ.ค.ปีนี้

ปรากฏว่าต่อมา ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุม

กันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันอังคารที่ 1 ก.พ. มีการนำา

เรื่องดังกล่าวมาหารือกันแบบไม่เป็นทางการ แต่เป็นการยืนยันว่า

รัฐบาลจะไฟเขียวให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เดือน พ.ค.นี้แน่นอน

 โดย วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์หลังการ

ประชุม ครม.ว่า ในที่ประชุม พล.อ.อนุพงษ์ได้แจ้งถึงขั้นตอนการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ตามที่ได้รายงานต่อ ส.ว.เมื่อวันที่ 31 ม.ค.ว่า 

เดือน มี.ค.จะมาแจ้งให้ ครม.ทราบถึงการดำาเนินการเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.อย่างเป็นทางการ เมื่อเรื่องถึง ครม.และ ครม.

เห็นชอบแล้ว ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ทางกฎหมายที่จะมีการเลือกตั้ง 

กทม. ซึ่งอาจจะพร้อมกับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หลังจากนั้น 

กกต.จะไปกำาหนดวันเลือกตั้ง

“จะนับหนึ่งจากการรายงาน ครม.อย่างเป็นทางการเดือน 

มี.ค. จากนั้นจะนับสองเมื่อ กกต.ประกาศวันรับสมัครและวัน

เลือกตั้ง ที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือน พ.ค. ซึ่งจะทำาพร้อม

กับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือ ส.ก.”

หากดูตามนี้ พ.ค.ปีนี้คนกรุงเทพฯ จะได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

แน่นอนแล้ว หลังคนเมืองกรุงได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม 2556 เท่ากับว่าหากมีการเลือกตั้ง

เดือน พ.ค.ปีนี้ ก็จะเป็นการเลือกตั้งในรอบ 9 ปี!

ทำาให้คาดได้ว่า เมื่อเริ่มการคิกออฟการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

การหาเสียง-ความตื่นตัวของคนกรุงเทพฯ ต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.และ ส.ก.ในรอบ 9 ปี จะมีความคึกคักแน่นอน หลังมีการแช่

แข็งไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.มานานหลายปี

ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ที่จะเกิดขึ้น จะ

เป็นการเลือกตั้งตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  (พ.ร.บ.กทม.) 

ฉบับปี 2528 โดยแก้ไขในยุครัฐบาล คสช.ในประเด็นต่างๆ เช่น 

คุณสมบัติของผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม., เรื่องการ

เลือก ส.ก. ตลอดจนมีการตัดเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 

(ส.ข.) ออกไป

มี
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประธาน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผานระบบวิดีโอคอน

เฟอเรนซจากบานพักภายใน ร.1 รอ. โดยยังคงปฏิบัติ

ตามมาตรการของสาธารณสุข หลังกลับจากซาอุดีอาระเบียจะ

เขามาปฏิบัติหนาที่ในทําเนียบรัฐบาลตามปกติวันที่ 2 ก.พ.นี้ 

โดยนายกฯ กลาวถึงเร� องการเลือก

ตั้งซอม ส.ส.เขต 9 กทม.วา “จบ

แลว ใครแพ ใครชนะ ประชาชน

เปนคนตัดสิน ผมขอแสดงความ

ยินดีกับผูชนะเลือกตั้ง ไมวาพรรค

ไหนก็คนไทยเหมือนกัน อยาใหส� อ

ใช โอกาสการเลือกตั้งมาสรางความ

แตกแยก ตองชวยกันสรางความ

เขาใจ ชวยกันแกปญหา ไมคิดวามี

ใครอยากเปนฝายคาน” คําวา “ไม

คิดวามีใครอยากเปนฝายคาน” คง

ทําใหพรรครวมรัฐบาลกอดคอกันตอไปไดอีก...•

สําหรับควันหลงการเลือกตั้งซอม ส.ส.กทม. ที่พรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) แพแบบยับเยิน สงผลกระเพ� อมถึง

สถานะของ พล.อ.ประยุทธ มีการวิเคราะหกันวาเปนขาลง

ของ พล.อ.ประยุทธ ทําใหภายใน พปชร.ระส่ําอีกระลอก ลาสุด

การนัดประชุมของ พปชร.วันที่ 1 ก.พ. ตองเล� อนไปเปนวันที่ 

2 ก.พ. อางวาเน� องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด   

พปชร.กําลังเจอมรสุมหลายลูก จากเหตุการณขับ ร.อ.ธรรมนัส                                                                              

พรหมเผา ส.ส.พะเยา พรอมสมาชิกรวม 21 คน พนพรรค 

ทําใหตองแตงตั้ง นายสันติ พรอม

พัฒน รองหัวหนาพรรคและ 

ผอ.พรรค มารักษาการตําแหน�ง

เลขาธิการพรรคแทน และการแพ

เลือกตั้งซอม 3 ครั้งแบบ แฮตทริก 

เปนโจทยที่ตองแกใหได มิเชนนั้นจะ

ยิ่งระส่ําหนักขึ้นถึงขั้นลมสลายได...•

มีการวิเคราะหกันวา พปชร. 

ขายไมออกแลว เปรียบเปนมวยก็มี

รอยแผลเต็มตัวยับเยินเกินเยียวยา 

หรือจะรีแบรนดใหมก็ทํายาก ทั้ง

ปญหาความขัดแยงภายในและการบริหารประเทศ ที่ทําให

เกิดยุคขาวยากหมากแพงทุกหยอมหญา วากันวา บิ๊กปอม-

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ และหัวหนาพรรค 

เตรียมโดดไปรวมวงกับ พรรคเศรษฐกิจไทย  ที่ ร.อ.ธรรมนัส 

หอบลูกทีมไปสังกัดแลว สวนที่มีกระแสขาววาคนของ บิ๊กตู จะ

รวมกันบีบให บิ๊กปอม รีบออกไปแลวเขามายึด พปชร.เองนั้นไม

น�าจะเปนทางเลือกที่ดีของ บิ๊กตู เพราะมีการตั้งพรรคสํารองไว

แลวคือ รวมไทยสรางชาติ กับ ไทยสรางสรรค อยูที่ บิ๊กตู จะ

ตัดสินใจเดินหนาทางการเมืองตอไปอยางไร...• 

สวนวาทะ “the enemy of my enemy is my friend” 

ศัตรูของศัตรูคือมิตร” ของ ร.อ.ธรรมนัส บงบอกถึงความคับ

แคนที่ระเบิดออกมาทางสาธารณะและวุฒิภาวะของตัวเอง 

ขณะที่ฝง บิ๊กตู ก็เปดเกมรุกเชนเดียวกัน มอบให นายอนุชา 

นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไลทุบ “หมอขาว

ผูกองธรรมนัส” เปนประธานการประชุมคณะกรรมการแกไข

ปญหาผูที่ไดรับความเดือดรอนจากการเสนอขายหรือขายสลาก

กินแบงรัฐบาลในราคาเกินกวาที่กําหนด ไดแตงตั้ง นายเสกสกล 

อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี เปนหัวหนา

ชุดเฉพาะกิจในการตรวจสอบและติดตามผูคาสลากเกินราคา 

พรอมแตงตั้งอนุกรรมการ 3 คณะ 

เพ� อขับเคล� อนการดําเนินงานเชิงรุก 

ทามกลางขาวสะพัดวา ผูกองธรรม

นัส บินไปประเทศสวิตเซอรแลนด

ดอดพบกับ นายทักษิณ ชินวัตร 

เกมนี้ตางฝายก็อานหมากในกระดาน

กันออก...•

ทางดาน พรรคเพ� อไทย ที่

โหนผลการเลือกตั้งซอมสะทอน

ความลมเหลวของรัฐบาลแลวเรียก

รองใหยุบสภานั้น น.ส.อรุณี กา                      

สยานนท รองเลขาธิการพรรคเพ� อไทย ชี้แจงวาใหยุบตนป ก็

หมายความวาตองรอใหกฎหมายลูก 2 ฉบับมีผลบังคับใชกอน 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ รายงานใหที่ประชุม ครม.

ทราบความคืบหนาการจัดทําราง พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 

และราง พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง วาขณะนี้ กกต.ยกราง

เสร็จแลว สงใหวิปรัฐบาลวันที่ 7 ก.พ. จะแจงมาให ครม.รับ

ทราบในวันที่ 15 ก.พ. จากนั้นรัฐบาลจะสงใหสภา “ถากฎหมาย

ประกอบการเลือกตั้งไมเสร็จ ยุบสภาจะลําบากมาก เพราะไมรู

จะนับคะแนนอยางไร ดังนั้น กฎหมายดังกลาวจึงมีความจําเปน

อยางสูง” ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ ไดกลาววา “ก็ชวยกันรักษา 

ทํากันใหเรียบรอยแลวกัน”  สรุปจะยุบสภาตองรอใหกฎหมาย

ลูกมีผลบังคับใช สวนจะยุบชวงไหนอยูที่นายกฯ...•  

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

แซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

หลังเกิดเหตุนํ้ามันร่ัวไหลในทะเลบริเวณทาเรือมาบตาพุด 

จ.ระยอง มีการพูดถึงอุปกรณที่เรียกวา “บีชบูม” ซึ่งเปนเหมือน

ทุนลอยน้ําที่ปองกันคราบน้ํามันไมใหเขาพื้นที่ชายฝง ไมเพียง

พอกับคราบน้ํามันที่กระจายตัวเปนแนวยาวตลอดหาดแมรําพึง 

จนกรมควบคุมมลพิษตองออกมาเปดเผยวา ตามระเบียบแลว

องคกรที่ประกอบการดานนี้ควรมี “บีชบูม” 40 กิโลเมตร อยูใน

คลัง เม� อเกิดเหตุกลับมีแค 800 เมตร และจัดหาเพิ่มไดไมถึง 10 

กิโลเมตรในเวลาถัดมา ซึ่งไมเพียงพอกับวิกฤติที่เกิดขึ้น.  

‘บีชบูม’ 40 กิโลเมตร

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

ริ่มตนยังไมถึงหนึ่งเดือนดี เศรษฐกิจโลกพนพิษใสไทย

ตอนรับตรุษจีน FED สงสัญญาณเขาสูภาวะรัดเข็มขัด 

เม� อพฤหัสบดีที่แลว ทําใหหุนเททั้งกระดานทั่วโลก

ภาค real sector ทางการเงินเริ่มไดรับผลกระทบจากการ                                                 

คาดสถานการณผิดเร� องโรคระบาด แทนที่จะชวยกันปองกัน

รักษาภาค real sector และจัดการความเสี่ยง กลับเอาความ

เสี่ยงมาเปนเกมการพนัน บริษัทประกันตองลมหรือเลิกกิจการ  

มีผลกระทบตอหวงโซธนาคาร เกิดการลมละลายใหม

อีกทั้งภาคกอสรางและหวงโซของอสังหาริมทรัพย รวมทั้ง

ที่ดินทํากินวางเปลากําลังจะโดนภาษีถาไมพัฒนา และผูบริโภค

ที่หมดเงินบริโภค ตลอดจนภาคเอกชนไมมีเงินลงทุนใหมทั้งหวง

โซ และการสงออกสินคาที่ผลิตภายในประเทศ และการนําเขา

วัตถุดิบประสบกับปญหาหยุดชะงักของหวงโซอุปทาน

ทั้งหมดนี้จะทําใหการลงทุนตางๆ ทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน ในกรณีที่เลวราย พลาดเปา การเก็บภาษีไมเขาเปา นํา

มาสูการขาดดุลงบประมาณ และดุลบัญชีเดินสะพัด หนี้ภาค

ธุรกิจครัวเรือนและภาครัฐสูงไมสามารถบริโภคและจับจาย

กระตุนเศรษฐกิจได กดดันดอกเบี้ยเปนขาขึ้น ทําใหมีภาระหนี้

ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจมากขึ้น และในที่สุด 

เศรษฐกิจที่เติบโตจาก rent หรือคาเชาในภาครัฐและ

ภาคธุรกิจเอกชนไมวาจะเปนอสังหาริมทรัพย ดานการเงิน การ

ธนาคาร การลงทุน การชําระหนี้ การประกันภัย การทองเที่ยว 

รานอาหาร โรงแรม และธุรกิจเกี่ยวเน� อง ตลอดจนคาปลีก ยี่ปว 

ซาปวทั้งหมดในหวงโซของ rent มีหนี้เพิ่ม ตนทุนหาย กําไรหด

นักเศรษฐศาสตรเรียกเศรษฐกิจนี้วา เศรษฐกิจ “ไฟ” อัน

ไดแก Finance Insurance Real Estate “FIRE Economy” ซึ่ง 

เปนเศรษฐกิจใชเงินในการสรางความมั่งคั่งใหคนไมกี่กลุม

ในเศรษฐกิจ FIRE นี้ คิดมูลคาคาเชาเงิน ทรัพยสินและ

สินทรัพย (Rent seeking) ไมวาจะเปนในรูปใด เชน คาเชา

หองแถว ช็อปปงมอลล ที่ดิน คอนโดฯ ที่พักอาศัย การคิด 

premium ประกันทุกชนิด แมกระทั่งอัตราดอกเบี้ยสุดโหดจาก

การเชาเงินและการมียี่ปว ซาปวตางๆ รวมทั้งการเชาทําการคา

การทําธุรกิจที่ไมเปนธรรมของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการ

คอรรัปชัน จึงทําใหเศรษฐกิจเกิดความเหล� อมล้ําอยางมากทั่ว

โลก

ประเทศไทยจัดประชุมเอเปกทามกลางกระแสการเปลี่ยน

ผานนี้

เศรษฐกิจไฟนี้คงจะเดินหนาราเริงตอไปเร� อยๆ ถาไมบัง                                                                        

เอิญตองเจอกับหงสดําตัวที่สองคือ โควิด-19 เสียกอน ซึ่งไมเคย                                                                           

เจอมากอน นอกจากฆาคนตายไป 5.677 ลานคน ยังอาจสงผล                                                                         

รายเปน The Great Stagflation ภายในปนี้และอีกหลายปขาง 

หนา

เศรษฐกิจ FIRE แบบนคราเกาที่เรากําลังเผชิญ

อยู ไดลมสลายซ้ําแลวซ้ําอีกมาหลายครั้งหลายหนใน FIRE 

Sector ลมไมลุก คลุกไมคลานมาตั้งแตป 1970 จนถึงปจจุบัน 

คือเศรษฐกิจแบบ Rent seeking ของภาคการเงินการคลัง 

(Finance) ประกันภัย (Insurance) และภาคอสังหาริมทรัพย 

(Real Estate) มีนายหนาตัวกลางยี่ปว ซาปว สรางงานบนระบบ

ผูกขาด ใชแรงงานที่มีการจางงานแบบ underemployment สูง 

เพ� อคุมคาจางแรงงานใหต่ํา แตดูจางงานมาก ตลอดจนสราง

อุปสรรคการทําธุรกิจที่ไมยุติธรรม ไมมีการแขงขัน มีกฎระเบียบ

มากมาย หยุมหยิม ยุบยับ และไมกอใหเกิดประสิทธิภาพการคา

ที่เสรีและเปนธรรม 

อันเปนที่น�าเปนหวงอยางยิ่งวาเศรษฐกิจนี้จะเลี้ยงมนุษย

โลกที่จะเพิ่มขึ้นจาก 7.8 พันลานในปนี้ ไปจนถึงป 2050 คือ

อีก 30 ปขางหนา เม� อประชากรโลกเพิ่มเปน 9.9 พันลานคนได

อยางไร และเศรษฐกิจอะไรจะสรางงานและเงิน และเศรษฐกิจ

โลกไดอยางไรในอีก 30 ปขางหนา ความเหล� อมล้ําและความ

ยากจนที่ยังคงมีอยูจะตองใชเศรษฐกิจอะไรมาเยียวยา

เศรษฐกิจที่วานั้นตองโตไมใชจากสมการคงที่ของเศรษฐกิจ 

FIRE หรือ GDP คือ C+I+G+ (X-M) แตน�าจะเปนเศรษฐกิจ 

FAIRLESS ของสมการความเจริญทางเศรษฐกิจอยางมีระบบใน

พลวัตใหม

เศรษฐกิจพลวัตใหม FAIRLESS ของอีกนครานี้น�าจะมา

จากตัวแปรตางๆ ดานเทคโนโลยี นวัตกรรม และความแมนยํา

ทางผลิตผลและประสิทธิภาพ ดวยการปองกันและจัดการความ

เสี่ยงตางๆ ดังนี้

F คือ Food ที่จะตองผลิตโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและ                                                                

ผลิตผลเพ� อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้นในอีก 30 ปขางหนา ไมวา                                                                 

จะเปนการทําเกษตรในรูปแบบใด ซึ่งไดแก แบบ Bio-Circular-                                                              

Green ที่ประเทศไทยกําลังเสนอใหการประชุมเอเปก ซึ่งรวม  

ไบโอ การแพทย ยา และสาธารณสุข A คืออุตสาหกรรม ดิจิทัล

และเทคโนโลยีเอไอแหงอนาคตกาล I คือโครงสรางพื้นฐานใหม 

R คือ Robotics E คือพลังงาน มวลชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน 

ลม แสงอาทิตย แทนฟอสซิล L คือ Labor ประชากรโลก ที่จะ

รวมสรางงานและทํางานในพลวัตใหม การปองกันจัดการความ

เสี่ยงจาก Climate Change ไปดวยกัน สวน ESS คือตัวพลวัต 

Economy of Scale, Speed และ Scope

สวน APEC ในปนี้ เจาภาพไทยชูเศรษฐกิจ BCG เปน

ธงหลัก หวังประคับประคองประกายไฟการพัฒนาอยางยั่งยืน

ไมใหแผวลง แตไทยตองระวังไมใหติดหลม เสียเวลาอันมีคาไป

กับการแกปญหาแตผิวเผิน หรือพึงพอใจกับชัยชนะเล็กๆ อยาง

การเลิกใชถุงพลาสติก หรือสงเสริมการติดแผงโซลารเซลล

ในครัวเรือน แตควรมุงมั่นขับเคล� อนโลกใหพนจากเศรษฐกิจ 

FIRE ที่ลามไปทั่วระบบเศรษฐกิจโลก ใหไปสูเศรษฐศาสตร             

นคราใหมที่เสรี เปนธรรม และมีความรับผิดชอบ ตอสังคม และ

สิ่งแวดลอม

สําหรับประเทศไทยเปนประธานการประชุมระหวางหน�วย

งานกํากับการแขงขันสมาชิกเอเปกในปนี้ ซึ่งจะตองทําหนาที่

กํากับดูแลการแขงขันทางธุรกิจ ดังนั้น กฎหมายการแขงขันก็

ตองมีบทบาทขับเคล� อนวาระนี้เชนกัน โดยนอกจากจะมุงมั่น

ผลักดันใหหน�วยงานกํากับการแขงขันในเอเปกใหความสําคัญ

ใสใจประเด็นการแขงขันที่มีธุรกิจ MSME เปนศูนยกลาง ทั้งใน

ชวง Covid-19 ระบาด และชวงที่เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวแลวจะจัด

ใหมีการหารือเกี่ยวกับการเสริมศักยภาพการกํากับการแขงขันใน

ตลาดดิจิทัล ที่นอกจากจะเปนปจจัยสําคัญขับเคล� อนเศรษฐกิจ

ในอนาคต ยังเติบโตและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทําใหเกิดประเด็น

ปญหาการแขงขันที่ใหมๆ ที่ผูบังคับใชกฎหมายตองตามใหทัน. 

 โดย กฤษฎา เปยมพงศสานต

กลุมนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

นิยายเศรษฐกิจสองนครา

เ

วัสดีคะ คุณผูอานทุกทาน 

เม� อไมนานมานี้ ผูเขียนได

อานขาวดาราทานหนึ่งที่เพิ่ง

คลอดบุตรชาย เห็นแลวน�า

ยินดีแทนคุณแมคนใหม ภาพที่ปรากฏ

ในส� อตางๆ เปนภาพคุณแมนอนบน

เตียงโดยมีลูกนอยนอนอยูบนหนาอก 

เปนภาพที่อบอุนและน�าประทับใจ แต

ในภาพนั้นไมเห็นหนาเด็กนอย โดย

เธอใหเหตุผลวา เปนการใหความ

สําคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก และจนกวาลูกจะโตพอที่จะ

สามารถบอกความรูสึกได จึงจะขออนุญาตลูก บรรดาแฟนคลับ

ตางใหความเห็นไปตางๆ นานา และหลายรายช� นชมในแนว

ความคิดของเธอ ตางจากพอแมปายแดงสวนใหญที่มักจะโพสต

รูปลูกในโซเชียลมีเดียทันทีที่ลูกถือกําเนิด ซึ่งอันนี้เปนความ

คิดเห็นในมุมมองของแตละทาน แลวแตบานใครบานเขา ใคร

อยากจะโพสตก็ไมผิด หรือใครไมโพสตก็ไมผิดเชนกัน เลือกตาม

ที่เห็นสมควร สําหรับประเทศไทย

เร� องนี้อาจจะเปนเร� องแปลกใหม 

แตในตางประเทศ ดาราและนัก

แสดงหลายคนไมยินยอมเปดเผย

ช� อ และภาพถายของลูกและบุคคล

ในครอบครัวออกสูส� อสาธารณะ 

เพ� อปกปองความเปนสวนตัว เปน

หวงเร� องความปลอดภัยและการถูก

คุกคาม 

กรณีแบบนี้ทําใหผูเขียน

ยอนกลับไปนึกถึงเม� อหลายปกอนตอนที่เพิ่งเรียนจบหลักสูตรครู

โยคะ และไดมีโอกาสสอนโยคะแบบกลุมเล็ก และสอนแบบสวน

ตัว (Private) ในตอนนั้นหลังจากเรียนจบ สวนใหญครูที่เพิ่งเรียน

จบมักจะรอนวิชา อยากสอน อยากถายทอดความรูใหกับผูที่สนใจ

เรียนโยคะ ผูเขียนก็เชนกัน ใครติดตอมา รับสอนทุกคน ราคาคา

สอนเทาไร จะมากหรือนอยไมเกี่ยง หรือถาบางหน�วยงานติดตอมา

ใหสอนฟรีก็รับสอนโดยไมคิดคาสอน บางสถานที่เดินทางไกลคนละ

มุมเมืองก็ยังไป ความรูมันพลุงพลาน หลังจากสอนสักพัก เพ� อน

ผูเขียนถามวา ไมไดสอนโยคะเหรอ หรือวาไมมีนักเรียนติดตอ

มา เน� องจากไมมีรูปการสอนโพสตลงในโซเชียลมีเดียเลย ซึ่ง

จริงๆ แลวไดไปสอนหลายสถานที่ 

แตผูเขียนรูสึกวา การสอนโยคะโดยเฉพาะแบบ Private 

ที่เปนการสอนแบบครู 1 คน สอนนักเรียน 1 คน มักเปนการ

สอนที่บานของนักเรียน ซึ่งถือเปนสถานที่สวนตัว บางครั้งสอน

บริเวณหองรับแขก สนามหญาหนาบาน หรือแมกระทั่งปูเส� อ

สอนโยคะตรงพื้นที่วางในหองนอน การที่ครูจะถายภาพการสอน

ในบานของนักเรียนแลวโพสตลงในโซเชียลมีเดีย ในความเห็น

สวนตัวอาจจะดูไมสมควร ถาไมไดขออนุญาตกอน เพราะบาง

ครั้งมุมภาพและรายละเอียดในภาพอาจจะทําใหผูอ� นทราบที่ตั้ง

ของบาน หรือเห็นลักษณะพื้นที่ภายในบาน รวมถึงชุดโยคะที่

นักเรียนและครูสวมขณะฝกโยคะ ซึ่งสวนใหญมักเปนชุดโยคะ 

สปอรตบรา กางเกงขาสั้น และกางเกงโยคะที่ดูรัดรูป เนน

สัดสวนมากเกินไป จนบางครั้งอาจจะเกินงาม (ในมุมของผูฝก

การแตงกายแบบนี้บางครั้งสะดวกตอการฝก และการเขาทา

โยคะ แตไมเหมาะกับการออกส� อ) 

ผูเขียนจึงไมนิยมโพสตภาพการแตงกายของนักเรียนใน

ลักษณะดังกลาว แตถาเปนชุดโยคะปกติท่ีไมมากจนเกินไปก็ไมมี

ปญหา น่ียังไมรวมถึงสภาพรางกายของนักเรียนตอนฝก ท่ีท้ังเหง� อ

ไหลไคลยอย หนาโทรมไรเคร� องสําอาง (แหมบางคนก็ไมอยาก

แตงหนาตอนฝกนะ) ผมช้ีฟูไมเปนทรง เรียกวาไมสวยงามเลย คิด

ในทางกลับกันนะคะ ถาเราเปนนักเรียน และเห็นภาพของเราตอน

ฝกโยคะในสภาพท่ีกําลังฝกแบบน้ีก็คงไมไหวเหมือนกัน 

จากที่ผูเขียนกลาวมานี้เปนความคิดเห็นสวนตัวเกี่ยวกับ

เร� องของการเผยแพรรูปภาพกับความเปนสวนตัวในส� อ ที่ควร

จะพิจารณากอนเผยแพรออกไป เพราะหากโพสต โดยไมคิดอาจ

จะมีผลกระทบอ� นๆ ตามมา ทั้งในเร� องของความปลอดภัย การ

ทราบตําแหน�งที่อยู และความเปนสวนตัวของผูเปนเจาของ

ภาพ.

ดร.ธีติมา ปยะศิริศิลป 

ผูสอนวิชาโยคะ สมาธิและศิลปะการดําเนินชีวิต 

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสยาม

facebook.com/YogaMeditationandArtofliving

โยคะกับความเปนสวนตัว

ส



อกจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี  ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ                                                                

จะลงนามคำาสั่งแต่งตั้งนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐ 

มนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นรักษาการ                                                                    

เลขาธิการพรรค หลังจากร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส. 

พะเยา และอดีตเลขาธิการพรรคถูกขับออก 

ยังมีการแต่งตั้ง นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ เป็นรักษาการนายทะเบียนพรรค แทนนายบุญสิงห์  

วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตนายทะเบียนพรรค 

ที่ถูกขับออกไปพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัสอีกด้วย 

สำาหรับนายสุรสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริหารพรรคพลังประชารัฐ

ครั้งแรก ในการประชุม

ใหญ่สามัญพรรคครั้งล่า 

สุดที่จังหวัดขอนแก่น ใน

โควตาชลบุรี และนักกฎ 

หมาย 

นายสุรสิทธ์ิ หรือ ส.ส. 

นิ่ม หรือทนายนิ่ม ถือเป็น

นักการเมืองอาวุโสในกลุ่ม

บ้านใหญ่ชลบุรี ของนาย

สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐ  

มนตรีว่าการกระทรวงวัฒน 

ธรรม  

บรรดา ส.ส.ชลบุรี

ต่างให้ความเคารพ และยกให้ ส.ส.นิ่ม เป็นเหมือน “พี่

เลี้ยง” คอยให้คำาปรึกษา แนะนำา เรื่องการดำาเนินการต่างๆ 

เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการเมือง

สูง โดยเคยมีสำานักทนายความเป็นของตัวเอง 

และยังเป็นหน่ึงในผู้เช่ียวชาญทางกฎหมาย ซ่ึงมีเพียง                                                                          

ไม่ก่ีคนภายในพรรคพลังประชารัฐ แต่มักทำาตัวโลว์โปรไฟล์                                                                             

โดยที่ผ่านมาเวลามีการแต่งตั้งกรรมการ หรือกรรมาธิการ

เก่ียวกับกฎหมาย ทนายน่ิมจะถูกเสนอชื่อตลอด เช่น คณะ                                                                            

กรรมาธิการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรม 

นูญ  และคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลัง

ประชารัฐ 

ทนายนิ่มเป็น ส.ส.ชลบุรี ตั้งแต่ปี 2538 ในสังกัด

พรรคชาติไทย ยุคที่กลุ่มชลบุรีชนะเลือกตั้งยกจังหวัด ก่อน

จะได้รับเลือกตั้งสมัยที่สองในปี 2544 กระทั่งปี 2548 ทั้ง 

หมดได้ย้ายไปอยู่กับพรรคไทยรักไทย ก่อนจะถูกตัดสิทธ์ิทาง 

การเมืองจากกรณียุบพรรค พร้อมกับนายสนธยา เนื่องจาก

เป็นกรรมการบริหารพรรค 

หลังพ้นโทษแบนทางการเมือง ทนายนิ่มได้มาร่วม

กับพรรคพลังชล กระทั่งในปี 2557 ได้เบนเข็มไปรับสมัคร

เลือกตั้ง ส.ว.ชลบุรี และได้รับชัยชนะ แต่เป็นได้ไม่นานมี

เหตุการณ์รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ก่อนจะย้ายมา

พรรคพลังประชารัฐพร้อมกับนายสนธยา โดยเป็นผู้สมัคร 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในลำาดับที่ 15 

แม้นายสันติและนายสุรสิทธิ์จะได้รับการแต่งตั้งให้

รักษาการเลขาธิการพรรคและนายทะเบียนพรรคจนกว่า

จะมีการประชุมใหญ่ แต่เมื่อถึงเวลาประชุมคงได้รับการแต่ง

ตั้งแบบถาวร เพราะเป็นสองคนที่พลเอกประวิตรจะให้ทำา

หน้าที่อยู่แล้ว.

ด้านการท่องเท่ียวชัดเจนว่ารายได้น้ีมันได้มาจาก เวทีมวย (ตัวอย่าง) 

หรือ รายได้จากการพักโรงแรมหรูๆ เพราะความเป็นจริงนั้นเรื่อง

กีฬาเดิมมันสังกัดอยู่ที่กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช่หรือไม่

ก็มิทราบได้ เพราะกระทรวงที่ดูแลมีชื่อว่า กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา เมื่อมีกระทรวงนี้ ๒ กรมก็ต้องแยกกันให้ชัดเจน เพราะ

ท่าน รมต.กระทรวงท่านก็เพ่ิงรับไม้เปล่ียนมือจากศรีภรรยาของท่านมา

แหม็บๆ เพราะอุบัติเหตุทางการเมือง ซึ่ง พปชร. เจ้าของตำาแหน่ง

ก็ต้องเฉลี่ยเอาใจ ส.ส.ทุนใหญ่ๆ เอาไว้สู้สนามการเมืองในอีก ๒ ปี

ข้างหน้าให้ได้ จะเอาคนคุมเรือประมงมาคุมเรือโดยสารท่องเที่ยว

เหมือนกัน แต่ระบบทำางานคนละระบบ คงต้องหัดคุมพวงมาลัยเรือ

ไต้ก๋งกับตำาแหน่งนายเรือ มันคนละชั้นเลยนะขอรับ เรื่อง ๒ กรม ๑ 

กระทรวงมันอาจง่าย แต่สินค้าคนละอย่าง โกอย่าประมาทนะครับ

ที่กำานันถึกพูดเรื่อยเจื้อยมาอย่างนี้ ก็บังเอิญในช่วงชีวิตหนึ่ง

ได้เข้าไปยุ่งอยู่ใน สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยุคสมัยที่การ

ท่องเที่ยวในประเทศกำาลังฟู่ฟ่า ขนาดมีนายพลทหารนั่งตำาแหน่ง 

ผจก. มี อนุสารส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทำาระดับขนาดส่งไปให้อ่าน

ในเครื่องบินการบินไทย กระผมเองก็มีโอกาสไปนั่งทำางานกองอนุ

สาร อสท นั้นด้วย พอดังมากก็มีคนอยากมาอยู่มาก

พอเพื่อน ปราโมทย์ ทัศนะสุวรรณ เกษียณจากตำาแหน่ง 

รอง ผจก. กำานันถึกก็อำาลาตาม (แต่ยังไม่ตายจนเดี๋ยวนี้) แล้วก็ไม่

ได้ไป สนง.แถวถนนราชดำาเนินกลาง ข้างกระทรวงคมนาคมอีกเลย 

(ทั้งๆ ที่เคยสังกัดกระทรวงคมนาคมมาก่อน)

แรกๆ ก็เดินเข้าไปเซย์ฮัลโหลกับน้องๆ บ้าง ขอหนังสือเล่ม

เก่าๆ (ที่ผมซื้อไม่ทันมาอ่านบ้าง) ในที่สุดก็จำาต้องหายตัวจาก อสท 

ไปอย่างเงียบหาย ใจเสียดายมากๆ เพราะเงินเดือน ค่าเขียนงาม

มาก ได้เที่ยวฟรีทั่วประเทศไปค้นคว้า/งานประเพณี การพัฒนา

เมืองและโบราณสถานเก่าๆ และเพิ่งพบใหม่ อสท เก็บมาเขียนไม่มี

เหลือ ชนิดตั้งหัวเรื่องส่งต้นฉบับเข้าโรงพิมพ์ตั้งแต่อยู่ในสนามเรื่อง

ราวต่างจังหวัด ผมจึงรัก  อสท มากที่สุดเพราะ ผจก.ท่าน (ผมลืม

ชื่อจำาได้แต่ ยศพลโททหารบก รุ่นหลังๆ ต่อมาเปลี่ยนจากทหาร ยุค

จอมพล ป. มาเป็นบุคคล/ข้าราชการธรรมดา แต่ก็ยังดำารงความ

ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ เพราะรายละเอียด อสท.เก็บได้มากกว่าหนังสือท่อง

เที่ยวของบริษัทท่องเที่ยวธรรมดา)

หลังกำานันถึกวางมือจากเขียนให้หนังสืออื่นๆ จนมาทำาหนัง 

สือเขียนเอง พิมพ์เอง ขายเองแล้วก็เจ๊งเอง มานอนเลียแผลอยู่กับ

บ้าน ผมมองไม่เห็น อสท อีกเลย จะอยู่หรือไป  ท่านอัตถ์ช่วยตาม

ถามข่าวให้ผมด้วยครับ ผมมองไม่เห็นบนแผงหนังสือหลายปีมาแล้ว

ขอขอบคุณท่าน บ.ก.ทั้งสองอย่างสูง.

กำานันถึก

5บทความ

...ธรรมดานะ

เวลานี้เพื่อไทยเอาแต่ตะโกนโหวกเหวก ยุบสภา

ซะ 

ไม่รู้ว่า “สุรชาติ เทียนทอง” ที่เพิ่งชนะเลือกตั้ง

ไปหยกๆ  กำาลังตัดชุด เตรียมแต่งตัวเข้าสภา จะเอากับพรรค

พวกหรือเปล่า 

เพื่อไทยจำาได้หรือเปล่า ช่วงท่ีมวลมหาประชาชนเรือนล้าน                                                                                        

ลุกขึ้นมาขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่ตั้งหน้าตั้งตาจะเข็น พ.ร.บ. 

นิรโทษโกงให้พี่ชาย  

วันนั้น “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ตอบสนองประชาชนในทันที

หรือเปล่า 

อันนั้นประชาชนเรือนล้านเป็นฝ่ายเรียกร้องนะครับ 

ไม่ใช่พรรคการเมืองกระหายอำานาจ 

แม้วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ยิ่งลักษณ์ จะประกาศยุบสภา 

แต่ก็เป็นที่รับรู้ว่า นั่นคือเกมในการรักษาอำานาจต่อไป 

ในวันที่ “ยิ่งลักษณ์” ยุบสภา คือวันที่ “กำานันสุเทพ” ถือ

ฤกษ์ ๙ ธันวาคม เวลา ๐๙.๓๙ น. นัดเคลื่อนทัพใหญ่ทั่วกรุงไป

บุกยึดทำาเนียบรัฐบาล

แต่ “ยิ่งลักษณ์” ชิงยุบสภา ในเวลา ๐๘.๔๐ น. 

การยุบสภาของ “ยิ่งลักษณ์” มองเผินๆ ควรยกย่องใน

สปิริตทางการเมือง แต่เปล่าเลย สาเหตุหลักไม่ได้ชิงยุบสภา เพื่อ

ยุติการเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส.

แต่เป็นการยุบสภา เพื่อกุมอำานาจต่อ จนกว่าจะมีการ

เลือกตั้งใหม่

ในวันที่ “ยิ่งลักษณ์” ยุบสภา ให้เหตุผลว่า 

๑.การยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นกระบวนการปกติของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ดังที่ปรากฏอยู่                                                                              

ในหลายประเทศท่ีใช้ระบอบน้ี ซ่ึงประเทศไทยได้ยึดถือธรรมเนียม

การปฏิบัติดังกล่าวมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรม 

นูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ บัญญัติรองรับการยุบสภาผู้

แทนราษฎรไว้ และได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วหลายคร้ัง

เช่น เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ศ.๒๕๔๓  พ.ศ.๒๕๔๙ และ พ.ศ.๒๕๕๔

๒.ตามที่รัฐบาลเข้ารับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน โดย

มีภารกิจสำาคัญในการแก้ไขวิกฤตการณ์ภายในประเทศหลาย

ประการ ท้ังในเรื่องของมหาอุทกภัย ผลกระทบจากภาวะวิกฤต

‘ยุบสภา’ ใครได้อะไร?

เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน รวมทั้งการฟื้นฟูประชาธิปไตยในประเทศ 

การพยายามสร้างความปรองดอง ตลอดจนฟื้นฟูความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งรัฐบาลดำาเนินการอย่างสุด

ความสามารถ แก้ปัญหาจนลุล่วงด้วยดี 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านความขัดแย้งทางการเมืองยังคง

ดำารงอยู่อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้รัฐบาลพยายามที่จะสร้างความเข้าใจ

อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ การเปิด

เวทีปฏิรูปการเมือง หรือการทำาประชามติ ก็ยังมีผู้ที่เห็นต่างและ

คัดค้าน ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะรับฟัง หากการคัดค้านนั้นเป็นไปตาม

วิถีทางประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 

แต่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านจำานวนหนึ่งรวมทั้งสมาชิกพรรค

ฝ่ายค้านกลับเลือกใช้วิถีทางการชุมนุมต่อต้านนอกเวทีรัฐสภา  ซึ่ง

รัฐบาลได้บริหารการชุมนุมอย่างละมุนละม่อมและประนีประนอม 

อันเป็นการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น และ

เพื่อรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้ประเทศ

และคนไทยต้องมีการสูญเสียอีก ด้วยประเทศไทยเจ็บปวดมามาก

พอแล้ว แต่สถานการณ์ในวันนี้รัฐบาลคำานึงถึงแนวคิดที่แตกต่าง 

และต่างฝ่ายต่างอ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนจำานวนมาก

เมื่อถึงจุดที่ความคิดขัดแย้งอาจนำาไปสู่ความแตกแยกของ

คนในชาติและมีความรุนแรงจนอาจเกิดความสูญเสียขึ้น  รัฐบาล

จึงเห็นว่าการคืนอำานาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินด้วยการยุบสภา

และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เป็นวิถีทางที่เป็นไปตามหลักการแห่ง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นที่

ยอมรับของนานาประเทศ และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าคนส่วน

ใหญ่ต้องการแนวทางใด จะให้ใครมาบริหารประเทศตามแนวทาง

น้ัน รัฐบาลใคร่ขอเชิญชวนทุกกลุ่มทุกพรรคการเมืองท่ีมีความคิดเห็น

แตกต่าง ใช้เวทีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเป็นที่นำาเสนอ

ทางเลือกต่างๆ ให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

๓.เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้ว รัฐมนตรีทั้งคณะย่อม

พ้นจากตำาแหน่งไปด้วยตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๐ (๒) 

แต่ต้องอยู่ในตำาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่

ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๑ ซึ่งกำาหนด

ไว้ว่าคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ ได้เท่าที่จำาเป็นภาย

ใต้เงื่อนไขที่กำาหนดในมาตราดังกล่าว

๔.ขอให้ประชาชนทั้งหลายให้ความสำาคัญกับการเลือกตั้งที่

จะมีขึ้น ซึ่งจะได้หารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึง

การกำาหนดวันเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ รัฐบาลขอให้ประชาชนทำา                                                                      

หน้าที่และใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความพร้อมเพรียง ใส่ใจ และรอบ 

คอบ เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมที่สุด                                                                            

จะเป็นการแสดงเจตจำานงทางการเมืองโดยสันติตามวิถีทางรัฐ 

ธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

หลัง “ยิ่งลักษณ์” ยุบสภา ได้ประกาศวันเลือกตั้งใหม่เป็นวัน

ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เงื่อนเวลานี้ถูกกำาหนดขึ้นมาเพื่อชิงความได้เปรียบทางการ

เมือง ดังเช่นเหตุผลในข้อ ๓ ที่ “ยิ่งลักษณ์” นำามากล่าวอ้าง 

เงื่อนเวลานี้สัมพันธ์กับความเป็นความตายของพรรคเพื่อไทย 

และตัว “ยิ่งลักษณ์” เอง 

นั่นคือแผนที่วางไว้ เพื่อเผชิญกับคดีโยกย้าย “ถวิล  เปลี่ยน

ศรี” พ้นจากตำาแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติโดยมิชอบ

“เพื่อไทย และ ยิ่งลักษณ์” รู้อยู่แล้วว่า คดีนี้รอดยาก!

เพราะคดีนี้มีแววเช่นนั้นมาตั้งแต่ต้น 

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด “ยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร” ใช้อำานาจโดยมิชอบ 

ในทางการเมืองการยุบสภาคือการลดอุณหภูมิทางการเมือง 

แต่การชิงยุบสภาในครั้งนั้น เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนที่ 

ศาลปกครองสูงสุดจะตัดสินคดีโยกย้าย “ถวิล เปลี่ยนศรี”   

ซึ่งศาลนัดฟังคำาพิพากษาในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

หมายความว่าเลือกตั้ง ๒ กุมภาพันธ์ ครม.ยิ่งลักษณ์ยังมี

สถานะ ครม.รักษาการ ย่อมมีความได้เปรียบในการเลือกตั้ง

แต่ผลที่ออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดคิดเอาไว้ 

นอกจากการเลือกตั้งเป็นโมฆะ แล้ว ศาลปกครองสูงสุด

ยังชี้ว่า “ยิ่งลักษณ์” ออกคำาสั่ง โยกย้าย “ถวิล เปลี่ยนศรี” โดย

มิชอบด้วยกฎหมาย 

ต่อมา ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ ให้  

“ยิ่งลักษณ์” สิ้นสภาพนายกฯ เป็นความผิดเฉพาะตัว 

และรายชื่อ ครม. ๙ คนที่ต้องสิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรีไป

ด้วย คือ สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล, เฉลิม อยู่บำารุง, กิตติรัตน์  ณ 

ระนอง, ประชา, ยุทธศักดิ์, สันติ, อนุดิษฐ์, ศิริวัฒน์ และ ปลอด

ประสพ สุรัสวดี

ครับ...เมื่อวันนี้เพื่อไทย เรียกร้องให้ “ลุงตู่” ยุบสภา  เพื่อ

ไทยก็ต้องทบทวนเช่นกัน 

การยุบสภาเป็นเครื่องมือทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี 

ถ้าเห็นว่าไปต่อไม่ได้ควรยุบสภา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตัดสิน

อีกครั้งว่าจะเลือกใครเป็นรัฐบาล 

แต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ทำามากกว่านั้น

พยายามนิรโทษกรรมให้คนโกง ต่ออายุระบอบทักษิณ 

การยุบสภาของ “ยิ่งลักษณ์” ไม่มีเจตนาให้ประชาชนได้

ตัดสินใจใหม่ เพราะขณะนั้นเพื่อไทยมั่นใจว่า ตัวเองกำาหนดผล

การเลือกตั้งได้ โดยมี “ทักษิณ” บงการอยู่เบื้องหลัง

และครั้งนี้ เพื่อไทย มั่นใจว่าสามารถชนะการเลือกตั้งเป็น

พรรคอันดับหนึ่งได้อีกครั้ง 

ชัยชนะการเลือกต้ังซ่อมเขตหลักส่ี เป็นการสร้างความฮึก 

เหิม และเพื่อไทยอยากตีเหล็กตอนร้อน  

อีกทั้งตัวบงการที่สร้างเรื่องมาตั้งแต่ต้น ก็ยังอยู่ 

แต่ฝั่ง “ลุงตู่” ยืนยันจะอยู่ยาวจนกว่าจัดการประชุมเอเปก

ปลายปีนี้เสร็จสิ้น 

เลือกตั้งต้นปีหน้า 

และความเป็นจริงที่ปรากฏในวันนี้ ยังไม่มีเหตุถึงขั้นต้อง

ยุบสภา 

นอกจากคนที่อยากได้อำานาจนั่งบ่นให้ยุบสภารายวัน.

พูดตามเพลง

I who have nothing.

ฉันผู้ ไม่มีสิ่ง เสพสม

ไม่มี ปัญหา ในอารมณ์

หมักหมม ทำาไม สิ่งไม่ดี

I who have nothing.

สุขยิ่ง เยี่ยมยอด ปลอดหนี้

มากนัก หนักหน่วง ดวงฤดี

มั่งมี มากมาย ลมหายใจ

อนุสาร อสท

เรียน ท่าน บ.ก.อัตถ์ และ บ.ก.เปลว ที่รักนับถือยิ่ง

ระยะนี้ตื่นเช้าเพราะใจจดจ่ออยู่ที่ ทพ.หน้ากลาง อยากเห็น

และอ่านการ์ตูนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ยอมรับว่าทายใจของ

คณะผู้สร้างมิได้ เขียนเรื่อง (การ์ตูน) แต่ละเรื่อง (รัชกาล) ไม่น้อย

กว่า ๑๐ หน้าแน่นอน (เฉพาะรัชกาลที่ ๑)  ผ่านไป ๓ หน้ายังไม่จบ 

ยิ่งยาวยิ่งดีคนอ่าน ทพ.ได้กำาไรบ้าง ต้องขอบคุณ บ.ก.เปลวที่ช่วยให้

คนไทยได้รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยมากขึ้น

วิจารณ์หน้า ๓ ของท่านเปลว กำานันถึกอ่านแล้วก็มีความ

เห็นที่เสนอรัฐบาลเรื่องการเปิดผับบาร์ ที่จะผ่ากลางโควิด โดยไม่

คิดกลัวโอไมครอนที่กำาลังสยายหนวดไฟฟ้าของมันยุ่มย่ามอยู่ข้างๆ 

ชาวบ้าน กำานันถึกไม่กลัวจะเรียกมันยากเพราะภาษาปะกิตไม่ติด

ตีน.....ด้วยมิใช่ภาษาโคตรพ่อโคตรแม่ของเรา

ความเห็นเรื่อง ปล่อยบาร์/คลับได้ แต่ต้องคุมพวกเหล่านี้ให้

อยู่ในสายตาอย่าให้ห่าง กำานันถึกรู้นิสัยพวกบ้า พวกงับ พวกนี้ดี 

เพราะเคยไปมั่วกับพวกนี้มาพอสมควร ได้ ๑ จะเอา  ๒ ได้ ๒ จะ

เอา ๔ ป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นการดี

มีข่าวของวงการลอตเตอรี่ ไทยมาว่าจะมีการปรับปรุงขบวน 

การให้ทันสมัยได้ประโยชน์ต่อคนซื้อ คนขายในข่าวบอกว่ามีปรารภ

ของนายกฯ ตู่เสนอให้ตรึงราคา ๘๐ บาทไว้ ส่วนรายละเอียดจะ                                                                            

มีอะไรคงต้องไปว่ากันใหม่ แต่กำานันถึกมีข่าวมาเสนอก่อนว่า ลอต 

เตอร่ีท่ีผ่านมางวดรับเดือนธันวาคม มีข่าวว่าคุณนายเมียนายตำารวจ

เมืองบุรีรัมย์ โชคดีถูกหวยได้รางวัลมาตั้ง ๗ แสน 

แต่ข่าวเปิดมาว่าเมียนายตำารวจใหญ่เมืองบุรีรัมย์กำาลังจะ

โดนข้อหายักยอก ว่าคนที่ถูกจริงเขาไม่ได้รับเงินค่าหวยนั้น เพราะ

คุณนายกลายเป็นผู้ต้องหาขายหวยเถื่อนแทน ถูกลูกค้าที่ซื้อหวย

เถื่อนกับคุณนาย (แล้วเกิดถูกรางวัล แต่คุณนายชักดาบโกงกันไป                                            

ดื้อๆ ไม่ยอมจ่ายเงิน ๗ แสน) เกิดบันดาลโทสะขึ้นโรงพักเมืองบุรี 

รัมย์แจ้งความจับซะเลย อ้าว....แล้วทีนี้จะทำาไง 

ข่าวว่า ผกก.ลั่นวาจาว่าขายหวยเถื่อนก็ต้องจับทั้งคนขายคน

ซื้อฐานร่วมกระทำาความผิด อย่างนี้ถ้าติดคุกก็ติดทั้งคนซื้อคนขาย 

เงินรางวัลก็จ่ายไม่ได้ ย่ิงเมียตำารวจใหญ่เป็นผู้ต้องหาด้วยคงต้องพ่วง

เอาผัวมาล่ามโซ่ที่เท้าตามเมียไปด้วย...โอ้ย เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้

รองนั่ง ยังเอากระดูกมาแขวนคออีก 

โอ้ย..จะทำายังไงดี โว้ย!.. .เรื่องนี้ลุงตู่ เก้าอี้คงสะเทือนก้น

อีก เพราะมีตำาแหน่งคุมตำารวจ โครงการขายหวย ๘๐ บาท ก็ยัง

สะเทือนฐาน อีกเรื่องหนึ่งมีคนซื้อทั่วประเทศรวมหัวกันจะเล่นงาน

กองสลากที่ปล่อยให้ขาย ๑๐๐ บาท (แทนที่ ๘๐  บาทต่อฉบับ) ขาย

อย่างนี้กันนานตั้งแต่เปิดขายราคา ๘๐  บาท แต่คนขาย ๑๐๐ บาท 

แต่กองสลากนั่งเงียบเป็นเป่าสาก กำานันถึกว่า (คิดนะ) ผอ.กอง

สลากท่านคงนั่งอมสากอยู่น่ะ  เลยไม่ได้ยินเสียงร้องทุกข์จากคนซื้อ                                                                               

สลาก แต่ก็มีเสียงโต้จากคนขายว่า “ยังไงก็ต้องขาย ๑๐๐ บาท 

เพราะ ๘๐ บาทมันขาดทุน” นี่ตั้งกองสลากมากี่ศตวรรษ ไม่ทราบ

ว่าเปลี่ยน ผอ.ไปครบร้อยหรือยังครับ

หลังมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีตำาแหน่งกรรมการ

ท่องเท่ียวเกิดมาด้วย นับว่าเป็นการทำาให้งานสร้างเงินให้กับประเทศ                                                                                      

นายทะเบียน พปชร.

อนุสาร อสท ยังมีขายอยู่ครับ ฉบับมกราคม ๒๕๖๕   “Green 

Land Green People” เขาโฆษณาว่า “พบกับการเดินทางท่อง

เที่ยวสีเขียวในหลากหลายมิติ ทั้งวิวทิวทัศน์ ชุมชน  และผู้คนที่ขับ

เคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งหมดนี้จะช่วยเติมความสดชื่น

ให้กับการเดินทางครั้งต่อไปของทุกคน พิเศษ บทสัมภาษณ์ ‘กลัฟ 

คณาวุฒิ’ นักแสดงหนุ่มไฟแรงกับไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยว”

คงต้องหาตามร้านหนังสือใหญ่ๆ ครับ แต่สั่งซื้อผ่านออนไลน์

น่าจะสะดวกกว่า สั่งได้ที่ https://shop.line.me/@osotho/  ฟรีค่าส่ง  

ส่วนเรื่องหวย พูดมากเจ็บคอ ๘๐ บาทมีจริงแต่หาแทบไม่เจอ 

วิธีแก้ต้องใช้หวยออนไลน์ แต่คนขายลอตเตอรี่ก็ตกงานอีก มึนครับ 

เหมือนไก่กับไข่ อะไรเกิดก่อนกัน ฮ่าๆๆ.

ประชาชนเลือกเข้ามา

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

เสียงโฆษณาของพวกนักการเมือง ยกเอาแต่เรื่องดีงามมา 

พูดจา เอาหนังมาฉายให้ชาวไร่ ชาวนา....เพลงนี้ผมได้ยินมาตั้ง 

แต่เด็กแล้ว ปัจจุบันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังคงอยู่ เพราะคนจนใน

ประเทศไทยมีมากมาย การซื้อเสียงในคืนหมาหอนเกือบไม่มีแล้ว 

นักการเมืองฉลาดเขาซื้อเสียงกันล่วงหน้าเป็นปี สร้างเครือข่ายหัว                                                                               

คะแนนตั้งแต่ระดับตำาบล อำาเภอ  จังหวัด จะไปโทษนักการเมือง

อย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องนัก  เพราะนักการเมืองจะพูดเสมอว่า ประชา 

ชนเลือกเข้ามา.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

“ผมขอวิงวอน ราษฎรท่ัวท้ังแผ่นดิน ไอ้พวกชอบโกงชอบกิน 

ไอ้พวกกังฉิน อย่าเลือกเข้าไป เลือกแต่คนดี ยังมีอยู่อีกมากมาย 

แล้วพี่น้องจะสุขใจ จะพาชาติไทยเรารุ่งเรือง” 

ก็ประชาชนเลือกเขาจริงๆ นี่ครับ ฮ่าๆๆๆ นักการเมืองโกง

ประชาชนเองก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบเหมือนกัน เพราะเป็นคนเลือก 

ถ้าประชาชนไม่เลือกแล้วนักการเมืองจะชนะเลือกตั้งได้ไง จริงมั้ย

ครับ.

บทอาลัย ‘หมอกระต่ายน้อย’

 * โอ้ว่า หมอกระต่ายน้อย ร้อยพันชั่ง

เจ้าโด่งดัง จากเหตุเภท ภัยไฉน

พ่อแม่ อาจารย์ เพื่อน คนไข้ ต่างห่วงใย

เจ้ายาใจ อยู่หนใด ไม่กลับมา

สู้ตรากตรำา ร่ำาเรียน เพียรวิชา

จักษุวิทยา ล้ำาเลิศ ประเสริฐศรี

หวังให้เป็น ภูมิปัญญา แห่งปฐพี

ไยเจ้าด่วน มาลี้ลับ กลับดวงจันทร์

ดอกเอ๋ย เจ้าดอก วาสนา

บุญนำาพา กระต่ายมา เป็นญาติฉัน

ดวงชะตา ดั่งฟ้าดับ ในฉับพลัน

จงสุขสันต์ นิจนิรันดร์ ณ แดนสรวง เทอญ.

  ยายน้อยอาริยา และญาตินับร้อยคน

......................................

สุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรักษ์

ก็

น



ริ่มแล้วสำ�หรับ “โครงก�รคนละครึ่ง ระยะที่ 4” ที่

คอนเซ็ปต์ยังเป็นเหมือนเดิม คือ รัฐบ�ลจะสนับสนุน

วงเงินค่�อ�ห�ร เครื่องดื่ม สินค้�ทั่วไป และบริก�ร

นวดสป� ทำ�ผม ทำ�เล็บ บริก�รขนส่งส�ธ�รณะ ยกเว้นสล�ก

กินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ย�สูบ และสินค้�หรือบริก�ร

ที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด จ�กภ�ครัฐในอัตร� 50% ทั้งนี้

ไม่เกิน 150 บ�ทต่อคนต่อวัน แต่รอบนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปคือ 

วงเงินที่ประช�ชนจะได้รับตลอดระยะเวล�โครงก�ร ตั้งแต่ 1 

ก.พ.-30 เม.ย.2565 อยู่ที่ ไม่เกิน 1,200 บ�ทต่อคน จ�กเดิม 

1,500 บ�ทต่อคน

วงเงินใช้จ่ายที่ลดลงนั้นกระทรวงการคลังได้เคยชี้แจง

ว่า เนื่องจากมีการพิจารณาถึงดัชนีทางเศรษฐกิจที่ส่วนใหญ่             

มีการฟื้นตัวเป็นลำาดับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริโภค ออกมาใช้จ่ายกัน

มากขึ้น สะท้อนว่าเศรษฐกิจค่อยๆ ดีขึ้น แต่ดัชนีราคาสินค้า

บริโภคมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาอาหารและพลังงาน 

รัฐบาลจึงจำาเป็นต้องเข้ามาช่วยเหลือผ่านโครงการคนละครึ่ง 

เฟส 4 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง เฟส 

3 จำานวน 27.98 ล้านคนนั้น จะต้อง “ยืนยันสิทธิ” เพื่อเข้า

ร่วมโครงการในเฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 1 

ก.พ.2565 เป็นต้นไป และเมื่อกดยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว จะ

ต้องเริ่มใช้สิทธิภายในวันที่ 28 ก.พ.2565 เวลา 22.59 น. หาก

พ้นกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ และสิทธิที่เหลือ

อาจจะนำามาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง แต่หากยังประ 

สงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการอยู่ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับ

ประชาชนทั่วไป

โดยมีขั้นตอนการยืนยันสิทธิ ดังนี้ 1.กดแถบแบนเนอร์ 

(Banner) โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของ

แอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่ เวลา 06.00-22.00 น.ของทุกวัน 

2.ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 

ระยะที่ 4 โดยขอให้ประชาชนอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 4 เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วและยอมรับ

ตามเงื่อนไขสามารถกดที่แถบ “ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ”

ส่วนประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละ

ครึ่ง เฟส 3 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.2565 

จนกว่าจะครบจำานวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ และหากผ่าน

เกณฑ์จะสามารถใช้สิทธิวงเงินในโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ได้

ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.-30 เม.ย.2565 โดยช่องทางการลงทะเบียน

สำาหรับประชาชนทั่วไปแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1.กรณีเป็นประ 

ชาชนท่ีเคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐท่ีมีการใช้จ่าย

ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.

com และ 2.กรณีประชาชนที่ไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

อย่างไรก็ดี โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 นั้น รัฐบาลได้สั่ง

เดินหน้าพร้อมๆ กับอีก 2 โครงการ คือ โครงการเพิ่มกำาลังซื้อ

ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ไม่เกิน 200 บาทต่อ

คนต่อเดือน และโครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้กลุ่มเปราะบาง 2.25 

ล้านคน ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่ 1 ก.พ.-30 

เม.ย.2565 รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน ซึ่งรัฐบาลประเมินว่า

ทั้ง 3 โครงการจะช่วยรักษากำาลังซื้อในระบบ จากการเติมเม็ด

เงินเข้าระบบเศรษฐกิจในปีนี้ จำานวน 79,023 ล้านบาท และ

จะช่วยให้จีดีพีในปี 2565 เพิ่มขึ้น 0.21% จากคาดการณ์ว่าจะ

ขยายตัวในช่วง 3.5-4.5% โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 4%

ขณะที่ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ได้เคยประเมินว่าแนว

โน้มธุรกิจร้านอาหารในปี 2565 ยังเป็นปีที่ต้องระมัดระวัง 

เนื่องจากตลาดยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19 

สายพันธุ์ โอมิครอนและสายพันธุ์อื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึง

กำาลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่กลับมาฟื้นตัวดี

แต่!! ธุรกิจร้านอาหารก็ยังคงมีปัจจัยบวกสำาคัญจากนโยบาย

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย

และเพิ่มกำาลังซื้อของผู้บริโภค อาทิ “โครงการคนละครึ่ง เฟส 4” 

โดยเฉพาะร้านอาหารข้างทาง (Street Food) ที่มีหน้าร้าน จะยัง

ขยายตัวได้ต่อเนื่องและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจากปัจจัย

หนุนดังกล่าว เนื่องจากเป็นเมนูพื้นฐานที่เข้าถึงได้ง่าย ราคาไม่

สูง ทำาให้คาดว่าธุรกิจร้านอาหารข้างทางที่มีหน้าร้านในปี 2565 

จะมีมูลค่าอยู่ที่ 1.84-1.86 แสนล้านบาท หรือขยายตัว 2-3%.

งคงมุ่งมั่นในก�รดูแลผลประโยชน์ของสม�ชิกเสมอ 

สำาหรับกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) ที่

ล่าสุดได้ลงนามแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย 

3 บลจ. ได้แก่ บลจ.กสิกรไทย, บลจ.กรุงศรี และ บลจ.วรรณ 

เพื่อบริหารกองทุนย่อยของ กบข.แบบเฉพาะเจาะจงประเภท

ตราสารทุนไทย มีมูลค่ากองทุนที่ต้องบริหาร 7.5 พันล้านบาท 

งานนี้ ศรีกัญญ� ย�ทิพย์ เลขาธิการ กบข. ระบุว่า “กบข.มี

สมาชิก 1,158,825 ราย สินทรัพย์สุทธิ (รวมเงินสำารอง) 1.13 

ล้านล้านบาท การว่าจ้างผู้จัดการ

กองทุนภายนอกทั้ง 3 บลจ.นี้ เป็น 

การกระจายความเส่ียงในการบริหาร

กองทุน เพิ่มโอกาสในการสร้างผล

ตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิก เพราะ

แต่ละ บลจ.มีการจัดการและรูป

แบบการลงทุนที่แตกต่างจาก กบข. 

จะทำาให้เกิดการลงทุนท่ีหลากหลาย

มิติมากขึ้น” เรียกว่าใส่ใจในการดู 

แลผลตอบแทนให้สมาชิกเป็นเลิศ 

ปลื้มแทนเลยจ้า!.
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หวัง‘คนละครึ่ง’ช่วยพยุงศก.

เพิ่มโอก�ส!

เศรษฐกิจ

ยั

เ

ครองขวัญ รอดหมวน

ศรีกัญญ� ย�ทิพย์

คลังบี้‘อาคเนย์-ไทยประกันภัย’
สั่งอุ้ม10ล้านกรมธรรม์ก่อนปิดกิจการ
พระร�ม 6 • คลังแจง “อ�คเนย์-ไทยประกันภัย” ขอเลิกกิจก�รยังไม่

จบ ระบุไม่เข้�ข่�ยกองทุนประกันวิน�ศภัยต้องซัพพอร์ต พร้อมบี้ดูแล

ลูกค้� 10 ล้�นกรมธรรม์ต้องไม่กระทบ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะ

ประธานสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวถึง

กรณีบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย 

จำากัด (มหาชน) และบริษัท ไทย

ประกันภัย จำากัด (มหาชน) ขอยก                                                  

เลิกกิจการ คืนไลเซนส์ธุรกิจประ 

กันภัยนั้น ทาง คปภ.กำาลังพิจารณา

เรื่องดังกล่าวอยู่ แต่ยังไม่ได้อนุมัติ 

เพราะว่ามีเงื่อนไขที่จะต้องให้ทั้ง 

2 บริษัทไปดำาเนินการดูแลผู้ทำา

ประกันโควิด-19 ให้ดีที่สุดก่อน

โดยที่ผ่านมาได้มีการหารือ

กัน ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเสนอให้กองทุน

ประกันวินาศภัยเป็นผู้ดำาเนินการ

จ่ายค่าสินไหมชดเชยให้กับลูกค้า 

ซึ่งกองทุนฯ ไม่สามารถดำาเนินการ

ได้ เนื่องจากกฎหมายกำาหนดไว้

ชัดเจนว่ากองทุนฯ จะเป็นผู้ดำาเนิน

การเฉพาะกรณีที่ คปภ.มีคำาสั่งปิด

บริษัทประกันภัย ส่วนกรณีที่บริษัท

ขอยกเลิกกิจการไม่เข้าข่ายที่กอง

ทุนฯ จะต้องรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ปัจจุบันทั้ง 2 บริษัท

มีลูกค้าอยู่ประมาณ 10 ล้าน

กรมธรรม์ แต่ยืนยันว่าไม่น่าเป็น

ห่วง เพราะว่าเป็นประกันภัยทั่วไป

ประมาณ 8 ล้านกรมธรรม์ ซึ่งตรง

ส่วนนี้จะมีบริษัทมารับช่วงต่อ ทาง

สมาคมประกันวินาศภัยก็ให้ความ

ร่วมมือที่จะเข้ามาช่วยหาบริษัท

เพื่อรับช่วงต่อเพื่อป้องกันข้อครหา

ว่าทั้ง 2 บริษัทขายกรมธรรม์ให้กับ

บริษัทในเครือของตัวเอง เพื่อตัด

ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ไปได้ ส่วนประกันภัยโควิด-19 ที่มี

อยู่ประมาณกว่า 1 ล้านกรมธรรม์

นั้น ตอนนี้บริษัทได้พยายามช่วย

เหลือ ดำาเนินการแก้ไขอยู่

โดยขณะนี้ทั้ง 2 บริษัท

ได้เปิดทางให้ลูกค้ามาขอยกเลิก

กรมธรรม์ได้ ซึ่งจะได้รับเบี้ยประ 

กันภัยคืนเต็มจำานวน ก็เป็นความ

สมัครใจของผู้เอาประกัน ถือว่าเป็น                                              

แนวทางแก้ไขที่ดี เพราะผู้เอาประ 

กันจะได้รับเงินคืนเต็มจำานวน ส่วน                                              

คนที่ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์นั้นการ

คุ้มครองของประกันยังมีอยู่ เพราะ

ตอนนี้บริษัท 2 แห่งยังไม่ได้รับ

อนุญาตให้ปิดกิจการตามท่ีร้องขอมา

“คปภ.ประสานงานกับ 2 

บริษัทอย่างใกล้ชิด มีการหารือกัน

ตลอดเวลา เพื่อให้ทั้ง 2 แห่งดูแล

ลูกค้าให้ดีที่สุด ครอบคลุมและไม่

เกิดความเสียหายกับลูกค้า ส่วน

จะอนุญาตให้ทั้ง 2 แห่งปิดเมื่อไหร่

ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าทั้ง 2 บริษัท

สามารถดูแลลูกค้าตามเงื่อนไขที่

เสนอให้กับ คปภ.ได้ไหม” นาย

กฤษฎากล่าว

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ทั้ง 2 

บริษัทได้นำาเสนอแนวทางเพื่อดูแล

ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เอาประกัน

ภัยทุกกลุ่ม ในขณะที่บริษัทยังคงมี

ความมั่นคงเพียงพอ โดยแนวทาง

หุ้นหรือซื้อหุ้น แต่อาจยังต้องการดูตลาดว่าจะมีทิศทางไปทางใด

มากกว่า ซึ่งผลที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนมากว่าตลาดกำาลังเดินไป

ในทางบวก เนื่องจากได้รับรู้แล้วว่ามีปัจจัยบวกหนุนอยู่มาก ไม่

ว่าจะเป็นปัจจัยจากภายนอกและภายในก็ตาม

ที่มักนำามาอ้างกันรายวันว่าการที่เฟดปรับลดคิวอีจะทำาให้

มีเงินไหลเข้าระบบน้อย เงินที่จะไหลเข้าตลาดหุ้นก็จะลดลงไป

ด้วย จึงคิดว่าตลาดจะถดถอยเพราะไม่มีปริมาณเงินที่มากพอ

มาขับเคลื่อนตลาด แต่ผลออกมาแม้เฟดจะลดคิวอีแต่นักลงทุน

ต่างชาติในตลาดหุ้นไทยยังคงมีเงินเข้ามาลงทุนเพิ่มเกือบตลอด

เวลา หลายคนอาจสงสัยว่ามีเงินจากที่ไหนมาซื้อหุ้น ก็บอกได้

เลยว่าส่วนหนึ่งจะเป็นเงินที่โยกจากตลาดตราสารหนี้ที่เงินไปพัก

มาขณะหนึ่งแล้ว และมองออกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ตลาดหุ้นดูดีกว่า จึงโยกเงินมาลงทุน ส่วนอีกประเด็นคือ การใช้

เงินเก่าที่ขายหุ้นในปี 2564 มาซื้อหุ้นรอบใหม่ ซึ่งยังมีเงินเหลือ

ในจุดนี้อีกหลายหมื่นล้านบาท ที่สำาคัญคือนักลงทุนต่างชาติทำาไม

เกิดความเชื่อมั่นกลับมาลงทุน ก็บอกได้เลยว่าเพราะมองออก

ว่าตลาดหุ้นไทยยังมีราคาหุ้นต่ำา ตลาดยังสามารถปรับขึ้นไปได้

อีกมาก ยิ่งเศรษฐกิจปี 2565 นี้โตกว่าปีก่อนมากก็ยิ่งทำาให้การ

ลงทุนมีความคุ้มค่ามากจึงได้กลับมาลงทุน นักลงทุนไทยควร

พิจารณาให้ดีๆ จะได้ไม่ผิดพลาดในการลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่งมีความชัดเจนมากว่า

ธุรกิจโตสูงอย่างต่อเนื่อง จึงน่ามองที่ III, KEX และ TTA กลุ่ม

ธนาคารราคาหุ้นยังไม่สมดุลกับมูลค่าจริง จึงควรมองที่ BBL, 

SCB และ KTB กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจ

ฟื้นตัวมากขึ้น น่ามองที่                               

AWC, WIN และ SPALI 

กลุ่มอาหารธุรกิจที่มีแต่

โตกับโต น่ามองที่ CPI, 

NRF และ RBF หุ้นราย

ตัวที่น่ามองมี AEONTS, 

BPP และ TTCL เป็นต้น

ดัชนีตลาดได้ขยับ

ขึ้นมายืนเหนือ 1,650 

จุดแล้ว เป็นการฝ่าแนว

ต้านมาได้ แสดงถึงยัง

ต้องการที่จะเคลื่อนตัว

เดินหน้าต่อไป จึงควร

เลือกลงทุน.

วอลุ่มบ�ง แต่ต่�งช�ติยังซื้อ

ตล�ดหุ้นยังคงเดินหน้�โดยไม่สนใจกับเทศก�ลที่ทำ�ให้

นักลงทุนหยุดการลงทุนไปส่วนหนึ่ง ในทางการเก็งกำาไรจะมอง

ว่าตลาดมีวอลุ่มบางหรือน้อยหมายถึงไม่มีกำาลังซื้อ ตลาดก็ไม่

น่าสนใจและกลัวว่าเมื่อบรรดานักลงทุนกลับมาจะทำาให้ตลาด

ผันผวนในทางลบได้อีก ประเด็นนี้คงไม่มีความหมายมากเหมือน

ในอดีต เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง                                                                                   

ทำาให้นักลงทุนทุกคนสามารถใช้ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีมา

ลงทุนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เรียกว่าไม่มีพรม                                                                                 

แดนและอุปสรรคในการลงทุนแล้ว แม้จะยังพักผ่อนในจุดต่างๆ                                                                                

ก็สามารถตัดสินใจลงทุนได้ตลอดเวลา ดังนั้นการที่นักลงทุนส่วน                                                                                         

หนึ่งยังชะลอการลงทุนนั่นไม่ได้หมายความว่าต้องการขาย                                                                 

ให้แก่ลูกค้าประกันภัยโควิด-19             

ที่ยังไม่เคยแจ้งเคลมนั้น ลูกค้า

สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อ

ขอรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำานวน

ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565 เวลา 

09.00 น. จนถึงวันที่ 7 ก.พ.2565 

เวลา 23.59 น. ส่วนกรณีที่ลูกค้า

ไม่ประสงค์จะรับคืนเบี้ยประกัน

ภัยโควิด-19 กรมธรรม์จะยังคงมี

ผลบังคับ ตราบเท่าที่บริษัทยังคง

ประกอบธุรกิจประกันภัยอยู่

ทั้งนี้ บริษัทจะเร่งคืนเบี้ย

ประกันภัยโควิด-19 เต็มจำานวน

ให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด โดยความคุ้ม 

ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยโค

วิด-19 จะสิ้นสุดลงในวันที่ได้แจ้ง

ความประสงค์ขอรับเบี้ยประกัน

ภัยคืนกับทางบริษัท ส่วนลูกค้า

กรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นๆ 

บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการ 

และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ผู้

เอาประกันภัยทราบต่อไป.

กฤษฎ� จีนะวิจ�รณะ
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ไทยโพสต์ • ธปท.เผยดัชนี

เชื่อมั่นธุรกิจเดือน ม.ค.65 

ปรับตัวลดลงเหลือ 47.2 จาก 

49.0 ในเดือนก่อนหน้า โดย

เฉพาะโรงแรมและร้านอาหาร 

คาดอีก 3 เดือนปรับตัวลงเล็ก

น้อย

ธนาคารแห่งประเทศ 

ไทย (ธปท.) รายงานดัชนี

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน

มกราคม 2565 อยู่ที่ระดับ 

47.2 จาก 49.0 ในเดือนก่อน

หน้า จากองค์ประกอบด้าน

ต้นทุน คำาสั่งซื้อและปริมาณ

การผลิต การค้า และการ

บริการ โดยการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิ                                       

ครอนที่ มี ผู้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น

อย่างรวดเร็วและกระจายทั่ว

ประเทศ ส่งผลให้ความเชื่อมั่น

ของทุกธุรกิจในภาคที่มิใช่การ

ผลิตปรับลดลง โดยเฉพาะใน

กลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร 

ที่ดัชนีฯ ปรับลดลงจากองค์

ประกอบด้านคำาสั่งซื้อและการ

บริการเป็นสำาคัญ

สำาหรับภาคการผลิต

นั้นค่อนข้างทรงตัวจากเดือน

ก่อน โดยความเชื่อมั่นด้านการ

ลงทุนและการจ้างงานปรับดี

ขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะกลุ่ม

ผลิตยานยนต์ที่การขาดแคลน

ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์คลี่ 

คลายลงบ้าง สอดคล้องกับ

ความเชื่อมั่นด้านการผลิตที่

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ขณะ

ที่ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนปรับ

ลดลงมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม

ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่อง

ดื่ม ที่ความเชื่อมั่นด้านต้นทุน

ลดลงมาอยู่ ในระดับต่ำามาก 

จากราคาปัจจัยการผลิตที่เพิ่ม

สูงขึ้น เช่น เนื้อสัตว์ ถั่วเหลือง 

น้ำามันปาล์ม เป็นต้น

ขณะที่ในอีก 3 เดือน

ข้างหน้า ดัชนีฯ ปรับตัวลดลง

เล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 54.6 

หลังจากที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 

เดือนติดต่อกัน จากการปรับ

ลดลงในองค์ประกอบด้านผล                                        

ประกอบการ ต้นทุนและปริมาณ

การผลิต การค้า และการ

บริการ โดยดัชนีฯ ของธุรกิจ

ส่วนใหญ่ยังอยู่เหนือระดับ 50 

ยกเว้นกลุ่มอสังหาฯ ที่อยู่ต่ำา

กว่าระดับ 50 ต่อเนื่อง. 

ธปท.เผยดัชนีเดือนม.ค.

ชี้โอมิครอนกดเชื่อมั่นฮวบ

59,439.75

1/2/65

1,661.75
+12.94

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,280.41 4,805.06 475.36
 5,939.96 6,224.22 -284.26
 25,328.25 24,026.61 1,301.64
 22,891.14 24,383.87 -1,492.73

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.75 33.47
ยูโร 36.72 37.71
ปอนดสเตอรลิง 43.84 45.01
เยน (100 เยน) 28.30 29.14
หยวนจีน 4.90 5.30
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,300 28,400
ทองรูปพรรณ 27,788 28,900
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เค�ะปรับงบส�ยสีแดงเพิ่มอีก 2.9 พัน ล.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ

ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปรับกรอบวงเงินโครงการ

ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วง

บางซื่อ-ตลิ่งชัน ที่เกิดจากภาระภาษีต่างๆ และค่าเงินที่ผันผวน 

จากเดิม ครม.อนุมัติไว้จำานวน 93,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 

96,868 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอีก 2,917 ล้านบาท

KC รีแบรนด์รับตล�ดอน�คต

นายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บมจ.เค.ซี. พร็อพ

เพอร์ตี้ เปิดเผยว่า ในปี 2565 ได้ปรับโฉมแบรนด์-โลโก้ใหม่ 

เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งอนาคตที่ให้ความ

มั่นคง ทันสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ขยายฐานลูกค้า หลังประสบความสำาเร็จในตลาด

ที่อยู่อาศัยแนวราบที่เน้นคุณภาพและราคาคุ้มค่ามาเกือบ 3 

ทศวรรษ

BAY ชี้ม�ตรก�รรัฐกระตุ้น ศก.ฟื้น

ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ BAY เปิดเผยว่า 

เศรษฐกิจไทยกำาลังฟื้นตัวหลังเผชิญการแพร่ระบาดโควิด โอมิ           

ครอน ซึ่งปัจจัยมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็น

แรงขับเคลื่อน ช่วยสร้างเม็ดเงินในระบบไม่ต่ำากว่า 1 แสนล้าน

บาท ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ออกมาตรการ

แก้ NPLs ชั่วคราว เพิ่มความยืดหยุ่นให้สถาบันการเงิน

ASW ฟุ้งเดือน ม.ค.เปิด 2 โครงก�ร

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.แอสเซทไวส์ หรือ ASW เปิดเผยว่า ทิศทางตลาดอสังหาฯ 

ในปี 2565 มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีจากมาตรการกระตุ้นของ

ภาครัฐ ดังน้ันบริษัทจึงมีแผนท่ีจะเปิดคอนโดฯ Low Rise แบรนด์

แอทโมซ 2 โครงการ มูลค่า 3,829 ล้านบาท ใน 2 ทำาเล “แอท                                                                                              

โมซ คาแนล (ATMOZ - Kanaal) ใจกลางเมืองรังสิต ราคาเริ่ม

ต้น 1.39 ล้านบาท และแอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช (ATMOZ 

Oasis Onnut) ใจกลางอ่อนนุช ราคาเริ่มต้น 1.49 ล้านบาท ใน

ไตรมาสแรกนี้ คาดผลตอบรับคึกคักดันยอดขายเพิ่ม มั่นใจยอด

ขายไตรมาสแรกปี 65 กว่า 2,000 ล้านบาท

เตือนตรวจสินค้�ก่อนข�ยป้องกดร�ค�

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ 

GIT เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ทั้งภาคอุตสาหกรรม ผู้

ประกอบการ และประชาชน จากการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ต่างๆ หยุดชะงัก ทำาให้มีประชาชนบางส่วนนำาทรัพย์สินต่างๆ 

เช่น อัญมณีและเครื่องประดับที่เก็บหอมรอมริบเอาไว้ เอาไป

จำาหน่าย หรือจำานำา เพื่อที่จะนำามาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำา

วัน อย่างไรก็ตามก่อนที่จะนำาไปขายหรือซื้อขอให้นำาสินค้าไป

ตรวจสอบก่อน เพื่อเป็นการรับประกันและป้องกันถูกกดราคา ชี้

เป้าตรวจสอบได้ที่ GIT ส่วนผู้บริโภคก่อนซื้อให้ถามหาใบรับรอง 

หรือซื้อจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ BWC.

รสก.โวเบิกลงทุนพุ่ง3แสนล.

ไทยโพสต์ • “คลัง” โชว์ผลงาน

รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนปี 

2564 สูงกว่า 3 แสนล้านบาท 

ฟุ้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโค

วิด-19 ระบาดหนัก พร้อมจี้ปรับ

แผนลงทุนปี 2565 ให้เบิกจ่ายได้

เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส 1-2 ของปี

นางปานทิพย์ ศรีพิมล 

ผู้ อำ านวยการสำานักงานคณะ

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการติดตามเร่งรัดการเบิก

จ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย

ภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวัน

ที่ 26 ม.ค.2565 ได้มีนโยบายให้

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจกำากับการ                                                  

ดำาเนินการอย่างใกล้ชิดให้รัฐ 

วิสาหกิจเร่งขออนุมัติปรับปรุงงบ

ลงทุนระหว่างปี 2565 ให้แล้ว

เสร็จ โดยให้เสนอสำานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

ชาติ (สศช.) ภายในไตรมาสแรก

ของปีบัญชี และปรับแผนการ

ลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็ว

ขึ้นในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของ

ปี 2565 เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่

ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

สำาหรับปี 2564 รัฐวิสาหกิจ

มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

จำานวน 307,185 ล้านบาท หรือ

คิดเป็น 88% ของกรอบการลงทุน

ทั้งปี โดย สคร.ได้ติดตามการ

เบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

อย่างใกล้ชิด รวมถึงเร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อให้เกิดการลงทุนช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

นางสาวปิยวรรณ ล่าม

กิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐ 

วิสาหกิจ สคร. กล่าวว่า การ

เบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 

จำานวน 9 แห่ง ได้สิ้นสุดการ

ดำาเนินการแล้วโดยมีผลการเบิก

จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-

ธันวาคม 2564 จำานวน 161,724 

ล้านบาท หรือคิดเป็น 92% ของ

กรอบการลงทุนทั้งปี ส่งผลให้

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน

ของรัฐวิสาหกิจจำานวน 43 แห่ง

ในปี 2564 สูงถึง 307,185 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 กว่า 

53,363 ล้านบาท.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ว่าเป็นพลังบวก และการที่ปีใหม่จีนมาถึง ทุกคนมีจิตที่

คิดดีและมีความยิ้มแย้มแจ่มใสให้แก่กัน ก็จะทำาให้เรามี

ความสุขและมีพลังบวก หรือพลังงานดีๆ ในการใช้ชีวิต ที่

สำาคัญยังเป็นข้อคิดอีกอย่างหนึ่งว่า ไม่เฉพาะแค่วันตรุษ

จีนเท่านั้น แต่วันอื่นๆ เรายังสามารถมีรอยยิ้มที่แจ่มใส

ได้เช่นกัน และนั่นย่อมทำาให้ทุกๆ วันเราดำาเนินชีวิตด้วย

ความสุข 

ส่วนข้อปฏิบัติที่เป็นมงคลในวันตรุษจีนนั้น 

นอกจากความยิ้มแย้มแจ่มใส ปราศจากอารมณ์บูดบึ้งแล้ว 

การที่เราใส่เสื้อผ้าใหม่ หรือแต่งตัวให้สวยงาม อีกทั้งการ

ที่เราใช้ของใหม่ นั่นแปลว่าเราเป็นคนที่ขยันขันแข็งและ

มีเงินเก็บ เราจึงซื้อเสื้อผ้าใหม่มาใส่ได้นั่นเอง รวมกับคำา

อวยพรอย่าง “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ที่แปลโดยรวมว่า

ขอให้ทุกคนสมหวังดังปรารถนาในสิ่งที่คิดตลอดทั้งปีนี้ ก็

ชูความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์อาหาร

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามบันทึก

ความเข้าใจ (MOU) กับ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และ รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดี

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต 

(MOA) กับ ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร ซีพีเอฟ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์ใช้

จริงในอุตสาหกรรมและผลิตสู่ผู้บริโภค นำาร่องผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ในสาขาวิชานวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย 

สร้างโอกาสในการแข่งขันระดับสากล ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม วันก่อน

‘น้อนบู้บี้ช่วยพี่หมอ’ จากซันโทรี่ เป๊ปซี่ โค 

เพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัท

สัมพันธ์บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับ เมธา เสน

ทอง ผู้ประสานงาน “โครงการแยกขวดช่วยหมอ” เครือข่ายสังคมลดขยะ “Less Plastic 

Thailand” เดินหน้าอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการทำางานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้อง

เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ผ่านโครงการ “น้อนบู้บี้ช่วยพี่หมอ ภารกิจแยกขวดช่วยหมอ 

แปลงร่างขวด PET เป็นชุด PPE Level 2” โดยจับมือพันธมิตรเครือข่ายสังคมลดขยะ 

“Less Plastic Thailand” สามารถเก็บรวบรวมขวด PET ใช้แล้วได้ทั้งสิ้นกว่า 38,000 ขวด 

แปลงเป็นชุด PPE (Personal Protection Equipment) Level 2 [1] จำานวน 2,000 ชุด ส่ง

ต่อให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าได้เป็นผลสำาเร็จ

เปิดเวทีเจรจาธุรกิจภาพยนตร์

เอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP 

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีเจรจาธุรกิจภาพยนตร์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในโครงการ 

Content Pitching ธุรกิจภาพยนตร์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ 

Soft Power เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

นมเกษตรทำาดีปีที่ 60

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผลิตสินค้า นมเกษตร และน้ำาดื่ม

ตราเกษตร จัดงาน “นมเกษตรทำาดี ปีที่ 60” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศูนย์ผลิตภัณฑ์

นม มก. ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 60 พบกับผู้บริหาร ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รอง

อธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ร่วมพูดคุยการ

ก้าวสู่การดำาเนินงานเชิงรุกแบบธุรกิจเต็มรูปแบบ

ของ “นมเกษตร” และการเตรียมความพร้อมสู่ 

KUniverse พบกับตัวแทนคนดื่มนมเกษตร KU Milk 

ICON ดร.ชเว ยองซอก (โคชเช) คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.สง่า ดา

มาพงษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เครือข่าย นมดีทุกวัย

ดื่มได้ทุกวัน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผล

งานนิสิตในโครงการประกวดนวัตกรรมนมเกษตร 

KU Milk Design Contest / การประกวด Dairy and KU Milk Model / การประกวด 

KU Milk and Circular Idea ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ในวันอังคาร

ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ บางเขน

เพราะเชื่อในพลังของ “คำาว่าให้...ไม่ส้ิน

สุด” มูลนิธิรามาธิบดีฯ เดินหน้าก้าวสู่ศักราช

ใหม่ ด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันของที่ระลึกการ

กุศลชุดใหม่ “Love is in the air” เพื่อเป็นทาง

เลือกให้ผู้ที่กำาลังมองหาของขวัญแทนใจในการ

ส่งต่อความรักและความห่วงใยไปยังคนรอบ

ข้างได้อิ่มเอมและมีความสุขกว่าที่เคย โดยแรง

บันดาลใจของคอลเลกชันนี้ “Love is in the 

air” ได้ตีความหมายจากความรักที่มีอยู่รอบตัว

เพื่อเราจะพบกับความสุขได้จากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ 

ประจำาวัน ผ่านโทนสีที่ให้ความสดชื่นและ

วามเครียด ความโกรธ สามารถ

เพิ่มความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายได้ 

เนื่องจากจะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ

และความดันโลหิต สิ่งเหล่านี้สามารถผลักดัน

คุณไปสู่ตอนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยู่ใน

ความเสี่ยง “ดร.ธานู เจย์ ดีซี” ผู้อำานวยการคลินิก

ที่ Yorkville Sports Medicine Clinic ชี้ว่า ตอนที่มี

ความโกรธรุนแรง สามารถเพิ่มโอกาสที่หัวใจจะอุด

ตันเฉียบพลัน ซึ่งขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไป

ยังหัวใจ ดังนั้นการเข้าใจถึงผลกระทบของความโกรธ 

 

นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี ทาง

ราชการได้กำาหนดให้เป็น “วัน

ทหารผ่านศึก” 

เราถูกสอนหรือบอกเล่าว่าวันนี้

เป็นวันที่พวกเราจะได้ร่วมกันรำาลึกถึงวีรกรรมและ

ความกล้าหาญของทหารผ่านศึก รวมทั้งยกย่อง

เชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึก ซึ่งถือเป็นรั้วของชาติ 

แต่ดูเหมือนสิ่งที่ทำาให้จดจำาได้ถึงวันสำาคัญ

วันนี้ น่าจะเป็นสัญลักษณ์ดอกป๊อปปี้ เรียกว่าพอ

เห็นมีเด็กนักเรียน นักศึกษานำาดอกป๊อปปี้มาบอก

ขายแล้ว เราก็รู้ว่านี่คือใกล้วันทหารผ่านศึกละ

เด็กนักเรียนใส่ชุดอนุกาชาดย้อนหลังไป 

40-50 ปี เชื่อว่าเคยทำางานจิตอาสาแบบนี้อย่าง

แน่นอน ซึ่งมนุษย์ป้าก็จำาได้ว่า พอเราบอกขอให้

ช่วยซื้อดอกป๊อปปี้สีแดงเมื่อไหร่ ส่วนใหญ่ทุกคนจะ

ยินดีที่จะควักเงินออกมาอุดหนุนทั้งสิ้น เพราะรู้ว่า

เงินทั้งหมดนั้นจะนำาไปสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและ

ครอบครัวผู้ยากไร้ 

จำาไม่ได้หรอกว่า เคยถามไถ่ไหมว่าทำาไม?!? 

ต้องดอกป๊อปปี้สีแดงฉาน แต่ไม่ลืมว่าอยากขาย

ดอกป๊อปปี้ให้หมดไวๆ จะได้มีเวลาเหลือไปเที่ยว

สยามสแควร์ 

มาเมื่ออายุได้เป็นมนุษย์ป้านั่นแหละถึงได้

สนใจว่า ต้นกำาเนิดของ “ดอกป๊อปปี้” ที่ถูกนำามา

ใช้เป็นสัญลักษณ์ “วันทหารผ่านศึก” เกิดขึ้นเมื่อ

สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อสงครามสงบลงเมื่อ

วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.1918 (พ.ศ.2461) โดย

ฝ่ายพันธมิตรเป็นผู้มีชัยในสงคราม จอมพลเฮก มี

ความห่วงใยถึงทหารที่ร่วมเป็นร่วมตาย สละชีวิต

เลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติ จึงได้ก่อตั้ง “สันนิบาต

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ขึ้นในอังกฤษ และ

ได้ถือเอาวันที่ 11 พฤศจิกายน เป็น “วันระลึก

ทหารผ่านศึก” เพราะตรงกับวันสงครามโลกครั้ง

ที่ 1 ได้สงบลงนั่นเอง และจอมพลเฮกนี่แหละที่

ตัดสินใจใช้ “ดอกป๊อปปี้สีแดง” เป็นสัญลักษณ์

ของทหารผ่านศึกทั่วประเทศอังกฤษ เพราะ

ในทางสากลแล้ว ดอกป๊อปปี้สื่อความหมายถึง 

“ทหารผ่านศึกผู้พลีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้อง

มาตุภูมิอันเป็นที่รัก”

เอาล่ะใครเจอเด็กๆ มาขายดอกป๊อปปี้ล่ะ

ก็ อย่าลืมอุดหนุนนะคะ แต่เทศกาลดอกป๊อปปี้ช่วง

นี้อาจจะหงอยอันเนื่องมาจากการต้องเฝ้าระวังการ

แพร่ระบาดโควิด-19 ดังนั้นสามารถใช้ช่องทาง

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและ

ครอบครัวผู้ยากไร้ได้ที่บัญชี “องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก” ธนาคารทหารไทยธนชาต จำากัด 

(มหาชน) สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บัญชี

ออมทรัพย์เลขที่ 038-7-31193-9 สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-

8587 ต่อ 41235-41236 นะจ๊ะ.

‘ป้าเอง’ 

เทศกาลดอกป๊อปปี้

ใ

“ความเมตตา” เพราะในวันตรุษจีนเราจะ

นิยมไหว้ผีไม่มีญาติ หรือไหว้พี่

น้องที่ทำาดีต่อกัน สิ่งเหล่านี้แม้

จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น หรือ

จริงเท็จอย่างไร เราไม่รู้ 

แต่ถ้าเมื่อไรที่มีความตั้งใจ

หรือมีใจที่จะแสดงความ

กตัญญูกับสิ่งเหล่านี้ เมื่อนั้น

ความเมตตาก็จะเกิดขึ้นใน

ใจ เพราะเรามีน้ำาใจ เมื่อเรา

มีน้ำาใจในการทำาดีต่อสิ่งที่เรา

ไม่เห็น แต่เชื่อว่าเขามีอยู่

จริง เมื่อนั้นจิตใจของเราก็จะ

เบิกบาน และในทางวิทยาศาสตร์มอง

ยิ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมมงคลให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน

ทุกคนอีกเช่นกันค่ะ

ส่วนเรื่องของอาหารไหว้เจ้า โดยเฉพาะหมูและไก่

ที่ปัจจุบันมีราคาแพงขึ้น เรายังสามารถปรับเปลี่ยนไปไหว้

เจ้าด้วยไส้กรอก (ไส้กรอกไก่) และหมูแฮมแทนก็ได้เช่น

กัน หากว่าเราสำารวจตลาดแล้วสิ่งของทั้ง 2 อย่างที่บอก

มานี้ ไม่ได้มีราคาสูงมากกว่าหมูและไก่ที่เป็นอยู่ในขณะ

นี้ นอกจากนี้ก็ยังสามารถไหว้ปลากระป๋องแทนเนื้อปลา

นึ่งสดได้เช่นเดียวกัน เพราะปลากระป๋องเป็นอาหารที่

สามารถใช้เป็นกับข้าวได้ แต่ทั้งนี้จะต้องยังไม่เปิดฝาปลา 

กระป๋อง เพื่อเป็นกุศโลบายหรือความเชื่อที่เป็นมงคลใน

วันตรุษจีนว่า ผู้ไหว้เจ้าจะได้มีเหลือกินเหลือเก็บ โดยการ

เก็บปลากระป๋องหลังจากที่ไหว้เจ้าแล้วไว้รับประทานใน

ภายหลังนั่นเองค่ะ”.

ความโกรธ..

ส่งผลต่อหัวใจ

marrygun55@gmail.com

เปิดตัวคู่มือประกันวินาศภัยไทย 

อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีเปิดตัวหนังสือ 

“คู่มือประกันวินาศภัยไทย (Thai General Insurance Handbook)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน

ระบบ ZOOM โดยมี นิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการ

ประกันภัย และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน พร้อมด้วย 

11 ผู้เขียนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกัน

ภัย บริษัทนายหน้าประกันภัย บริษัทประเมินวินาศภัย สถาบันประกันภัยไทย และนักวิชาการ

อิสระที่มีประสบการณ์การทำางานในวงการประกันภัยมาอย่างยาวนาน ได้รวบรวมองค์ความรู้

ทางวิชาการด้านการประกันวินาศภัยที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และทันสมัยที่สุดของไทย เพื่อเผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป 

ทั้งในและนอกวงการประกันภัยได้ใช้ศึกษาค้นคว้า 

สมปรารถนา-กตัญญู-มีเมตตา

ข้อควรคิดจากเทศกาลตรุษจีน

อาหาร PADTHAI Social Enterprise #1

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรม

อาหาร ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค

ใต้ (PSUSP) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้าน

นวัตกรรมเกษตรอาหารที่ต้องการยกระดับ

กิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำาเนิน

ธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งใน

และต่างประเทศ ในโครงการ PADTHAI Social 

Enterprise #1 โครงการพัฒนากิจการเพื่อสังคม 

(Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร 

พบกับการอบรมและเวิร์กช็อปอย่างเข้มข้นจาก

ผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 ท่าน พร้อมโอกาสรับการ

สนับสนุนด้วยบริการแบบครบวงจร โดย One 

Stop Service จาก FoodInnopolis และหน่วย

งานเครือข่าย รวมถึงโอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุน

ด้านทุน ตลาด และการนำาเสนอแผนธุรกิจทั้งใน

และต่างประเทศ เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เพื่อ

เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-11 ก.พ.65 ประกาศ

ผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 12 ก.พ.

65 และชำาระค่าลงทะเบียนสำาหรับผู้ที่ผ่านการคัด

เลือก 14 ก.พ.-2 มี.ค.65 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/

L6sX6KJCkHkr3owo9 หรือทาง Facebook Page: Padthai by Food Innopolis ติดต่อผู้ดูแล

โครงการ 09-1713-5433 (กรองจิตร สมใส)

ค

ที่มีต่อระบบสรีรวิทยาของคุณเป็นสิ่งสำาคัญ ในการ

ลดความเสี่ยงนี้เพื่อควบคุมความโกรธของคุณ ให้

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของคุณ ซึ่งมี

วิธีการมากมาย ตั้งแต่การใช้ยาไปจนถึงการบำาบัด

ด้วยความผ่อนคลาย ซึ่งสามารถช่วยได้.

อบอุ่นใจให้แก่ผู้ที่ได้พบเจอ ความรู้สึกพิเศษนี้สามารถส่งต่อ

ให้กับคนรักของเราได้อีกด้วย ลายพิมพ์ดอกไม้ผสมผสาน

กับลายเส้นรูปหัวใจอินฟินิตี สัญลักษณ์ประจำามูลนิธิรามาธิ

บดีฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของความรักที่ไม่สิ้นสุด ท่ามกลางภาวะ

ต่างๆ ที่ต้องเจอ

ตอนนี้ ให้ความ

รัก กำาลังใจ และ

ความอบอุ่นโอบ

ล้อมรอบเราไว้ 

เพื่อส่งต่อความ

รู้สึกดีๆ ให้แก่

ตัวเราและคน

รอบข้าง เริ่มวาง

จำาหน่ายนี้เป็นต้นไป ณ จุดจำาหน่ายของที่ระลึกของมูลนิธิ

รามาธิบดีฯ หรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน www.ramafoundation.

or.th และ LINE SHOPPING (https://shop.line.me/@

ramafoundation). 

เ
ทศกาลตรุษจีนประจำาปี 2565 นี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า

เครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษและสักการบูชาเทพเจ้า

ต่างๆ อย่างเนื้อหมู เนื้อไก่ มีราคาที่ค่อนข้างแพง 

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อคิดดีๆ ที่ได้จากวันปีใหม่ของชาวไทย

เชื้อสายจีนอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะการไม่ลืมไหว้ ทำาความ

เคารพบรรพบุรุษที่ช่วยปกป้องดูแลลูกหลาน ซึ่งนับเป็นการ

แสดงความกตัญญู ซึ่งสามารถนำาไปใช้ในการดำาเนินชีวิต

ได้ อีกทั้งยังถือเป็นพลังบวกในการเติมความหวัง ความสุข

และกำาลังใจในการใช้ชีวิตตลอดปีเสือนี้ หรือตลอดไปเช่น

เดียวกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะพลิกแพลงนำาไปใช้

“อ.จิตรา ก่อนันทเกียรติ” นักสะสมความรู้เรื่องจีน 

ให้ข้อมูลว่า “ข้อคิดดีๆ ที่ได้จากเทศกาลตรุษจีนนั้น อัน

แรกคือ “คิดทุกเรื่องให้สมความปรารถนา” เพราะอย่า

ลืมว่ามนุษย์เราทุกคนย่อมจะมีความหวังหรือความฝันใน

เรื่องต่างๆ เช่น ความหวังเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเรื่อง

การงาน หรือได้เลื่อนตำาแหน่ง เป็นต้น เช่นเดียวกับคำา

อวยพรในวันตรุษจีนอย่าง “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ที่

มีความหมายว่า สวัสดีวันตรุษจีน คิดสิ่งใดขอให้สมหวัง

สมปรารถนา โดยเฉพาะคำาว่า “ซินเจียยู่อี่” ที่แปลว่า

สมปรารถนานั่นเอง นอกจากนี้ข้อคิดที่ได้ในวันตรุษจีนที่

เห็นได้ชัดเจน คือคุณธรรมเรื่อง “ความกตัญญู” ซึ่งเป็น

สิ่งที่สำาคัญสำาหรับทุกคนในการดำาเนินชีวิต เห็นได้จาก

การที่คนไทยเชื้อสายจีน

ที่ไหว้เจ้าในวันตรุษ

จีนนั้น เป็นการไหว้

เพื่อขอบคุณเจ้า

ที่และบรรพบุรุษ

ที่ช่วยดูแลลูก

หลานมาตลอดทั้งปี 

ประกอบกับเรารู้กันดี

อยู่แล้วว่าคนต้องรู้จัก

ความกตัญญู แม้ว่ากับ

สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ตาม 

เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ทำาให้

มนุษย์เราพบกับความเจริญ

ก้าวหน้า 

นอกจาก

นี้ข้อคิด

ที่สำาคัญ

อีกข้อคือ 



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณอเนกอนันต์
แก่ชาติและประชาชนชาวไทย ด้วยพระอัจฉริยภาพ                                                                    

ล้ำาเลิศ ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา 
"สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" หมายถึง มหาราช
ผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ และในวาระครบ ๑๐๐ ปี 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ ๑ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๒๔ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก 

(UNESCO) ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ ให้ทรง
เป็นบุคคลสำาคัญของโลก ทรงเป็นผู้มีผลงานดีเด่น

ด้านวัฒนธรรมระดับโลก

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ
วัดระฆังโฆสิตาราม

ทรงพระอัจฉริยภาพในด้านสถาปัตยกรรม ทรงประยุกต์สิ่งก่อสร้างไทย
ผสมผสานกับศิลปกรรมแบบสากลได้อย่างกลมกลืนสง่างดงาม สะท้อนถึง
การอนุรักษ์และฟื้นฟูในเวลาเดียวกัน รัชกาลนี้นับได้ว่าเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะ 

ได้แก่ หอประชุมโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ตึกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พระราชวังพญาไท พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี ล้วนเป็นมรดกอันมีค่าของแผ่นดิน

ในรัชสมัย วัฒนธรรมการแต่งกายสตรีไทย
เริ่มพัฒนา นิยมไว้ผมยาวเกล้าเป็นมวย 
หรือไว้ผมบ๊อบแบบตะวันตก สวมผ้าซิ่น
เป็นผ้าถุงแทนนุ่งโจงกระเบน โปรดให้สตรี
ในราชสำานักแต่งกายตามสมัยนิยมด้วย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
ประชวรด้วยพระโรคโลหิตเป็นพิษในพระอุทร เสด็จ
สวรรคต ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในพระบรม
มหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๔๖๘ พระชนมพรรษา ๔๖ พรรษา 
ทรงดำารงสิริราชสมบัติ ๑๕ ปี

ก่อนเสด็จสวรรคต ๒ ชั่วโมง 
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวร
ราชเทวี มีพระประสูติการ 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้า
ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา
พัณณวดี เป็นพระราชธิดา
พระองค์เดียวในรัชกาลนี้

จิตรกรรม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
ณ วิหารทิศ พระปฐมเจดีย์ ผนังพระ
อุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม ภาพเขียน

ที่ผนังโดมพระที่นั่งอนันตสมาคม



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9กีฬา

ครม.เห็นชอบเล� อนไทยเจาภาพเอเชียนอินดอร

ไทยโพสต • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี กลาววา คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการ

ทบทวนมติ ครม. เม� อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เร� อง การ

เล� อนเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเชียนอินดอรและมา

เชียลอารทเกมส ครั้งที่ 6 ป 2021 จากเดิมเห็นชอบการ

เล� อนเปนเจาภาพจัดการแขงขันในป 2564 เปนป 2565 ให

เล� อนไปเปนป 2566 ระหวางวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2566 

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่า การขอเลื่อน

ครั้งนี้มาจากการพิจารณาถึงความพรอมของประเทศไทยใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ซึ่งจะมีขอจํากัดและเง� อนไขตามมาตรการตางๆ 

ภายใตวิถีปกติใหม (New Normal) ที่เปนอุปสรรคตอการมีสวน

รวมของประชาชน และมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของ

โควิด-19 นอกจากนี้ ในป 2565 จะมีรายการแขงขันเกิดขึ้น

เปนจํานวนมาก เชน การแขงขันโอลิมปกเกมสฤดูหนาว ครั้ง

ที่ 28 ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน ระหวางวันที่ 4-20 กุมภา

พันธ 2565 การแขงขันเดอะเวิลดเกมส 2020 ณ เมืองเบอร

มิงแฮม สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 7-17 กรกฎาคม 2565 ซึ่ง

อาจไมเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนานักกีฬาไทย เน� องจาก

นักกีฬาที่มีศักยภาพสูงจากชาติอ� นอาจเลือกเขารวมแขงขันใน

รายการที่มีความสําคัญมากกวา

เมลิสสาพลิกชนะเทนนิส PTT-NSDF

เมืองทอง • การแขงขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT-NSDF 

ลอนเทนนิสพัฒนาฝมือ รอบมาสเตอร ประจําป 2564 ซึ่งคัด

เอานักเทนนิสที่มีคะแนนดีที่สุดของแตละรุนอายุ รุนละ 16 

คน จาก 4 ภาค (กลาง อีสาน เหนือ และใต) เขามาแขงขันใน

รอบนี้ ณ ศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ เมืองทองธานี ภาย

ใตมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และเม� อ

วันที่ 1 ก.พ.2565 เปนวันแรกของรุน 10, 14 และ 18 ป แตละ

รุนมีการแบงกลุมออกเปน 4 กลุม กลุมละ 4 คน แขงขันแบบ

พบกันหมดในกลุม คัดเอาอันดับ 1 และ 2 ของกลุมผานเขา

รอบกอนรองชนะเลิศ, ประเภทชายเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 18 ป 

กลุมเอ “ปูน” ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติ

ไทยในรุนอายุไมเกิน 16 ป จาก กทม. พบ พชร สุขเลี่ยน จาก

ภูเก็ต ปรากฏวา ปูนทองประเดิมสนามไดสวยงาม เอาชนะได 

2 เซตรวด 6-1, 6-3 ตุนชัยชนะนัดแรกไวได ทางดานหญิงเดี่ยว 

รุนอายุไมเกิน 18 ป กลุมเอ นัดแรก เมลิสสา เซ นักหวดสาว

ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน จากกรุงเทพฯ พลิกจากที่พายเซตแรกให

แก รสิตา กูลหนองแดง จากปทุมธานี กลับมาเปนฝายเฉือน

เอาชนะ 2-1 เซต 3-6, 6-0 และซูเปอรไทเบรก 10-5 เมลิส

สาประเดิมชัยไดสําเร็จ 

“อิฐ ศิษยตาย” ตอนพี่ชายตอง ศิษยฉอย สนุกดิวิชั่น 1

กรุงเทพฯ • การแขงขันสนุกเกอรอาชีพเก็บสะสมคะแนน

ประเทศไทย “ไทยแลนด แรงกิง เซอรกิต 2022” รอบคัด

เลือกรายการแรก เพ� อคัดเหลือ 16 คนไปแขงขันรอบสุดทาย 

ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยในรอบคัดเลือกแขงขันกันที่ทีบีซี 

สนุกเกอรเซ็นเตอร ซอยรามคําแหง 89/1 ซึ่งใชระบบ 3 ใน 

5 เฟรม รอบคัดเลือก รอบที่ 2 รัฐนนท เขมทัต (อิฐ ศิษยตาย) 

กับ พศิน ภูโอบออม หรือ ตั้ม ศิษยฉอย (พี่ชายของ ตอง ศิษย

ฉอย) โดย ตั้ม ศิษยฉอย อดีตเปนนักสนุกเกอรมือดีอีกคนหนึ่ง

ของเมืองไทย เพียงแตระยะหลังหางหายไปนาน แตในเฟรม

แรกยังออกคิวไดอยางน�ากลัว เปนฝายเอาชนะไปกอน 52-39 

ขึ้นนํา 1-0 แตหลังจากนั้นเปนทางดาน อิฐ ศิษยตาย ที่ออก

คิวไดอยางแน�นอนกวา สามารถเก็บชัยชนะมวนเดียว 3 เฟรม

รวด ทําให รัฐนนท เขมทัต หรือ อิฐ ศิษยตาย เปนฝายชนะ

ไป 3-1 เฟรม (39-52, 77-8, 98-6 และ 54-40 ) ผานเขาสู

รอบ 128 คน ไดสําเร็จ สําหรับในวันพรุงนี้ (2 ก.พ.65) ยัง

เปนการแขงขันในรอบคัดเลือกรอบที่ 2 วันสุดทาย ที่สโมสร

ทีบีซีสนุกเกอรเซ็นเตอร ซอยรามคําแหง 89/1 หัวหมาก เริ่ม

เวลา 10.00 น. เปนตนไป.  

ลุยเอเชียนเกมส • นักฮอกกี้ทีมชาติไทยที่เขารวมการแขงขัน

วีเมนสคัพ 2022 ระวางวันที่ 20-28 ม.ค. ที่เมืองมัสกัต ประเทศ

โอมาน โดยทีมชาติไทยไดอันดับ 6 ของรายการ ควาสิทธิ์ไปแขงขัน

กีฬาเอเชียนเกมส ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในเดือนกันยายนปนี้ 

นยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

หรือ ศบค. มีมติเปดรับผูเดินทางระบบเทสตแอนด โก  

อีกครั้ง รวมถึงปรับลดพื้นที่สีสม เพิ่มพื้นที่สีเหลือง 

ทําใหสามารถด� มแอลกอฮอลในรานอาหารได มีผลตั้งแตวันที่ 

1 กุมภาพันธเปนตนไป แตตองยอมรับความจริงวา โควิด-19 ยัง

ระบาดเปนชวงๆ ตามพื้นที่เสี่ยงไมเสี่ยงไมเกี่ยว ติดกันงายนัก จน

ไมรูที่มาที่ไป ทั้งที่ปองกันเต็มที่ยังโดนลูกหลง กินรอน ชอนเรา 

ลางมือบอยๆ หลีกเลี่ยงการเขาไปอยูในที่มีผูคนแออัด คือเกราะ

ปองกันที่ดีที่สุด ขอใหรอดกันในทุกซีซั่น..••..เม� อยังมีความหวังก็

อยาเพิ่งสิ้นหวัง วันที่ 2 กุมภาพันธนี้ “ชบาแกว” ทีมชาติไทยชุด

ลุยฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย 2022 เตรียมลงสนามรอบเพลย

ออฟนัดแรกกับทีมชาติเวียดนาม ณ สนามดีวาย พาทิล ในเมือง 

มุมไบ ประเทศอินเดีย หลังจากนั้นวันที่ 4 กุมภาพันธ ทีมชาติไทย 

พบกับ ไตหวัน ที่สนามเดียวกัน และในวันที่ 6 กุมภาพันธ เปน

แมตชสุดทายระหวาง เวียดนาม กับ ไตหวัน รอบนี้เลนกันแบบ

มินิลีกเพ� อหาโควตาสุดทายไปฟุตบอลหญิงชิงแชมปโลก 2023 

รอบสุดทายที่ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด เปนเจาภาพรวม

กัน..••..สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ 

28 นักเตะ ทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมปอาเชียน รุนอายุ 

23 ป ระหวางวันที่ 14-26 กุมภาพันธนี้ ที่ประเทศกัมพูชาเรียบรอย

แลว โดยโปรแกรมของ ชางศึก ยู 23 นัดแรกเจอ สิงคโปร วันที่ 

16 กุมภาพันธนี้ เวลา 19.00 น. ที่ สนามปรินซ สเตเดียม และ

วันที่ 22 กุมภาพันธที่สนามเดียวกัน ชางศึกจะพบกับคูปรับตลอด

กาล ทีมชาติ เวียดนาม เวลา 19.00 น. โดยแชมปกลุมจะผาน

เขารอบรองชนะเลิศ สวนอันดับ 2 ตองไปลุนกับอีก 3 กลุม..••..

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ เวลา 14.00-16.00 น. ทีมประชา 

สัมพันธ บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด จัด

งานขอบคุณทานส� อมวลชนในการสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทมา

ดวยดีตลอด เลี้ยงสวัสดีปใหมพบกันแบบ New Normal ณ ราน 

Starbucks สาขาคริสตัลปารก เลียบดวนเอกมัย-รามอินทรา..••..

สมาคมนักเรียนเกาสุทธิวราราม จัดกอลฟการกุศลชิงถวยเกียรติยศ 

ดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรี ศิษยเกาของสถาบัน วัน

พุธที่ 23 กุมภาพันธ สนามกรีนวัลเลย คันทรีคลับ บางนา ราย

ไดชวยเหลือดานการศึกษาใหกับเด็กเรียนดี แตยากจน พิพัฒน 

ลาภปรารถนา นายกสมาคมขอบคุณทุกทีมที่รวมดวยชวยกัน..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

ศู

มาดามแปงอัดฉีดชบาแกว2ลานไปบอลโลก

ลอนดอน•  คริสเตียน อีริกเซน กลับมา

เลนในพรีเมียรลีกอีกครั้งหลังเซ็นสัญญา

กับเบรนตฟอรด ขณะที่เอฟเวอรตันควา

ตัว เดลเล อัลลี และดอนนี แวน เดอ บีก 

ในวันเดียวกับที่ประกาศแตงตั้ง แฟรงก 

แลมพารด เปนผูจัดการทีมคนใหม

คริสเตียน อีริกเซน ซึ่งเกิดภาวะ

หัวใจหยุดเตนระหวางลงเลนใหทีมชาติ

เดนมารกในศึกฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติ 

หรือยูโร 2020 เม� อปที่ผานมา และตอง

ใชเคร� องกระตุนหัวใจแบบฝง หรือไอซีดี 

เพ� อแกไขปญหาดังกลาว

มิดฟดลวัย 29 ป ตองแยกทางกับ 

อินเตอร มิลาน ในเดือนธันวาคมที่ผานมา

ดวยความยินยอมรวมกัน เน� องจากเคร� อง

กระตุนหัวใจแบบฝง หรือไอซีดี ไมไดรับ

อนุญาตในวงการฟุตบอลอิตาลี

อยางไรก็ตาม สําหรับในพรีเมียรลีก

ของอังกฤษนั้นไมมีขอจํากัดดังกลาว เปด

ทางใหอีริกเซนกลับมาเลนในลีกอังกฤษได

อีกครั้งหลังจากกอนหนานี้เลนใหกับ ท็อต

แนม ฮอตสเปอร มาเกือบ 7 ป

“ในชวงเวลาที่ดีที่สุดนั้น คริสเตียน

มีความสามารถที่จะกําหนดเกมไดเลยที

เดียว เขาสามารถสงผลใหถูกจังหวะและ

เวลา เปนภัยคุกคามตอกองหลังอยาง

ชัดเจน” โธมัส แฟรงก กุนซือของเบรนต

ฟอรดกลาว

เบรนตฟอรดเซ็นอีริกเซนกลับอังกฤษ

แฟรงกนั้นเคยทํางานกับอีริกเซน

มากอนสมัยที่เขายังคุมทีมชาติเดนมารก

ชุดอายุต่ํากวา 17 ป กอนที่อีริกเซนจะกาว

ขึ้นมาเลนอาชีพ “ผมคาดหวังใหเขามาสราง 

อิมแพ็กในหองแตงตัวและในสนามซอม”

เบรนตฟอรดมีคะแนนมากกวา 

3 ทีมทายตารางอยู 8 คะแนน แตเตะ

มากกวาทีมอ� น ขณะที่เอฟเวอรตัน, นิว

คาสเซิล และเบิรนลีย ตางขยับเพ� อหนี

จากโซนตกชั้นใหได

เอฟเวอรตันนั้นเปดตัว แฟรงก 

แลมพารด เปนผูจัดการทีมคนใหม จบ

ดรามา 2 สัปดาหในการตามหาผูที่จะมา

รับหนาที่แทน ราฟาเอล เบนิเตซ

อดีตผูจัดการทีมเชลซีเดินหนาทันที

ดวยการเซ็น แวน เดอ บีก จากแมนเชส

เตอร ยูไนเต็ด มารวมทีมดวยสัญญายืม

ตัว ขณะที่อัลลีเลือกที่จะมาเริ่มตนใหม

กับเอฟเวอรตัน หลัง 2-3 ปที่ผานมามี

ผลงานที่น�าผิดหวังกับ ท็อตแนม ฮอต

สเปอร 

“นับเปนเกียรติอยางยิ่งสําหรับผม

ที่ ไดเปนตัวแทนและจัดการกับสโมสร

ที่เปยมไปดวยประเพณีตางๆ มากมาย

อยางเอฟเวอรตัน ฟุตบอลคลับ” แลมพารด

กลาว “ตอนนี้ผมกระหายมากที่จะเริ่มงาน”

นิวคาสเซิลเปนทีมที่ใชจายมากกวา

ทีมใดในอังกฤษในชวง 2-3 เดือนที่ผาน

มากับตลาดซื้อขายแรกภายใตเจาของทีม

ใหม ซึ่งเปนกลุมทุนพับบลิก อินเวสตเมนต 

ฟนด จากซาอุดีอาระเบีย

วันสุดทายของตลาดซื้อขาย แดน 

เบิรน กองหลังของไบรทตัน และแมตต 

ทารเก็ตต แบ็กซายของแอสตัน วิลลา ยาย

มาอยูในถิ่นเซนตเจมสปารก รวมกันผูเลน

ที่เพิ่งยายมากอนหนาอยางคีแรน ทริป

เปยร, คริส วูด และบรูโน กิลมาเรส

เบิรนลียก็ไดตัวแทนของวูดที่ยาย

ไปนิวคาสเซิลดวยการเซ็นสัญญาวูท เวก

ฮอรสต มาจากวีเอฟแอล โวลฟบวรก ที่มี

รายงานวาคาตัวอยูที่ 12 ลานปอนด หรือ

ประมาณ 537 ลานบาท.

กรุงเทพฯ • “มาดามแปง” 

นวลพรรณ ล่ําซํา ในฐานะ

อดีตผูจัดการทีมฟุตบอลหญิง

ทีมชาติไทย ยังคอยใหกําลังใจ

ทัพชบาแกวอยูเสมอ ลาสุดประ 

กาศอัดฉีด 2,000,000 บาท 

หากทีมควาสิทธิ์

ไปลุยศึกฟุตบอลโลก 2023 รอบสุดทาย 

ที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด

ไดสําเร็จ ขณะที่ “ไหม” ธนีกานต แดงดา 

ศูนยหนาของทีมขอคารวะหัวใจเพ� อนชบา

แกว สูเพ� ออยูบนเสนทางไลลาตั๋วบอลโลก

โดยทีม “ชบาแกว” นักเตะสาวทีม

ชาติไทยกําลังเจอกับสถานการณที่ยาก

ลําบาก หลังลาสุดในทีมติดเชื้อโค

วิด-19 หลายราย จนเหลือนักเตะ

ลงเลนเพียง 14 คนในเกมลาสุด 

ซึ่งพายอดีตแชมปโลก ญี่ปุน 0-7 

ในรอบ 8 ทีมสุดทายศึกชิงแชมป เอเชีย 

2022 และยังลุนผลตรวจอีกครั้งกอนรอบเพลยออฟ 2 นัด

สําคัญ พบกับเวียดนามและไตหวัน เพ� อควาตั๋วไปฟุตบอลโลก สมัย

ที่ 3 ติดตอกัน

ลาสุด “มาดามแปง” ซีอีโอ เมืองไทยประกันภัย และในฐานะ

อดีตผูจัดการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งผูกพันกับทีมถึง 12 ป รวมถึง

เคยนําทีมไปลุยฟุตบอลโลก 2 สมัยติดตอกันในป 2015 ตอดวย 2019 

ก็ไมลืมที่จะตอสายตรงเพ� อใหกําลังใจ พรอมประกาศอัดฉีดให 2 ลาน

บาท หากควาโควตาฟุตบอลโลกไดอีกครั้ง

“เรายังติดตอส� อสารกันตลอดผานกลุมไลนลูกรัก มันเปนชวง

กรุงเทพฯ • บริษัท ไทยลีก จํากัด ขอแจงผลการ

พิจารณาวินัยสโมสรลําพูน วอริเออร จากการแขงขัน

ชาง เอฟเอ คัพ 2021/22 รอบ 16 ทีมในเกมพบกับ

สโมสรหนองบัว พิชญ เอฟซี

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท 

พิจารณาลงโทษองคกรสมาชิก (ทีม) เจาหนาที่ นักกีฬา

ฟุตบอล และกองเชียร ในการแขงขันกีฬาฟุตบอล 

“ชาง เอฟเอคัพ” คูสโมสรลําพูน วอริเออร พบ สโมสร

หนองบัว พิชญ เอฟซี ตามหนังสืออางถึง (1) มีมติ

เอกฉันท ลงโทษสโมสรลําพูน วอริเออร มีความผิด

ตามระเบียบการแขงขันกีฬาฟุตบอล ชาง เอฟเอ

คัพ ขอ 5.8.2 ประกอบกับระเบียบวาดวยการลงโทษ 

บทที่ 3 หมวดที่ 2 ขอ 5.1.10 (2) ใหปรับสโมสร

ลําพูน วอริเออร แพ สโมสรหนองบัว พิชญ เอฟซี 

ประกอบกับบทที่ 3 ของระเบียบดังกลาว ขอความวา 

“ขอกําหนดบทลงโทษเร� องการปรับแพ ใหปรับทีมนั้น

เปนแพ โดยใหนับประตูเสียตามที่เสียจริง หากเสีย

นอยกวา 2 ประตู ใหนับประตูเสียเปน 2 ประตู สวน

ประตูไดใหปรับเปน 0 ประตู” จึงลงโทษปรับสโมสร

ลําพูน วอริเออร แพ สโมสรหนองบัว พิชญ เอฟซี 0 

ประตูตอ 2 และตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายตามที่

เกิดขึ้นจริงกับสมาคม (หากมี) ตามความทราบแลวนั้น

สโมสรลําพูน วอริเออร ไดย� นอุทธรณตอคณะ

กรรมการอุทธรณ ตามระเบียบวาดวยการอุทธรณ 

วา กรณีที่เกิดเหตุการณ ไฟสองสวางภายในสนาม

ดับ เน� องจากสโมสรฟุตบอลลําพูน วอริเออร ไดเชา

สนามขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เพ� อใช

ในการแขงขันนัดเหยา ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ

ไฟสองสวางดับภายในสนาม สโมสรไดทําการตรวจเช็ก

ระบบไฟ จึงทําใหทราบวาชวงกอนที่จะมีการแขงขัน 

ลําพูนวอริเออร พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี ในวันเสาร 

ที่ 19 มกราคม 2565 ทางองคการบริหารสวนจังหวัด

ลําพูนไดมีการซอมปรับปรุงทอระบายน้ําภายรอบ

สนาม โดยการขุดดินวางทอระบายน้ําใหม ซึ่งขุดไป

โดนทอสายไฟสองสวางที่อยูใตดินโดยไมแจงใหทราบ

โดยเดิมทีทางเจาหนาที่สนามไดทําการทดสอบ

ระบบไฟ ในวันที่ 17 มกราคม 2565 และแจงมายัง

สโมสรวาระบบไฟฟาใชไดเหมือนเดิม แตเน� องจาก

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เกิดฝนตกหนักใน

ชวงกลางคืน ทําใหจุดที่สายไฟที่มีปญหาในใตดิน เกิด

ไฟฟารั่ว จึงทําใหเบรกเกอรทํางานในชวงเวลาที่เปด

ไฟสองสวางในสนามเพ� อปองกันไฟฟาลัดวงจร

ทางสโมสรจึงขอความอนุเคราะหทางคณะ

กรรมการอุทธรณพิจารณาเหตุการณเกิดขึ้น เน� อง 

จากไมไดเกิดจากความบกพรองของสโมสร แตเกิด

จากเหตุสุดวิสัยที่ทางสโมสรไมสามารถลวงรูมากอน 

ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณไฟสองสวางดับ ทางสโมสร

ก็ไดทําการแกไขโดยการเดินสายไฟใหมทั้งหมด และ

ยายสนามการแขงขันเพ� อทดสอบระบบไฟใหแน�ชัด

วาสามารถใชงานไดตามมาตรฐานที่กําหนด เพ� อไม

ใหเกิดเหตุการณไฟดับอีก

คณะกรรมการอุทธรณ์ได้ประชุม เมื่อวันที่ 

28 มกราคม 2565 พิจารณาพยานหลักฐาน รายงาน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท และ

หนังสือของผูอุทธรณแลว เห็นวาสโมสรลําพูน วอริเออร 

ไดขอใชสนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัด

ลําพูนเปนสนามหลักในการแขงขันฟุตบอลฤดูกาลการ

แขงขัน 2021- 2022 แมจะไมปรากฏมีสัญญาเชา

เปนลายลักษณอักษร โดยมีเพียงการขอใชสนามจาก

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน แตกอนเปดฤดูกาล

การแขงขัน สโมสรลําพูนยังไดใหฝายจัดการแขงขันได

ทําการตรวจสนาม เพ� อใหสนามเปนไปตามมาตรฐาน 

และหลักเกณฑตามระเบียบ เพ� อใหเปนมาตรฐานของ

การใชสนามในการแขงขันกีฬาฟุตบอลสําหรับใหพรอม

ใชในฤดูกาลการแขงขัน 2021-2022

ดังนั้นการดูแลปรับปรุงสนามใหเปนไปตามหลัก

ลําพูนย� นอุทธรณ ไมผานเหตุไฟดับ

สงหนองบัวฯชนบุรีรัมย8ทีมเอฟเอ

เกณฑตางๆ นั้น จึงเปนหนาที่ขององคกรสมาชิกทีมเหยา 

ที่จะตองดูแลรักษา ปรับปรุง ทะนุบํารุงสนามแขงขัน

กรณีที่สโมสรย� นอุทธรณวาสาเหตุของการเกิด

เหตุไฟฟาขัดของ เน� องจากองคการบริหารสวนจังหวัด

ลําพูนมีการปรับปรุงทอระบายน้ํารอบสนาม โดยการ

ขุดดินวางทอระบายน้ําใหม ซึ่งขุดไปโดนทอสายไฟ

สองสวางที่อยูใตดินโดยไมแจงใหทราบนั้น ขอเท็จจริง

ปรากฏวา โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ระยะเวลา

ในการกอสรางวันที่ 21 ตุลาคม 2564 - 18 มกรา

คม 2565 แตกรณีเกิดเหตุไฟฟาขัดของจนเปนเหตุให

ตองยุติการแขงขันนั้น เกิดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2565 

ทั้งยังมีขอมูลจากเจาหนาที่จัดการแขงขันทราบวา เม� อ

วันที่ 12 มกราคม 2565 สโมสรลําพูนไดใชสนามดัง

กลาวแขงขันและเกิดเหตุทํานองนี้มาแลว ไฟฟาขัดของ

ในครึ่งเวลาหลังของการแขงขันประมาณ 33 นาที แต

สามารถแกไขใหกลับมาแขงขันไดจนจบการแขงขัน

แสดงใหเห็นวาสโมสรลําพูนพอจะทราบลวง

หนาอยูแลววามีการปรับปรุงทอระบายน้ํา และอาจ

สงผลกระทบตอการใชไฟฟาของสนามแขงขันอีกได 

สโมสรลําพูนควรจะตรวจสอบเตรียมการใหพรอม

สําหรับการใชไฟฟาสองสวางในสนามในการแขงขัน

นัดถัดไป เพ� อมิใหเกิดปญหาดังกลาวอีก

อีกทั้งวันแขงขัน 19 มกราคม 2565 ไมปรากฏ

วาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนมีคนงานหรือ

เคร� องจักรเขาไปปรับปรุงทอระบายน้ํารอบสนามโดย

การขุดดินวางทอระบายน้ําใหมแตอยางใด

ดวยเหตุที่กลาวขางตน กรณีไฟฟาสองสวาง

สําหรับใชสองสนามแขงขันขัดของ จนไมสามารถ

ดําเนินการแขงขันตอไปได เปนความบกพรองของ

องคกรสมาชิกทีมเหยา ที่ประชุมคณะกรรมการ

อุทธรณจึงมีมติเอกฉันท ใหยืนโทษตามคณะกรรม 

การพิจารณาวินัย มารยาท การอุทธรณไมเปนผล

ใหริบเงินอุทธรณตามระเบียบ สวนกรณีตามระเบียบ

วาดวยการลงโทษฯ ขอ 2.3 หากมีการยืนโทษใหเพิ่ม

โทษอีกหนึ่งเทานั้น เน� องจากโทษปรับแพ ถือเปนโทษ

สูงสุดในระบบการแขงขันที่ถือเอาการแพชนะเปน

เกณฑตัดสิน โดยสภาพของโทษไมอาจเพิ่มโทษอีก

ตอไปได จึงไมสามารถเพิ่มโทษอ� นใดไดอีก

สโมสรหนองบัว พิชญ เอฟซี ในฐานะทีม

เยือน จึงไดสิทธิ์ในการผานเขาสูรอบตอ 8 ทีมสุดทาย

ในฟุตบอลชาง เอฟเอคัพ 2021/22 ไปพบกับบุรีรัมย 

ยูไนเต็ด วันที่ 16 ก.พ.นี้.

สถานการณยากลําบากที่นองๆ ตองประคับประคองจับมือกาวผานไป

ดวยกันใหได ก็หวังวาผลตรวจอีกครั้งที่กําลังจะออก จะไมมีผลบวกเพิ่ม 

และขอใหทุกๆ คนกลับมาลงเลนในนัดสําคัญกับเวียดนามได เพราะ

เปนนัดชี้ชะตาถึงเปาหมายสําคัญ”

“เงินอัดฉีด 2 ลานบาท ขอใหเปนหนึ่งกําลังใจจากแมคนนี้ ซึ่ง

คงเทียบไมไดกับความตั้งใจจริงของทุกคนในทีม และจากที่คุยสัมผัส

ไดวาทุกคนยังมุงมั่นอยางเต็มที่ ฟุตบอลก็เปนแบบนี้ มีวันที่ดีและ

วันที่เลวราย แปงหวังวานองๆ จะสานตอประวัติศาสตรไดอีก

ครั้ง เพ� อเปนเกียรติประวัติของตัวเอง ครอบครัวและคนไทย 

ในฐานะคน

รักฟุตบอล อยาก

ใหแฟนบอลชาว

ไทยเปนกําลังใจ

ใหฟุตบอลหญิงดวย 

เชนเดียวกับตัวแปงที่คอยเปนกําลังใจอยูทางนี้เสมอ” มาดามแปงปดทาย 

ทางดาน “ไหม” ธนีกานต แดงดา กองหนาทีมฟุตบอลหญิงทีม

ชาติไทย ที่พลาดโอกาสลงสนามในเกมรอบ 8 ทีมสุดทายกับทีมชาติ

ญี่ปุน ออกมาช� นชมเพ� อนรวมทีมวาสูไดอยางดีที่สุดแลว กับสถานการณ

ที่ตองเหลือผูเลนเพียงแค 14 คน

“หลังจากไดทราบขาวผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ 

RT-PCR กอนที่เราจะลงสนามพบกับญี่ปุน น�าเสียดายมากที่เราตอง

พบกับสถานการณที่นักเตะหลายคนไมสามารถลงสนามได เพราะมี

ผลตรวจเปนบวก”

“แตโชคดีที่เรายังเหลือผูเลนเพียงพอตามระเบียบการแขงขัน 

คือไมนอยกวา 13 คน เพราะหากเราไมสามารถลงแขงขันได เทากับเรา

จะตองถอนทีมออกไป เหมือนกับในกรณีของอินเดีย การลงเลนในเกม

ดังกลาวถือวามีความสําคัญมาก เพราะเปนการรักษาสิทธิ์และโอกาส

ของทีมชาติไทย มิเชนนั้นเราจะไมมีโอกาสลงแขงขันในรอบ repechage 

play-offs หมดลุนตั๋วฟุตบอลโลกทันที”

“ตองยอมรับหัวใจและขอคารวะเพ� อนรวมทีมทุกคนกับการลง

สนามแบบไมมีตัวเปลี่ยน และหวังวาสถานการณทุกอยางจะดีขึ้นใน

การแขงขันรอบ repechage play-offs เราทุกคนอยากกลับมาชวยทีม

ทําตามเปาหมาย คือไปฟุตบอลโลกสมัยที่ 3 แตก็ตองขึ้นอยูกับผลตรวจ 

RT-PCR กอนการแขงขันดวย”

“ตอนนี้แมสถานการณจะไมเอื้อเทาไหร แตทุกคนขวัญกําลังใจ

ยังดี ตองขอบคุณแฟนบอลที่เปนกําลังใจใหพวกเรา และขอใหสนับสนุน

พวกเราแบบนี้ตอไป พวกเราทุกคนพรอมสูเพ� อเปาหมายสูฟุตบอลโลก”

สําหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงเลนในรอบเพลยออฟ 2 

นัด พบกับเวียดนาม วันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 เวลา 15.00 น. โดยทีม

หญิงทีมชาติไทย ผูเลนจะสวมชุดสีน้ําเงิน ผูรักษาประตูชุดสีเขียว สวน

ทีมชาติเวียดนาม ผูเลนจะสวมเสื้อสีแดง ผูรักษาประตูสวมชุดสีเหลือง 

จากนั้นวันที่ 4 กุมภาพันธ 2565 ทีมชาติไทยจะพบกับไตหวัน เวลา 

15.00 น. โดยทีมที่มีคะแนนดีที่สุด จะไดสิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอลโลก 2023 

รอบสุดทายแบบอัตโนมัติทันที สวนอีก 2 ทีมยังไดสิทธิ์เพลยออฟกับทีม

จากทวีปอ� นๆ อีก 9 ทีม เพ� อชิงโควตาไปฟุตบอลโลกอีก 3 ที่นั่งตอไป.

“มาดามแปง” นวลพรรณ ล่ําซํา อดีต

ผูจัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

“ไหม” 

ธนีกานต 

แดงดา
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

นายกฯ เปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำาเค็ม

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้าน 

น้ำาเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นสถานที่ที่รำาลึกเหตุการณ์และการ

เฝ้าระวังเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2547 ทั้ง

ยังเป็นสถานที่เก็บหลักฐานของเหตุการณ์และสถานที่รำาลึกสึนามิ 

ขณะนี้อาคารพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำาเค็มและงานปรับปรุงภูมิทัศน์

เสร็จสมบูรณ์ กำาหนดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์วันที่ 4 ก.พ.นี้ เวลา 10.00 น. 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี ผ่าน

ระบบออนไลน์และถ่ายทอดสดทาง NBT 2 HD และแฟนเพจเฟซบุ๊ก 

กระทรวงวัฒนธรรม  

นายอิทธิพล คุณปลื้ม 

รมว.วธ. กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์

สึนามิบ้ านน้ำ า เค็มสร้างบน

พื้นที่ 5 ไร่ เป็นอาคารชั้นเดียว 

ด้านหน้าออกแบบเป็นเส้นโค้ง

รูปแบบของคลื่น มีช่องเปิด

รับแสงเป็นทรงกลมแบบฟอง

คลื่นกระจายตามความยาวของอาคาร ทำาให้ภายในอาคารเกิดที่ว่าง

คล้ายท้องคลื่นยาวตลอดห้องจัดแสดง มีหอเตือนภัยแรงบันดาลใจจาก

เครื่องมือประมงพื้นบ้านเป็นแลนด์มาร์กขึ้นไปชมทัศนียภาพได้ ภายใน

พิพิธภัณฑ์แบ่ง 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.จัดแสดงภายนอกอาคาร จัดแสดง

เรือประมง 2 ลำา ที่ถูกคลื่นสึนามิพัดพาเข้าชายฝั่ง 2.บริการข้อมูล ขาย

ของที่ระลึก ห้องมัลติมีเดียเหตุการณ์ภัยสึนามิ 3.จัดแสดงนิทรรศการ 

เรื่องราวประกอบวัตถุจัดแสดงจากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในไทย 

และ 4.พื้นที่ภูมิทัศน์และสิ่งอำานวยความสะดวก ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ

เข้าชมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำาเค็มตั้งแต่เดือน ก.พ.เป็นต้นไป

การแสดงโขนสด คณะประยุทธ ดาวใต้ 

กรมศิลปากรชวนชมการแสดง “เหมันต์บันเทิง รื่นเริง

สังคีต” โครงการดนตรีสำาหรับประชาชน ปีที่ 65 พบกับการบรรเลง

ดนตรีและการแสดงทั้งโขน ละคร การบรรเลงดนตรีไทย ดนตรี

ส ากล ศิ ลปะการแสดง

ประเภทต่างๆ แสดงออก

ถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

และของชาติ โดยศิลปิน

ของสำานักการสังคีต กรม

ศิลปากร และภาคเอกชน ทุก

วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 

17.30-19.30 น. ตั้งแต่บัดนี้

ถึงวันที่ 27 ก.พ.นี้ ณ สังคีต

ศาลา เวทีกลางแจ้ง บริเวณ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

พระนคร โดยวันเสาร์ที่ 5 ก.พ. 

ชมการแสดงโขนสด โดย

คณะประยุทธ ดาวใต้ และ

วันอาทิตย์ที่ 6 ก.พ. ชมการบรรเลงขับร้องดนตรีสากล ชุดชมวัง

ฟังเพลงบรรเลงร้อง บัตรราคา 20 บาท จำาหน่ายบัตรก่อนเข้าชม

การแสดง 1 ชั่วโมง การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน

โรคของกระทรวงสาธารณสุข. 

ทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok 

Design Week) ปีนี้มาในธีม Co With  

Creation คิด สร้าง ทางรอด มาพร้อมกับ

การจัดงานทั้งรูปแบบออนไลน์ที่จะทำาให้ทุกคนเข้า

ถึงได้อย่างทั่วถึง และการจัดงานบนพื้นที่จริงที่จะ

ชวนคนรักงานศิลปะมาเดินสำารวจความน่าสนใจ

และงานออกแบบใหม่ๆ ลัดเลาะไปตามตรอกซอก

ซอย กระจายตัวไปถึง 5 ย่านในกรุงเทพฯ 

หลังจากในปีที่ผ่านมาเคยจัดงานที่เจริญกรุง-

ตลาดน้อย, สามย่าน, อารีย์-ประดิพัทธ์, ทองหล่อ-

เอกมัย แต่ปีนี้พิเศษขึ้นไปอีก มาพร้อมย่านใหม่

อย่างพระนคร พร้อมพื้นที่สร้างสรรค์อีกหลายแห่ง

ที่กระจายตัวทั่วกรุงเทพฯ เรียกได้ว่าหลากหลาย

ที่สุดเท่าที่เคยมีมา จะได้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ 

ในบริบทที่หลากหลายกว่าเดิม และสัมผัสความ

เป็นย่านที่จะมาอวดเสน่ห์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน

ออกไปอย่างแน่นอน

สำาหรับศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล 

หรือฟ้าใหม่ FAAMAI ชวนมาชมภาพยนตร์

และนิทรรศการแบบ 360 องศา เป็นส่วนหนึ่ง

ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 

10-13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00-21.00 น. 

ที่ Geodesic Dome บริเวณข้างอุทยาน 100 ปี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย่านสามย่าน  

FAAMAI จัดกิจกรรม 2 ส่วนคือ 1.กิจกรรม 

ฉายภาพลงบน Geodesic Dome โดย ไทเลอร์ 

เจมส์  ศิลปิน New Media ที่ใช้การเขียนโค้ด

ผ่านโปรแกรม Max/MSP นำามาสร้างงานศิลปะ

ร่วมสมัยที่มีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่และผู้คนในหลาย

รูปแบบ

ผลงานชิ้นแรกชื่อ “SuSu Boost Boost.” 

พูดถึงการเดินทางของโควิดที่อยู่กับเรามา 2 ปี

และทุกครั้งที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น คลื่นลูกใหม่

ก็กลับมาและการล็อกดาวน์ก็ใกล้เข้ามาอีกครั้ง  

ปี 2563 ที่ผ่านมา กรุงเทพฯ ไม่มีวัคซีน ดังนั้น

จึงไม่มีกำาลังมากที่จะต่อสู้กับโควิด ในปี 2565 มี

การวิจัยและแสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนและการ

งานศิลป์ดิจิทัลสู้โควิดบนโดมยักษ์กลางกรุง

ฉีดกระตุ้นช่วยลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะต้องเข้ารักษา

ในโรงพยาบาลได้ ส่งผลให้ปัจจุบันเรามีเครื่องมือ

และอาวุธในการต่อสู้กับไวรัส แม้ว่าวัคซีนจะไม่

สมบูรณ์แบบ แต่ลดยอดผู้ติดเชื้อได้   

งานศิลป์ดิจิทัลในโดมยักษ์กลางกรุง “SuSu 

Boost Boost.” ศิลปินจำาลองเชื้อโควิดตกใส่ผู้ชม

อย่างต่อเนื่อง ขวดวัคซีนก็ปรากฏขึ้นบนโดม ผู้ชม

จะมีส่วนร่วมโดยการยกมือและกางแขนออก รุ้ง

จะขึ้นแทนเชื้อโควิด ทำาหน้าที่คล้ายเครื่องมือและ

อาวุธในการต่อสู้กับไวรัส

งานชิ้นที่สอง “The black is only black 

when you forget to keep moving.” ศิลปินยัง

พูดถึงโควิดที่ทุกคนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

ทำาให้ชีวิตมีสีสันน้อยลง จากข้อเท็จจริงที่ว่า ในช่วง

โควิดมีช่วงเวลาหรือสถานการณ์ที่มืดมนมากมาย 

แต่ยังคงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะรักษาจิตวิญญาณแห่ง

การสร้างสรรค์และขี้เล่น เพื่อช่วยให้ตัวเราและผู้

อื่นพบบางสิ่งบางอย่าง เพื่อผ่านพ้นปัญหาไปด้วย

กัน ศิลปินต้องการให้ผู้คนมีช่วงเวลากับโดมและ

ประสบการณ์เชิงโต้ตอบนี้ เพื่อนำาเสนอช่วงเวลา

แห่งการเล่นนามธรรมที่สนุกสนาน เมื่อตรวจไม่

พบการเคลื่อนไหวของมือ หลุมสีดำายังคงนิ่งสนิท 

แต่เมื่อผู้ชมเคลื่อนไหวและเริ่มเล่นกับวงกลมสีดำา 

สีสันที่สนุกสนานและรูปทรงที่กลมกล่อมก็กลับมา

มีชีวิตอีกครั้ง

2.กิจกรรมชวนไปดูหนัง 360 องศาภายใน 

FAAMAI Dome กลางสามย่าน ซึ่งจะฉายหนัง   

2 เรื่อง คือ เรื่อง DESCONEXION โดย ฮอเก แบน

เดรา ผลงานชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนตรรกะ

ทางคณิตศาสตร์และสภาวะการขาดความเชื่อม

ต่อที่ชัดเจนระหว่างมนุษย์และในห้วงเวลาถดถอย

ของสังคม 

ส่วนหนังเรื่อง FRACTAL TIME โดย จูเลียส 

ภาพยนตร์ฟูลโดมแนวนามธรรม โดยมีเนื้อหา

เกี่ยวกับจุดกำาเนิดและความเป็นจักรวาลในอนาคต 

ศิลปินอยากมอบผลงานที่เป็น “การเดินทางแห่ง

การค้นพบ” ชิ้นนี้แก่ผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์

เสมือนก้าวเข้าไปในโลกเสมือนจริง เพื่อการรับ

ชมภาพยนตร์ได้อย่างสบายใจ กิจกรรมจัดภายใต้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

เงื่อนไขการเข้าชมภาพยนตร์สำารองที่นั่ง

ล่วงหน้าผ่านทาง Ticketmelon ไม่มีค่าใช้จ่าย 

จำากัดผู้เข้าชม 50 คนต่อรอบ ได้รับวัคซีนโควิดแล้ว 

2 เข็ม หนังมีความยาวเรื่องละ 30 นาที โดยไม่มี

พักครึ่ง ตลอดการชมภาพยนตร์สวมใส่หน้ากาก

อนามัย รักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย. 

เ

ฉายงานศิลป์ร่วมสมัยลงบนโดมใจกลางสามย่าน ภาพยนตร์เรื่อง DESCONEXION โดย ฮอเก แบนเดรา

ดูหนังแบบ 360 องศาในฟ้าใหม่โดม ฉายภาพยนตร์ภายในโดมในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ

ไทเลอร์ เจมส์ ศิลปิน New Media

กรุงเทพฯ • ครม.อนุมัติ อว.ให้เปิดทาง

มหาวิทยาลัยทำา “หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์” 

ทลายข้อจำากัดการศึกษาแบบเดิม รองรับ

บริบทโลกเปล่ียน สังคมสูงวัย วิถีชีวิตคนมี

ความหลากหลาย อิสระมากข้ึน โดยมีแนว

โน้มลดเวลาเรียนเหลือ 3 ปี คาดจะตอบโจทย์

การพัฒนากำาลังคนข้ันสูงของประเทศ พร้อม

ดึงดูดลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวหลังประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ท่ีประชุมได้เห็นชอบ

ตามท่ี อว.เสนอเรื่องการจัดการศึกษาท่ีแตกต่าง

จากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education 

Sandbox) เพื่อให้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ใหม่ให้ทันต่อบริบทโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ัง

ความก้าวหน้าท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยี การเข้า

สู่สังคมสูงวัย วิถีชีวิตแบบหลายช่วง หมายความ

ว่าในอนาคตจากน้ี ประชาชนจะใช้ชีวิตหลาก

หลายมากข้ีน ไม่ได้เรียงลำาดับข้ันจากการเรียน

หนังสือ ทำางาน เกษียณ จบเป็นข้ันเป็นตอน

เพียงเท่าน้ันอีกต่อไป แต่อนาคตการเรียน

รู้ การทำางาน การใช้ชีวิตจะเปล่ียนไป เช่น 

นักศึกษาเรียนไปสักระยะอาจจะออกไปทำางาน

หาประสบการณ์ก่อนแล้วกลับมาเรียนต่อจน

จบก็ได้ ขณะท่ีคนสูงอายุกลับมาเรียนใหม่ คน

เกษียณแล้วมาหางานทำาใหม่ เป็นต้น ดังน้ันจึง

จำาเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

รูปแบบใหม่ ให้สามารถผลิตและพัฒนากำาลัง

คนท่ีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค

ใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนา

แล้ว และเกิดการสร้างมาตรฐานอุดมศึกษาใน

กระบวนทัศน์แบบใหม่

นายเอนกกล่าวต่อว่า ท้ังน้ีมาตรฐาน

การอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันมี

ข้อจำากัดบางประการต่อการจัดการศึกษารูป

แบบใหม่ เช่น มาตรฐานของผู้สอน หน่วยกิต 

หลักสูตร ทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

กำาลังคนให้ทันต่อโลกท่ีเปล่ียนแปลง และให้

ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมสมัย

ใหม่ อว.จึงต้องพัฒนาคนหรือบัณฑิตแบบ

ใหม่ เพราะมาตรฐานการจัดการศึกษาแบบ

เดิมทำาให้เราผลิตกำาลังคนในรูปแบบใหม่

ไม่ทัน จึงต้องจัดทำาแซนด์บ็อกซ์ซ่ึงจะเป็น

หลักสูตรทดลองข้ึนมา สามารถปรับให้ต่าง

จากการปฏิบัติตามมาตรฐานเดิม เช่น ผู้สอน

ไม่จำาเป็นต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

เสมอไป มาจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

ก็ได้ ส่วนการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับ

บางวิชาก็ไม่จำาเป็นต้องเข้าเรียนในสถาน

ศึกษา แต่สามารถไปเรียนจากการทำางานใน

สถานประกอบการแทน น่ีเป็นการทดสอบวิธี

การจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ หรือแซนด์ 

บ็อกซ์ ดังน้ันการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างจาก

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ี อว.เสนอ ครม.จะมี

ท้ังการจัดการศึกษาเพื่อนำาไปสู่การให้ปริญญา 

ท้ังระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและบัณฑิต

ศึกษา รวมถึงการจัดการศึกษาแบบปริญญา

ท่ีมาจากการเทียบโอนการศึกษาและการ

เรียนรู้ท่ีไม่มุ่งปริญญา และการจัดการศึกษา

ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีตอบโจทย์

นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ด้าน นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. 

กล่าวว่า หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ อว.จะให้

มหาวิทยาลัยนำาเสนอหลักสูตรแนวทางใหม่

ของตนมาท่ี อว. โดยหลักสูตรน้ันจะต้อง

ตอบโจทย์การพัฒนากำาลังคนข้ันสูงของ

ประเทศ และมีระยะเวลาดำาเนินการเพ่ือ

ทดสอบว่าสามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์

หรือไม่ ปัจจุบัน อว.กำาลังดำาเนินการจัดทำา

หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ท่ีจะดึงดูดการลงทุน

อุตสาหกรรมสมัยใหม่เข้ามาในประเทศร่วม

กับ ทปอ. ภาคอุตสาหกรรม บีโอไอและ

มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการ

ศึกษาข้ึนมารองรับ ซ่ึงหากดำาเนินการได้ดีจะ

กลายเป็นแนวทางใหม่หรือมาตรฐานเพ่ิมเติม 

เพื่อช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ท่ี

ตอบโจทย์ความต้องการท้ังด้านเศรษฐกิจ

และสังคมยุคใหม่มากข้ึน

ด้านนางสาวรัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ว่า มีแนวทางการจัดการ

ศึกษาท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 

อาทิ 1.การทดลองใช้นวัตกรรมการจัดการ 

ศึกษารูปแบบใหม่ท่ีอาจยังไม่มีมาตรฐานการ

อุดมศึกษาในปัจจุบันมารองรับ เช่น (1) การ

ใช้ระบบออนไลน์เข้ามาแทนท่ีการเรียนในห้อง  

(2) การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ

หลักสูตรระยะส้ันประกอบการเรียนรู้ทฤษฎี

ร่วมกับการฝึกปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม และ  

(3) จับคู่ภาคเอกชนเพื่อร่วมผลิตนักศึกษา เป็นต้น

2.ปรับปรุงกฎระเบียบบางประการ

ที่เป็นข้อจำากัดต่อการจัดการศึกษารูปแบบ

ใหม่ โดยปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

รวม 4 ฉบับ เช่น ด้านมาตรฐานการจัดการ

ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานหลักสูตรระดับ

อุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษา เป็นต้น เพื่อให้เอื้อต่อการสร้าง

นวัตกรรมการผลิตบัณฑิตมากขึ้น เช่น 

(1) สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เป็นที่

ยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นผู้สอน

ในสถาบันอุดมศึกษาได้ (2) ลดจำานวน

หน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และลด

เวลาหลักสูตรในการเรียนให้เหลือเพียง 3 ปี 

หรือน้อยกว่า เป็นต้น และจะมีผลกับสถาบัน

อุดมศึกษาทุกแห่งต่อไป

นอกจากนี้ ในระหว่างการจัดทำาร่าง

สาธารณสุข • 1 ก.พ. สปสช.พร้อมให้

บริการ “ยาเม็ดคุมกำาเนิด” หญิงไทยทุก

สิทธิ เพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการ 2 วิธี 

ผ่านแอปเป๋าตัง หรือใช้บัตรประชาชน

ยืนยันตัวตนที่หน่วยบริการ ช่วยแก้ปัญหา

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) กล่าวว่า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

นี้ หญิงไทยทุกสิทธิ อายุระหว่าง 15-59 

ปี สามารถเข้ารับบริการยาเม็ดคุมกำาเนิด

ชนิดรับประทานได้แล้วที่คลินิกการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ ร้านขายยา โรงพยาบาล

เอกชน คลินิกเวชกรรม และหน่วยบริการ

ปฐมภูมิในเขต กทม. รวมกว่า 2,500 แห่ง

ทั่วประเทศ เพื่อเป็นอีกช่องทางที่จะทำาให้

ประชาชนสามารถรับบริการยาคุมได้

สะดวกยิ่งขึ้น

“ขณะนี้หน่วยบริการทั่วประเทศ

กว่า 2,500 แห่ง พร้อมให้บริการยาคุม

กำาเนิดสำาหรับหญิงไทยทุกสิทธิแล้ว เพื่อ

แก้ ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ 

โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่ง สปสช.ได้

เตรียมพร้อมระบบดำาเนินการ มีการประชุม

เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการให้

บริการกับหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

ซึ่งพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565 

เป็นต้นไป” เลขาธิการ สปสช.กล่าว

สำาหรับขั้นตอนการรับบริการยาคุม

กำาเนิดไม่ยุ่งยากมี 2 วิธี ดังนี้ 1.กรณีรับ 

บริการผ่านสมาร์ทโฟน ให้เข้าแอปเป๋าตัง 

ไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือก “บริการ

สร้างเสริมสุขภาพ” เลือกสิทธิประโยชน์

ที่ต้องการรับ ผู้หญิง 15-59 ปี จะแสดง

สิทธิ “รับยาคุมกำาเนิด” ค้นหาหน่วย

บริการ และทำาการจองสิทธิ เดินทางไป

รับยาคุมกำาเนิดภายในวันที่จองสิทธิ ตาม

เวลาทำาการของหน่วยบริการ หน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ และบันทึกการรับบริการ 

2.กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน เข้ารับบริการได้ที่

หน่วยบริการ แสดงบัตรประชาชนยืนยัน

ตัวตนเพื่อรับบริการ หน่วยบริการตรวจ

สอบสิทธิ และบันทึกการรับบริการ โดย

ผู้รับบริการจะได้รับยาคุมกำาเนิดไม่เกิน 3 

แผงต่อครั้ง และคนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 

24 ชม. หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 

เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso  

ศึกษาธิการ • สอศ.เตรียมประสาน

กระทรวงแรงงานส่งออกผู้เรียนสายอาชีพ 

รองรับนโยบายวิสัยทัศน์พัฒนาประเทศของ

ซาอุฯ 2030 ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

ทำาให้ต้องมีการสร้างโรงแรมจำานวนมาก

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) 

กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเยือนประเทศ 

ซาอุดีอาระเบีย และได้ร่วมหารือถึงนโยบาย

ตามวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 (Saudi 

Vision 2030) ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจาก

ทั่วโลก จึงจำาเป็นต้องมีการก่อสร้างโรงแรม 

อาคารต่างๆ และความต้องการแรงงานจำานวน

มากนั้น ในเรื่องนี้สำานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมความพร้อม

สนับสนุนแรงงานฝีมือเด็กอาชีวศึกษาอย่าง

แน่นอน เพราะเรามีนักศึกษาที่เรียนจบใน

สาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่ต้องการของตลาด

แรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบียเช่นเดียวกัน 

โดยตนจะประสานกับกระทรวงแรงงาน เพื่อดู

ว่าจะมีผู้เรียนสายอาชีพของ สอศ.สาขาวิชาใด

บ้างที่จะส่งไปทำางานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

“ทั้ งนี้ เท่ าที่ ผมรับทราบข้อมูลการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยว พบว่าประเทศ

ซาอุดีอาระเบียต้องการแรงงานจำานวนมาก โดย

แรงงานที่ประเทศซาอุฯ ต้องการมี 3 ระดับคือ 

1.แรงงานฝีมือ กลุ่มนี้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูง 

เช่น วิศวกรก่อสร้าง เงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 

1.2 แสนบาทต่อเดือน 2.แรงงานกึ่งฝีมือ เช่น 

ช่างเครื่องจักร โฟร์แมนในการควบคุมการ

ก่อสร้าง เชฟปรุงอาหาร เป็นต้น กลุ่มนี้จะมี

เงินเดือนขั้นต่ำา 25,000 บาทต่อเดือน แต่มี

สวัสดิการ มีอาหาร มีประกันสุขภาพ ประกัน

ชีวิต มีที่อยู่อาศัย เงินเดือนเหลือเก็บ และ

แรงงานไร้ฝีมือ” เลขาฯ กอศ.กล่าว.

สอศ.รีบคว้าโอกาสประสานส่งอาชีวะป้อนซาอุฯ

1ก.พ.สปสช.แจก‘ยาคุม’

หญิงไทยผ่านแอปเป๋าตัง

ไฟเขียว‘หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์’พลิกมิติมหา’ลัย
‘เอนก’ชี้ทลายข้อจำากัดแบบเดิมเปิดทางสร้างนวัตกรรมการศึกษาตอบโจทย์พัฒนาปท.

กฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ หากสถาบันอุดม 

ศึกษาใดต้องการจัดการศึกษาที่แตกต่าง

จากมาตรฐานการอุดมศึกษา ก็จะสามารถ

ดำาเนินการได้ภายใต้มาตรา 69 พ.ร.บ.การ

อุดมศึกษา พ.ศ.2562 ซึ่งจะได้รับการอนุมัติ

เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยน 

แปลงมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่

3.สภานโยบายฯ ได้ประกาศข้อกำาหนด

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

จัดการศึกษาท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการ

อุดมศึกษา พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันท่ี 

27 ก.ย.64) เพื่อใช้เป็นแนวทางให้สถาบัน

อุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ำากว่า

ปริญญา ท้ังรัฐและเอกชนท่ีอยู่ในสังกัดและ

นอกสังกัด อว.สามารถเสนอขอจัดการศึกษา

ท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้

4.มีกลไกและมาตรการในการกำากับ 

ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาแนวทางการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินผลโดย

คณะผู้ประเมินผลอิสระ.
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11บันเทิง

องบันทึกไว้!

“โครงการคนละครึ่งผ่านมาแล้วสามเฟส และวันนี้

เริ่มต้นเข้าสู่เฟสที่สี่ แต่รัฐก็ยังไม่เรียนรู้ว่าการใช้เงิน

ท่ีหมดไปกับการแจกไม่ได้ผล ไม่ช่วยให้วิกฤตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศดีขึ้น

แต่ก็ยังหลับหูหลับตาทำา ไม่คิดจะทบทวน ไม่คิดจะ

เปลี่ยนแปลง

จะเป็นไปได้หรือไม่ หากเลิกแจกเงิน แล้วเปลี่ยนวิธีการ

ทำางานใหม่ ที่เน้นการจ้างงาน เน้นการทำาให้คนตัวเล็กเข้าถึง

แหล่งทุน 

เพื่อให้ลุกขึ้นมาได้เร็วที่สุด แข็งแรงที่สุด นำาไปสู่การ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนอีกครั้ง”

เพราะนี่เป็นคำากล่าวของนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ที่มี

ตำาแหน่งเป็น “รองโฆษก” พรรคไทยสร้างไทย ของคุณหญิง

หน่อย-สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

ซึ่งแม้ภูมิหลังจะเป็นนักร้อง นักแสดง แต่เมื่อหันเข้าสู่

เส้นทางการเมือง ก็คงจะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวจนท่วมหัว

แล้ว ถึงได้กล้าออกมาพูด-วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจ..

โดยเฉพาะ “โครงการคนละคร่ึง” ท่ีกรุงเทพโพลล์ได้เผยผล

สำารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2021” พบ

ว่าโครงการ-มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ชื่นชอบมากที่สุด

แห่งปี 

คือ  “คนละครึ่งเฟส 3” ร้อยละ 49.6 สะท้อนถึงการช่วย                                                                                      

เหลือเยียวยาตรงกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ช่วยลด

ภาระค่าครองชีพประจำาวันได้เห็นผล”

แต่..ในมุม-ความรู้ของนายรัฐภูมิ มองไม่ช่วยให้วิกฤต

ทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น..อย่าหลับหูหลับตาแจกอยู่เลย!

ก็ไม่รู้ว่า ที่พูดนี้ ได้ปรึกษาหารือกับคุณหญิงหน่อยแล้วรึ

ยัง ถ้าคุยกันแล้วก็เห็นที เลือกตั้งครั้งหน้า พรรคไทยสร้างไทย

จะเน้นจุดขาย-หาเสียงด้วยมอตโต..

“เลือกไทยสร้างไทย ไม่ได้คนละครึ่ง” แน่เลย!

น่ีแหละ ท่ีผมต้อง “ขอบันทึกไว้” เผื่อจับพลัดจับผลูพรรค

ไทยสร้างไทยได้จัดตั้งหรือร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย จะได้ไม่มี

นโยบายลดแลกแจกแถมให้เห็น

และชาวบ้าน-ประชาชนก็จะได้ตัดสินใจ (เลือก) เอา-ไม่

เอา “คนละครึ่ง” ด้วยคะแนนเสียงตามหลักประชาธิปไตย!

อ้อ..และท่ีนายรัฐภูมิว่า “ความพยายามในการแก้ปัญหา

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังซ้ำาซากวนเวียนอยู่ในอ่าง 

ไร้วิสัยทัศน์ ไร้แนวคิด ที่จะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ” นั้น

ผมเองก็อยากเชื่อ แต่ด้วยภูมิหลังนายรัฐภูมิท่ีจบปริญญาตรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล วิทยาลัยเทค                                                                                          

โนโลยีสยาม และปริญญาโท คณะบริหารการจัดการ มหา 

วิทยาลัยศรีปทุม..

จึงให้ลังเล ไม่รู้ว่าเชื่อแล้วจะทำาให้มีปัญญา-ฉลาดข้ึน หรือ

ว่าจะพลอยโง่ไปด้วย?

อย่างไรก็ตาม ถ้านายรัฐภูมิจะได้แสดงภูมิความรู้ พูด

ถึงการแก้ปัญหาเรื่อง “สื่อดิจิทัล” ผมก็อาจจะพอคล้อยตามได้

บ้าง อย่างน้อยก็เชื่อที่คนพูด..

เคยศึกษา-เรียนตำารามา!.

เลือกไทยสร้างไทย ไม่ได้ ‘คนละครึ่ง’?

ต้

• กลับมาสร้างความสนุก

พร้อมกับปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้ง

สำาหรับรายการ มาสเตอร์เชฟ 

ประเทศไทย ซีซั่น 5 ของบริษัท เฮ

ลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำากัด กับสุดยอด

การแข่งขันการทำาอาหารของเหล่า

บรรดา HOME COOK เพื่อเฟ้นหา

เพียงหนึ่งเดียวเป็น มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย คน

ใหม่ พร้อมรับเงินรางวัล 1 ล้านบาท ติดตามได้ในวัน

อาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. ทาง

ช่อง 7HD

• เอสเอ็ม เอ็นเทอร์เทนเม้นท ์ค่ายเพลงสุดยิ่ง

ใหญ่แห่งเกาหลีใต้ที่ค้นพบและผลิตเหล่าสุดยอดศิลปิน

มากมาย อาทิ TVXQ!, SUPER JUNIOR, SHINee, 

EXO, NCT ฯลฯ ได้ประกาศเปิดรับออดิชั่น 2022 

เอสเอ็ม โกลบอล ออดิชั่น ควังยา โดยจะรับสมัครออ 

ดิชันผู้ที่เกิดในปี 2003-2011 (หรือ พ.ศ.2546-2554) 

ไม่จำากัดเพศหรือสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม-20 

กุมภาพันธ์ 2022 สำาหรับท่านใดที่สนใจสามารถกรอก

ใบสมัครออนไลน์ และส่งวิดีโอที่แสดงความสามารถ

ของตัวเองได้ทางเว็บไซต์ sm-global.site

• เตรียมพบความมัน

กระดูกเหล็ก แพ็กคู่ความบันเทิง

ที่ช่อง “MONO29” ล่าสุดเอาใจ

แฟนคลับดาวบู๊รุ่นใหญ่ บรูซ วิล

ลิส พระเอกตลอดกาลกับฉายา 

“คนอึด” แบบต่อเนื่องสองเรื่อง

ดับเบิลแอ็กชัน โดยโปรแกรม “Hit 

Movies” (ฮิตมูฟวี) ในวันพฤหัสบดีท่ี 3 กุมภาพันธ์น้ี 

เวลา 09.00 น. พบกับภาพยนตร์เรื่อง คนอึดมหากาฬ

ผ่ารหัสนรก (Mercury Rising) พร้อมนักแสดงคุณภาพ

อีกเพียบ อาทิ ไมโก ฮิวจ์, อเล็ก บอลด์วิน , ชิ แมคไบรด์, 

คิม ดิกเกนส์, ปีเตอร์ สตอร์มาร์ ฯลฯ

• FOOL STEP (ฟูล สเต็ป) วงดนตรีร็อกเจเนอ

เรชันใหม่จากค่าย genie records (จีน่ี เรคคอร์ดส) กลับ

มาพร้อมเพลงใหม่กับคำาถามกระแทกใจ ท่ีทำาให้เหล่าคน

ไม่โสดซ่ึงกำาลังเผลอใจต้องหยุดคิด ‘น่ีเรากำาลังทำาอะไร

กันอยู่ (Wrong?)’ โดยได้รุ่นพ่ีฝีมือดีอย่าง โฟร์ วง HENS 

เป็นโปรดิวเซอร์ และ ปู๋ วง HENS มาช่วยดูแลพาร์ตเน้ือ

เพลง แถมยังเพ่ิมความพิเศษด้วยท่อนแรปจาก มิค (มือ

กีตาร์) ท่ีมาโชว์สกิล Rapper อีกด้วย.

รักชิด

 

าเอาแฟนคลับเป็นห่วง หลังดารานักแสดง

หนุ่ม สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์ ออกมา

เผยว่าติดเกมหนักมาก เคยเสียเงินรวม

แล้วก็หลักล้านบาท โดยเจ้าตัวบอกเป็นการคลาย

เคลียดจากเรื่องงาน เป็นความสุขส่วนตัวและคุณพ่อ

ไม่ว่าอะไร ทั้งนี้หนุ่มสิงโต ปราชญา ที่ตอนนี้กำาลังมี

ผลงานซีรีส์เจนนี่กลางวันครับ กลางคืนค่ะ พร้อมเปิด

ใจเป็นครั้งแรกถึงสาเหตุที่แท้จริงติดเกม ในรายการ

เผ็ดมันส์บันเทิง ทางช่อง 8 ว่า

“ในช่วงที่เราเครียดมากๆ เรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำาให้

เราหายเครียดได้มันคือการเล่นเกม อยู่กับนิยาย อยู่

กับซีรีส์ หรือว่าการออกไปเที่ยว ซึ่งช่วง 

โควิดที่ผ่านมามันไม่สามารถออกไปเที่ยว

ได้ ชีวิตผมก็เลยวนเวียนอยู่กับแค่เกม

กับซีรีส์อะไรแบบนี้ ผมไม่เคยบอก

ที่ไหนเลย คือมันจะมี 2 ปีที่แล้ว

ที่มีช่วงเครียดกับการแสดง กับ

การทำางานของตัวเองมากๆ แล้ว

เครียดถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์

เลยครับ เหมือนเราเอาคาแรกเตอร์ของ

ตัวละครไม่ออก เราก็ไปพบจิตแพทย์ 

เรารู้สึกว่ามันทำางานไม่ได้เลย ทำาอะไร

ไม่ได้เลย ทุกอย่างมันวนอยู่ในหัวเรา

ตลอด ถ้าเราไม่หาอะไรมาโฟกัสให้ตัว

เองมีความสุขมากขึ้นมันก็จะไปต่อไม่

ได้ ถ้าเราเจอบทที่มันอินมากๆ เราก็จะ

เอาเข้าไปฝังในหัวเอง แล้วเราก็คิดวนๆ อยู่

แบบนั้น

ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดิ่งมากๆ จนเรารู้สึกว่า

ต้องไปหาหมอนิดหนึ่ง อยากคุยกับหมอ ก็เลยไป

หาจิตแพทย์ ก็โดนยามา กินไปแป๊บเดียวก็รู้สึก

ว่าทำางานไม่ได้เลย โลกหมุน-คิดช้า ทุกอย่างช้า

ไปหมด ก็เลยรู้สึกว่าหาอะไรเปลี่ยนโฟกัสตัวเองดีกว่า 

ก็เลยหันมาเล่นเกมหนักขึ้นแทน คือคุยกับหมอแล้ว

หมอบอกว่ายังไม่ถึงขั้นซึมเศร้า แต่ก็เป็นภาวะแรกๆ 

เหมือนกัน ถ้าไม่รีบรักษามันก็ไปถึงข้ันน้ันได้เหมือนกัน 

เราตัดสินใจว่าโอเค เรายอมพักผ่อนน้อยลง แล้วหันไป

เล่นเกม หรือดูซีรีส์มากข้ึนให้เราเอนจอยไลฟ์บ้าง ก็ดี

ข้ึน ดีข้ึนจริงๆ โอเคไม่รู้สึกแบบน้ันแล้ว ไม่รู้สึกเหมือน

ตอนท่ีเครียดมากๆ แล้ว เราเลยรู้สึกว่าถ้าเราเติมเกม

ของเราแล้วรู้สึกว่าไม่ลำาบาก เราก็แบ่งเงินใช้ชัดเจน

อยู่เหมือนกัน การเติมเกมของเราก็ไม่ลำาบากขนาด

นั้น ก็เลยทำาไปเถอะถ้ายังมีความสุขอยู่ครับ”.

ให้กำ�ลังใจ • บริษัท ซีเนริโอ จำ�กัด จับมือกับกรมกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว และ

องค์ก�ร UN WOMEN จัดกิจกรรม Happy Day Happy Supermoms & Kids เพื่อเสริม

พลังให้ครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและบุตรให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม โดยมี จุติ 

ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ พร้อม

ด้วย จิณณวัตร สิริวัฒน์, คริสติน่� อ�กีล่�ร์, ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม, ท�ท� ยัง และแจ๊สซี่ 

ชูว์เทอร์ ม�ร่วมพูดคุยให้กำ�ลังใจ. 

ทำ

เปอร์ฮีโร่ค่าย MCU ท่ีกำาลังฮอต

ที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้น ทอม 

ฮอลแลนด์ ที่รับบทเป็น ปีเตอร์ 

ปาร์กเกอร์ หรือสไปเดอร์แมนต่อเนื่องเป็น

ภาคที่ 3 (ไม่รวม Avengers กับ Venom) 

กับตอนล่าสุดคือ Spider-Man: No Way 

Home และด้วยการดันสุดตัวของ Sony 

และ Marvel ก็ช่วยให้นักแสดงชาวอังกฤษ

วัย 25 กำาลังเป็นศูนย์กลางของมัลติเวิร์ส 

พร้อมๆ กับหนังได้รับการตอบรับอย่างยอด

เยี่ยม โดยกวาดรายได้ทะลุพันล้านเหรียญ

สหรัฐไปแล้วในต่างประเทศ

เห็นความร้อนแรงของทอมแล้ว ดรูว์ 

แบร์รีมอร์ อดีตดาราเด็ก สาวน้อยจาก E.T. 

ขออวดภาพเคยถ่ายรูปร่วมกัน ตั้งแต่ก่อน

เขาจะถูกดันเข้าสู่จักรวาลมาร์เวลเสียอีก 

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว

อดีตสตาร์สาวจาก Charlie’s Angel 

แชร์รูปย้อนอดีตของตัวเองกับทอม ถ่ายด้วย

กันเมื่อราว 10 ปีก่อน ลงทางอินสตาแกรมท่ี

มีผู้ติดตามกว่า 15 ล้านฟอลฯ หลังเห็นภาพ

ดังกล่าวในแอ็กเคาต์ของแฟนคนหน่ึง

ทอม ตอนนี้ดูเด็กๆ ใสๆ แล้วตอน

นั้นยิ่งดูละอ่อนกว่ามาก เริ่มเข้าวงการ

กับ เวสต์เอนด์ โปรดักชันของบิลลี เอลเลียต        

เดอะมิวสิคัล กำาลังยิ้ม

หน้าบานให้กล้องขณะที่

นั่งร่วมโต๊ะกับดรูว์ที่โอบ

ไหล่เอาหน้าชิดกันด้วย

“ฉันจำาตอนที่พบ

นายได้ ปีอะไรนะ น่าจะราว 2011 แล้ว

ตอนนั้นฉันก็รู้สึกประทับใจเด็กคนนี้มาก 

และฉันก็เพิ่งได้ดูหนังของคุณมา เรากำาลัง

ประชุมถึงโปรเจ็กต์ที่ฉันจะได้กำากับ”

ดาราสาวลูกสอง วัย 46 จาก The 

Scream ยังได้ใส่แคปชันไว้กับโพสต์ดัง

กล่าวด้วยว่า “I truly thought you were 

the most impressive and incredible 

person as well as such an extraordinary 

talent.”

หลังจากได้เห็นทอมในบทสไปเดอร์

แมนแล้ว เธอบอกเลยว่า หนุ่มน้อยคนนั้น

โตขึ้นมาก ขณะเดียวกันก็ขอรอชมผลงาน

เรื่องต่อไปของนักแสดงหนุ่มรายนี้ ในเรื่อง 

Uncharted ที่มีเนื้อหาจากวิดีโอเกมซีรีส์ 

กำาหนดฉายกลางเดือน ก.พ.นี้

ส่วนรูปของเธอกับทอม ซึ่งเห็นจาก

แอ็กเคาต์ของแฟนคนหนึ่ง เธอบอกว่า 

“ฉันจำาไม่ได้เลยว่าตอนนั้นได้ถ่ายภาพด้วย

กันด้วย เอาเป็นว่าตอนนี้ฉันก็มีรูปนี้ด้วย

แล้ว”

ซู

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘ดรูว์ แบร์รีมอร์’อวดรูปถ่ายคู่หนุ่มน้อย

ปัจจุบันคือ‘สไปดี้’ที่ฮอตสุดของMCU

ดาราLord of the Rings เสียชีวิตจากโรคไต

พีท สมิธ นักแสดงชาวนิวซี 

แลนด์เชื้อสายเมารี ที่เคยมีผลงานทั้งใน 

Lord of The Rings และ The Piano 

เสียชีวิตแล้วในวัย 63 เมื่ออาทิตย์ที่

ผ่านมา โดยลูกชายของเขาคือ ปูเมา   

ปปาลิอี สมิธ เผยว่า พ่อป่วยเรื้อรังจาก

ปัญหาโรคไตมาเป็นเวลานาน

“ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา เขาต้อง

ฟอกไตซึ่งทำาเขาต้องทนทุกข์ทรมานมา

หลายปี และใน 2 ปีหลังสุดเขายังได้

รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมอีก

ด้วย”

“เราเริ่มทำาการฟอกไตที่บ้าน แต่

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ เขาประสบ

ภาวะติดเชื้อ ซึ่งเขาต้องต่อสู้อย่างหนัก

ในช่วง 4 สัปดาห์สุดท้าย”

พีทมีลูก 6 คน แสดงภาพยนตร์

ใหญ่ๆ หลายเรื่อง รวมถึง Uncle 

Dooley ร่วมกับเทมูเอระ มอร์ริสัน และ

คลิฟฟ์ เคอร์ติส

หนังดังของทางนิวซีแลนด์ที่เขา

เคยได้แสดงได้แก่ The Piano นอกจากนั้น

แล้วเขายังเคยเล่นเป็นออร์คใน The Lord 

of the Rings: Return of the King ของ

เซอร์ปีเตอร์ แจ็กสันด้วย

ผลงานทางทีวีของสมิธก็ได้แก่ 

Plainclothes, Shortland Street, 

Greenstone และ Mataku โดยเขา

เคยได้รับรางวัลจากการแสดงในหนัง

ดรามา Flight of the Albatross ในปี 

1982 และรางวัลนักแสดงสมทบชาย

ยอดเยี่ยม Air New Zealand Screen 

Awards จากบทบาทใน The Market ใน

ปี 2005 และ 2006.

interthaipost69@gmail.com

‘ช่อง 9’จัดฮาร์ดทอล์กให้แฟนๆ

พบกับ‘วรรณศิริ’ใน‘คุยตามข่าว’

“ช่อง 9 MCOT HD” หมายเลข 

30 จัดเต็มรายการข่าวกว่า 80 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ โดย “สำานักข่าวไทย” ทุกวัน

จันทร์ถึงศุกร์ห้ามพลาดในรายการ “9 

ข่าวเที่ยง” ทันทุกสถานการณ์ รวดเร็ว 

กระชับฉับไว พร้อมพบกับช่วงใหม่เวลา 

12.30 น. คุยให้ถูกคน ชนให้ตรงข่าว 

เกาะเรื่องเด่นประเด็นดังไปกับ จิ๊บ-วรรณ

ศิริ ศิริวรรณ ใน “คุยตามข่าว”

โดย จิ๊บ วรรณศิริ เผยว่า “ใน

รายการคุยตามข่าว เราจะนำาข่าวที่เป็น 

กระแส ที่น่าสนใจ ที่ยังมีคำาถามในสังคม 

รวบรวมข้อมูลทุกอย่าง ค้นหาคำาตอบทุก

ด้าน เพื่อหาคำาตอบที่อาจจะมีอยู่หลาย

ทางในประเด็นของสังคมนั้นมานำาเสนอ 

ด้วยความที่เราเป็นคนข่าว อยู่กับข่าวมา

ตลอด และเป็นสิ่งที่เราถนัด ซึ่งแต่ก่อน

เราจัดรายการเล่าข่าวเป็นหลัก ที่ผ่านมา

อย่างน้อยก็ในช่วงหลายปีมานี้ช่อง 9 ยัง

ไม่มีรายการฮาร์ดทอล์กแบบที่เป็นการ

ตั้งคำาถามกับข่าวและปรากฏการณ์ที่เกิด

ขึ้นแทนคนดูแบบตรงๆ พอมาปีนี้ทางผู้

บริหารช่อง 9 อยากให้มีรายการแนวนี้

และก็เลือกเรามาทำา จริงๆ รูปแบบและ

ประเด็นก็ยังคงอยู่ในมุมของความเป็น

ข่าวอยู่ แต่จะลึกขึ้น เจาะประเด็นให้เห็น

มิติต่างๆ มากขึ้น ในข่าวทั่วๆ ไปเรารู้แล้ว

ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้น แต่มันยังไม่ลึกพอ เพราะ

ในขา่วหนึง่ขา่วพอแตกประเดน็ออกมามนั

จะมีสิ่งที่เป็นสีสันข่าว มีสิ่งที่ประชาชน

ควรรู้ และสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ ในบาง

ข่าวมันจะมีคำาถามที่เราสงสัย ต้องหาคำา

ตอบให้ได้ คุยตามข่าวคือคำาตอบ เราเชื่อ

ว่าคนดูจะได้อะไรจากรายการนี้เยอะ”.

‘สิงโต’เครียดพบจิตแพทย์

เกมช่วยเยียวยาโรคซึมเศร้า



12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๘๔/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวปราณี ปกษีเลิศ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย แทนการส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมี

คําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน อธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผืดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย 

แทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน อธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ โทรศัพทมือถือ ย่ีหอแอปเปล รุนไอโฟน ๗ พลัส 

สีขาว ทอง 

๑ เคร� อง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๓,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๑ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๒ โทรศัพทมือถือ ยี่หอหัวเหวย สีขาว ๑ เคร� อง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๑,๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๓ โทรศัพทมือถือ ยี่หอโนเกีย สีดํา น้ําเงิน ๑ เคร� อง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๓ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๔ โทรศัพทมือถือ ยี่หอซัมซุง รุนฮีโร สีขาว ๑ เคร� อง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๑๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๑๔ 

ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๔ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๕ คอมพิวเตอร ยี่หอเลอโนโว สีขาว ๑ เคร� อง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๕ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๖ โทรทัศนสี ยี่หอแอลจี ขนาด ๔๙ นิ้ว ๑ เคร� อง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๖ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๗ แหวนทองคํา ๑๘ k ฝงเพชร ๑ วง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๗ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๘ นาฬ�กา ยี่หอซุนโต สีดํา ๑ เรือน นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๗,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๘ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๙ แวนตา ยี่หอซัมซุง รุนเกียร วีอาร สีดํา ๑ อัน นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๙ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๐ รถยนตเกง ยี่หอมาสดา รุนมาสดา ๒ หมายเลข

ทะเบียน ๖ กธ ๔๖๑๕ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

/ผูครอบครอง น.ส.วรัญญา 

ทองแดง

๔๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๑๐ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๑ ทองคําแทง ระบุยั้งเซงเฮง ๙๖.๕% น้ําหนัก ๑๐ 

บาท

๑ แทง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๒๗,๙๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๑๓ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๒ จี้พระหลวงปูทวดเนื้อสีเงินทองเอี่ยมวัตถุสีทอง ๑ องค นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๒๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๑๔ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๓ เงินสด - นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๑๔,๒๗๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๐ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพระราม ๒ เลขที่บัญชี 

๘๐๐-๔-๑๓๕๖๘-๕ ช� อบัญชี นางสาววราพร 

สุขศรีพะเนาว

- นางสาววราพร สุขศรีพะเนาว ๓,๘๔๓,๑๔๖.๗๙ บาท 

(ณ วันที่ ๗ ก.ย. 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๑ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาบางกรวย เลขที่บัญชี ๑๐๙-๐-๓๒๘๙๑-๕ 

ช� อบัญชี นางสาววราพร สุขศรีพะเนาว 

- นางสาววราพร สุขศรีพะเนาว ๑๓๑.๒๗ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๒ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา เลขที่บัญชี 

๐๓๙-๘-๙๑๔๘๐-๕ ช� อบัญชี นางสาวสุนันท สิงหสา 

- นางสาวสุนันท สิงหสา ๘๑๑.๙๕ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๓ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขาตลาดเซฟวัน (นครราชสีมา) 

เลขที่บัญชี ๔๐๙-๐-๓๕๒๖๐-๗ ช� อบัญชี 

นางสาวสุนันท สิงหสา 

- นางสาวสุนันท สิงหสา ๖๙.๙๗ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๔ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา เลขที่บัญชี 

๘๑๓-๒-๘๔๙๘๙-๙ ช� อบัญชี นางสาวสุนันท สิงหสา 

- นางสาวสุนันท สิงหสา  ๑๓๔.๓๙ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๕ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา 

เลขที่บัญชี ๙๔๑-๒-๑๕๑๒๖-๔ ช� อบัญชี 

นางสาววรัญญา ทองแดง 

- นางสาววรัญญา ทองแดง ๔,๗๗๔.๐๒ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๖ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาสามแยกปกธงชัย เลขที่บัญชี 

๓๗๔-๐-๔๙๘๗๖-๕ ช� อบัญชี นายชินวัตร ศรีรักษา 

- นายชินวัตร ศรีรักษา ๕,๕๙๕.๐๑ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๗ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา เลขที่บัญชี 

๐๑๙-๓-๗๓๘๙๓-๑ ช� อบัญชี นางสาวนัยนาศรีเสนา 

- นางสาวนัยนา ศรีเสนา ๒.๕๖ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๘ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 

๕๐๓-๔-๑๘๐๔๙-๐ ช� อบัญชี นางสาวนัยนา ศรีเสนา 

- นางสาวนัยนา ศรีเสนา ๑๓,๐๑๒.๖๔ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๙ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาชากังราว เลขที่บัญชี ๓๔๗-๐-๒๘๐๖๒-๒ 

ช� อบัญชี นางสาวฉวีวรรณ สุภาเนตร 

- นางสาวฉวีวรรณ สุภาเนตร ๘๖๘.๐๗ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๓๐ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท่ียึดท้ังส้ิน จํานวน ๒๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๔,๖๐๖,๖๑๖.๖๗ บาท (ส่ีลานหกแสนหกพันหกรอยสิบหกบาทหก

สิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผืดไปคืนหรือ

ชดใชคืนใหแกผูเสียหาย แทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวปราณี ปกษีเลิศ กับพวก

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นายไวทยศญากรณ เจริญยิ่ง)

พนักงานเจาหนาที่

(นายไวทยศญากรณ เจริญยิ่ง)

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม

สงเสริมสหกรณ ในฐานะประธานอนุกรรมการ

การลงทุนใน คพช. เปดเผยวา คณะอนุกรรมการฯ 

ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการขอลงทุน

ของ 87 สหกรณเจาหนี้เพ� อเพิ่มทุน บมจ.

การบินไทย ตามขอเสนอของชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ที่

ตองการใหสหกรณเจาหนี้การบินไทย ซึ่งมี

มูลหนี้ 4.5 หม� นลานบาท สามารถที่จะลงทุน

ในหุนกูเพ� อเพิ่มทุนใหแกบริษัท การบินไทย 

จํากัด(มหาชน) และแปลงหนี้เปนการลงทุน

ในหุนสามัญ เพ� อเสริมสภาพคลองในการ

ดําเนินธุรกิจ และสรางโอกาสที่จะไดรับผล

ประโยชนจากการบริหารงานของผูบริหาร

แผนภายใตแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งจากผลการ

พิจารณาเบ้ืองตนพบวา การดําเนินการดังกลาว

น�าจะมีชองทางที่จะชวยเหลือสหกรณเจาหนี้

ในการลดปญหาหนี้เสียได โดยอาศัยอํานาจ

ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

(คพช.) แตทั้งนี้ ตองมีเพ� อลดความเสี่ยงควร

กสส. ตั้งคณะทํางานศึกษาการลงทุนเพิ่มทุนของ 87 สหกรณเจาหนี้การบินไทย 

เตรียมเสนอ คพช. พิจารณาเดือน มี.ค. นี้

จะตองมีขอมูลในการพิจารณาใหครบถวน

ยิ่งขึ้น เน� องจากหุนกูของบริษัท การบินไทย 

จํากัด ไมไดรับการจัดอันดับความน�าเช� อถือ

“ที่ประชุมไดมีมติใหตั้งคณะทํางาน

ขึ้นมา 1 ชุด เพ� อไปศึกษาสภาพคลองของ

สหกรณเจาหนี้เฉพาะ 87 เจาหนี้การบินไทย

วาสามารถลงทุนเพิ่มเติมไดเทาไหร ที่จะไม

กระทบตอการดําเนินงานและความมั่นใจ

ของสมาชิก ซึ่งสหกรณจะลงทุนไดหรือไมนั้น

จะตองผานความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ

ของสหกรณนั้น ๆ เสียกอน  รวมไปถึงตอง

พิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนใหรอบดาน

ตามขอสังเกตของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) และธนาคารแหงประเทศไทย โดยให

รวบรวมผลการศึกษาทั้งหมดเสนอคณะ

อนุกรรมการฯ ภายใน 1 เดือน กอนที่จะ

พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ในเดือน 

มี.ค. 2565 ซึ่งตามขอเสนอของตัวแทนคณะ

สหกรณเจาหนี้การบินไทยไดยกประเด็นวา 

หุนกูที่จะออกในครั้งนี้ทาง บมจ.การบินไทย 

จะมีหลักประกันเต็มจํานวน โดยมีระยะเวลา

ชําระคืน 6 ป หากการบินไทยสามารถมี

สภาพคลองเพิ่มขึ้นก็จะสามารถชําระหนี้ให

แกสหกรณเจาหนี้ ไดกอนกําหนดตามแผนได

อีก 10% ดวย” อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณกลาว

ทั้งนี้ คณะทํางานที่ตั้งขึ้นประกอบดวย 

ผูเช่ียวชาญดานการเงินกรมสงเสริมสหกรณ 

ผูแทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูแทน

สํานักงาน ก.ล.ต. ผูแทนสมาคมตลาดตราสาร

หนี้ ไทย ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย 

ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

โดยมีกลุมพัฒนาสหกรณออมทรัพย กรมสง

เสริมสหกรณ เปนเลขานุการ

สําหรับขอเสนอของชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย (ชสอ.) ที่เสนอ

ตอคณะกรรมการการลงทุนไดพิจารณา

ประกอบดวย 1. ขอใหพิจารณาเห็นชอบให

สหกรณลงทุนในหุนกูของ บมจ.การบินไทย 

2. ขอใหพิจารณาเห็นชอบใหสหกรณสามารถ

ซื้อหุนสามัญของ บมจ.การบินไทย ไดเพ� อ

ใชสิทธิ์ในการแปลงหนี้เปนทุน โดยขอเสนอ

ของ บมจ.การบินไทย ประกอบดวย 1. กรณี

การออกหุนกูจะมีหลักประกันเต็มจํานวน 

และสหกรณเจาหนี้จะไดสิทธิในการซื้อหุน

สามัญของ บมจ. ไดในจํานวนเดียวกับที่ให

สินเช� อใหมที่ราคาหุนละ 2.5452 บาท และ 

2. จะไดสิทธิในการรับชําระภาระหนี้เดิมกอน

กําหนดสัดสวนรอยละ 10

ชวนเปดประสบการณ

การดูแลสุขภาพแนวใหม ดวย

เทคโนโลยีระดับที่ ใชงานใน

อุตสาหกรรมอวกาศ กับ 

“ฟวเจอร สลัด” (Future Salad) 

เครื่องดื่มสลัดเชคที่กําลังเป็น

ที่นิยมในฮองกง ด� มทดแทน

มื้ออาหาร อุดมไปดวยคุณ

ประโยชนจากผักและผลไม 

เทียบเทากับสลัดผักสดๆ 5 ชาม 

สะดวกรวดเร็ว ชงแค 10 วินาที 

ด� มไดทันที เหมาะกับสายเฮลท

ตี้ในโลกยุคดิจิตอล 

“พลอย ปนแสง” เซเลบริต้ี

สายเฮลทต้ีและนักกีฬาโปโลมาหญิงทีมชาติไทย 

ผูนําเขาและจําหน�ายผลิตภัณฑฟวเจอร สลัด 

ในประเทศไทย จึงไดจัดงาน “Let’s explore 

wellness together with Future Salad” เพ� อ

เปดตัวฟวเจอร สลัด เคร� องด� มสลัดเชคครั้ง

แรกในประเทศไทย พรอมใหผูเขารวมงาน

ไดสัมผัสถึงความสะดวก รวดเร็ว ในการได

รับประโยชนจากการด� มฟวเจอร สลัด เปน

มื้อเติมเต็มใหกับทุกทาน และรวมพูดคุย

เร� องสุขภาพไปกับ "มร.แดน แคนเวล" 

ผูอํานวยการประจําภูมิภาค Jetts ฟตเนส 

ประเทศไทย , "มร.แดเรน ลู" ครูฝกผูเช่ียวชาญ

ดานการลดน้ําหนักและโภชนาการ และ 

"นีนี่-ณัฐนันท จิตรชัยกาญจน" ตัวแทน

“ฟวเจอร สลัด” เคร� องด� มสลัดเชคยอดฮิตในฮองกง เปดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

จาก Circle DNA ชุดตรวจสุขภาพที่ ไมตอง

เจาะเลือด ณ บริเวณชั้น 4 โรงแรมอาศัย 

กรุงเทพฯ ไชน�าทาวน (ASAI Bangkok 

Chinatown)

ทั้งนี้ “พลอย ปนแสง” ผูบริหารผลิต

ภัณฑฟวเจอร สลัด ประเทศไทย กลาววา 

“การจัดงานเปดตัวฟวเจอร สลัด โดยบริษัท 

ดิสโตร เทค จํากัด คร้ังน้ี เพ� อใหเปนผลิตภัณฑ

ทางเลือกสุขภาพหน่ึงท่ีสามารถมอบประโยชน 

สารอาหาร และสุขภาพที่ดี ที่ตอบโจทยกับ

ไลฟสไตลของคนรุนใหม และคนทั่วไป

ในปจจุบัน ที่มีความรีบเรง และตองการตัว

ชวยที่สะดวกในการพกพา ประโยชนครบ 

งายเพียง 10 วินาทีก็ด� มได เสมือนทานสลัด 

5 ชามเลยทีเดียว ซึ่ง

ผลิตภัณฑที่ภูมิใจนําเสนอ

นี้ก็คือ ดีท็อกซ ฟวเจอร 

สลัด (Detox Future Salad) 

ผ ลิ ต ภั ณฑ ที่ จ ะ ป ฏิ วั ติ

วงการและเปลี่ยนแปลง

แนวคิดเกี่ยวกับสลัดไป

ตลอดกาล เพียงแคเขยา

และด� มเทานั้น 

นอกจากน้ี ยังเปรียบ

เสมือนการดูแลตัวเอง

จากภายในสู ภายนอก 

เมื่ อ เรามีสุ ขภาพภายในที่

ดีแลวก็เหมือนการปลดปลอย

รางกายและจิตใจ และเติม

ความมีชีวิตชีวา”

จากการศึกษาคนควา

อยางจริงจังของออลเคลียร 

(Allklear) บริษัท เทคโนโลยี

ด า น อ า ห า ร แห ง อ น า ค ต  

(Aerospace Food Technology) 

ที่มีตนกําเนิดในฮองกง มีคอน

เซ็ปต์เพื่อต้องการสนับสนุน

แนวคิดเรื่องการพัฒนาจาก

พืชสูความยั่งยืน และการ

ผสมผสานธรรมชาติเขากับ

เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและ

ผลิตอาหารสุขภาพเพ� อคนรุนใหมในอนาคต 

โดยเช� อมั่นวาเร� องของสุขภาพ ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการพัฒนาที่

ยั่งยืนจะเปนสิ่งที่ ไดรับความนิยมในระดับ

สากล เร� องราวเก่ียวกับสุขภาพยังเปนรากฐาน

สําคัญทั้งหมด ดังนั้น ผลิตภัณฑฟวเจอร 

สลัด จึงเหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัย ผูที่มี

ความกังวลเร� องสุขภาพ ลดน้ําหนัก กระชับ

สัดสวน ทองผูก อาหารไมยอย ผิวหมองคล้ํา 

สิว กลิ่นปาก โรคอวนลงพุง เบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด 

เปนตน สลัดที่มีเสนใยสูงชนิดใหมนี้ ไดรับ

การยอมรับอยางกวางขวางจากคนฮองกง 

จนเปนผลิตภัณฑที่ขายดีอันดับ 1 ปจจุบัน

ผลิตภัณฑวางจําหน�ายในฮองกง ไตหวัน จีน

แผนดินใหญ และจะเปดตัวในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต ยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศ

อ� นๆ ในเร็วๆ นี้

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ ของทุกป ทาง

ราชการไดกําหนดใหเปน “วันทหารผานศึก” 

เปนวันที่ประชาชนชาวไทยจะไดรวมกัน

รําลึกถึงวีรกรรมและความกลาหาญของ

ทหารผานศึก รวมทั้งยกยองเชิดชูเกียรติแก

ทหารผานศึก โดยในสวนขององคการสงเคราะห

ทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งเปน

หน�วยงานท่ีทําหนาท่ีดูแลและใหการสงเคราะห

แกทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก และ

ทหารนอกประจําการ ไดกําหนดจัดพิธีและ

กิจกรรมตาง ๆ ต้ังแตวันท่ี 27 มกราคม ถึงวันท่ี 3 

กุมภาพันธ 2565 ภายใตช� องาน “เชิดชูเกียรติ

ทหารกลา 3 กุมภาพันธ วันทหารผานศึก” 

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงวีรกรรม

ความกลาหาญของทหารผานศึก ท่ีไดเสียสละ

เลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาเอกราช

และอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเปนการเชิดชู

เกียรติทหารผานศึก ใหเปนที่ประจักษแก

ประชาชนชาวไทย

โดยในวันพฤหัสบดีท่ี 3 กุมภาพันธ 2565 

เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให พลเอก สุรยุทธ  

จุลานนท ประธานองคมนตรี ผูแทนพระองค

วางพวงมาลา 

เชิดชูเกียรติทหารกลา 3 กุมภาพันธ วันทหารผานศึก

ซึ่งการจัดงานในปนี้จะดําเนินการตาม

มาตรการควบคุมเพ� อปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

และจํากัดผูเขารวมพิธีและกิจกรรมตาง ๆ 

ตามความจําเปน รวมทั้งเวนระยะหางตามที่

มาตรการควบคุมกําหนด นอกจากนี้ ผูที่จะ

เขารวมพิธีจะตองนําหลักฐานการฉีดวัคซีน

ปองกันมาแลว 2 เข็ม หรือผานการตรวจ ATK 

มาแลว ไมเกิน 72 ช่ัวโมง และตรวจ RT – PCR 

มาแลวไมเกิน 24 ชั่วโมง พรอมทั้งนําบัตร

ทหารผานศึกและบัตรประจําตัวประชาชน 

มาแสดงกับเจาหนาท่ี จึงจะสามารถเขารวมพิธีได

และนับเปนโอกาสอันดีท่ีพวกเราชาวไทย

จะไดรวมรําลึกคุณงามความดีและพรอมใจ

กันสดุดีวีรกรรมของเหลาทหารหาญ ที่ทําให

พวกเราไดอยูอยางรมเย็นมาจวบจนปจจุบัน 

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทย

ทุกหมูเหลา รวมบริจาคเงินเพ� อสงเคราะห

ทหารผานศึกและครอบครัวผูยากไร ไดท่ีบัญชี 

“องคการสงเคราะหทหารผานศึก” ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาโรง

พยาบาลพระมงกุฎเกลา บัญชีออมทรัพยเลข

ท่ี 038–7–31193-9 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดที่ โทร.0-2354-8587 ตอ 41235-6



13ขาวประชาสัมพันธ

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปดรับ

สมัครนักเรียนที่ตองการเรียนตอชั้น ม.1, ม.4 

หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แตขาดแคลน

ทุนทรัพย เพ� อรับทุนการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2565 ตอเน� องเปนปที่ 3 โดย

สามารถดาวน โหลดรายละเอียดโครงการ

และใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ 

https://vichaisrivaddhanaprabha.com/

scholarship-th/ สงเอกสารใบสมัครทาง

ไปรษณียถึงมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา 

เลขที่ 8 ถนนรางน้ํา แขวงถนนพญาไท เขต

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต

วันนี้ – 31 มีนาคม 2565 หรือสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2677-8888 ตอ 

1221 , 1222

เห็นเงียบๆ แตเตรียมผุดโปรเจ็กตใหม

เพียบ ลาสุด “เนส บรรณรงค พิชญากร” 

เอ็ มดี คนขยันจากหลั กทรัพย บั วหลวง 

ประเดิมศักราช จับเทรนด Collaborative 

Economy ดวยการเปดตัวธุรกิจใหมแกะกลอง 

“ผูแนะนําลูกคา” หรือ IBA ภายใตช� อ “Freedom 

Advisor by Bualuang Securities” เพ� อ

นํารองสรางผูแนะนําการลงทุนอิสระชั้นนํา

ของเมืองไทย โดยเปดโอกาสใหกลุมคน

ที่สนใจเร� องการลงทุน และมีใบอนุญาต

ผูแนะนําการลงทุนตราสารทั่วไป มาตอยอด

สรางรายไดอยางมั่นคง และชวยขยายฐาน

ผูลงทุนใหม จากการแนะนําลูกคา เพ� อเปด

บัญชีซื้อขายหลักทรัพยและใชบริการกับ

บริษัท, เผยแพรขอมูลดานการลงทุนในรูปแบบ

ตางๆ และรวมในการดูแลลูกคาตอเน� อง 

ผานการทํางานรวมกับหลักทรัพยบัวหลวง 

ในฐานะบริษัทหลักทรัพยชั้นนําของประเทศ 

พรอมใหทีมงานหลังบานเตรียมซัพพอรตทั้ง

แพลตฟอรมดิจิทัล และหลักสูตรเทรนนิ่งสุด

เขมขนไวแบบจัดเต็ม ไมวาคุณจะอยูที่ ไหน

ก็ทํางานไดแบบ Work Form Anywhere...

แววจากวงในวามีผูสนใจสอบถามกันเขามา

จนสายแทบไหม ตั้งแตยังไมเริ่มเปดรับสมัคร

อยางเปนทางการ เอา..ใครสนใจสอบถามได

เลยที่ 0-2618-1188

ตอนรับเทศกาลแหงความรักไปกับ

ไอดอลท่ีจะมามอบความรักใหกับแฟนๆ ไดหัวใจ

เปนสีชมพูและรวมฉลองครบรอบขวบปของ

งาน Idol EXCHANGE@เอ็ม บี เค เซ็นเตอร 

ในธีม BEFORE VALENTINE’S DAY ขนทัพ

ศิลปนและวงไอดอลมามอบความบันเทิงให

ไดรวมสนุกสุดฟนกันแบบจัดเต็ม นําโดย 4 

สาวเกิรลกรุปวง Pretzelle (เพรทเซล) จะ

มาทําใหหัวใจแฟน ๆ หวั่นไหวกับซิงเกิลใหม 

Ready or Not นักแสดงวัยรุนจากซีรียวาย 

HEART BY HEART THE SERIES นักรอง

และนักแสดงหนุมเจาของลักยิ้มละลายหัวใจ

แฟน ๆ  คอปเตอร SBFIVE มาพรอมกับหนุม ๆ  

Hunter Boys จากรายการ LAZ iCON  

หนุมๆ BOY BAND TOP VOTE ไอดอล

เจอรร่ี กง ผูจัดการประจําประเทศไทย 

อินฟนิกซ ไทยแลนด จัดงานเปดตัวโนตบุก 

infinix INBOOK X2 เพ� อสรางการรับรูให

กับผูใชงาน ชูจุดขายดวยความบางเบา บาง

เพียง 14.8 มิลลิเมตร และหนักเพียง 1.24 

กิโลกรัม หนาจอสีสันสดใส ขนาด 14 นิ้ว 

แบตเตอร่ีความจุ 50 Wh และชารจไว 45 วัตต 

ลุยเจาะกลุมผู ใชงานทั่วไปในระดับเริ่มตนถึง

กลาง ในราคาเริ่มตน 12,990 บาท พรอมจับ

มือกับสองพันธมิตร สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช 

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซี

เอส (ประเทศไทย) และกิติศักดิ์ เหลืองหิรัญ 

ผูบริหารหน�วยธุรกิจ 3C บริษัท เซ็นทรัล 

Infinix จับมือ VST ECS (Thailand) และ JD Central เปดตัวโนตบุก INBOOK X2 

บางเบา จอสวย สีสันสะดุดตา พรอมจําหน�าย 28 มกราคมนี้

เจดี คอมเมิรซ ใหเปนผูแทนดําเนินการ

จัดจําหน�ายและชองทางการจําหน�ายหลัก 

Infinix INBOOK X2 ในประเทศไทยอยางเปน

ทางการ และสรางมาตรฐานการจัดจําหน�าย

สินคาใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่ว

ประเทศ ณ หองแกรนดบอลรูม 1 ชั้น 5 

โรงแรม S31 

Infinix INBOOK X2 วางจําหน�าย

พรอมกันทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 28 มกราคม 

เปนตนไป สามารถหาซื้อไดบน JD Central 

และรานตัวแทนจําหน�ายทั่วประเทศ ดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://bit.ly/3GA3LoN  

หรือเฟซบุก Infinix Mobile Thailand

สาวสุดน�ารัก นําโดย KHAIMOOK CNY, 

WISDOM, WISDOM SISTER และ THE 

GLASS GIRLS ศิลปนจากคาย YOMA En-

tertainment ยังมีศิลปนนองใหมท่ีจะมาข้ึนเวที 

Idol EXCHANGE@เอ็ม บี เค เซ็นเตอร เปน

ครั้งแรก อาทิ GYB Entertainment, BOY2, 

CHOUPINETTE พรอมดวยวงไอดอลทั้งบอย

แบนดและเกิรลกรุปอีกมากมาย ระหวางวัน

เสารท่ี 5 – วันอาทิตยท่ี 6 กุมภาพันธ ช้ัน G 

ลานเอ็ม บี เค อเวนิว โซน A,B ตั้งแตเวลา 

11.00 น. - 20.00 น. ภายใตมาตรการปองกัน

การแพรระบาดโควิด-19 เนนการเวนระยะ

หางทางสังคม ดูแลรักษาความสะอาดตาม

มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

อยางเครงครัด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

และกิจกรรมตางๆที่ www.mbk-center.co.th 

www.facebook.com/mbkcenterth และ 

www.facebook.com/IDOLEXCHANGE

เปดศักราชใหม ตอนรับปเสือ อ่ิมอรอย

จุใจไปกับเมนูอาหารจีน มีใหเลือกมากมาย 

อาทิ หมูกรอบมิราเคิล เปดยาง หมูหัน (สั่ง

จองลวงหนา) เปาฮ้ือเม็กซิโกเจ๋ียนนํ้ามันหอย 

บะหม่ีผัดแหงทะเลซอสเอ็กซ โอ อีหม่ีผัดเน้ือปู 

เสนหมี่ผัดสิงคโปร กุงแมน้ําอบวุนเสนหมอ

ดินซอสเอ็กซ โอ ที่ หองอาหารจีนดรากอน 

โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน พิเศษ 

อาหาร ติ่มซํา ลด 30% และเปดปกกิ่ง

ลด 50% ตลอดเดือนกุมภาพันธนี้ พรอม

มาตรการปองกัน สอบถามรายละเอียดและ

สํารองที่ โทร.0-2575-5599

Blue CONNECT ชวนทุกคนมาเติมสุข

ใหเต็มถัง พรอมดําเนินชีวิตแบบสะดวก ปลอดภัย 

ไรสัมผัส ดวยแอปพลิเคช่ัน Blue CONNECT 

กระเปาเงินออนไลนที่เช� อมตอทุกการใชจาย 

มาพรอมโปรโมชั่นพิเศษใหคุณเลือกใชจาย

งายๆ “เติมน้ํามันที่ PTT Station และจาย

ผานแอปรับเงินคืนสูงสุดถึง 250 บาท/เดือน” 

พรอมสะสมแตม Blue Card อัตโนมัติ ผาน

การจายเงิน 2 ชองทางงาย ๆ เม� อเติมน้ํามัน

และจายดวย e-Wallet ทุกๆ ยอดชําระ 100 

บาท รับเงินคืน 10 บาท สูงสุด 50 บาท/

รายการ จํากัดสิทธิ์ทานละ 100 บาท/เดือน 

หรือจายดวยบัตรเครดิตผานแอป Blue 

CONNECT ทุกๆ ยอดชําระ 500 บาท รับ

เงินคืน 50 บาท/รายการ จํากัดสิทธิ์ทานละ 

150 บาท/เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 

2565 – 31 มีนาคม 2565

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เดอะ แพลทินัม กรุป อวยพร เสริมเฮง เปดงานฉลองตรุษจีน Chinese New Year 2022  

จิรายุ รัตตประดิษฐ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายปฏิบัติการอาคาร บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุป 

และอมรพรรณ เมธาทรงสถิตย ผูอํานวยการฝายกิจกรรมการตลาด รวมเปดตัวงาน เดอะ 

แพลทินัม กรุป ฉลองตรุษจีน Chinese New Year 2022 จัดโชวเชิดสิงโตทอง 7 เซียน (เทพสิงโต) 

ครั้งแรกในประเทศไทย !อวยพร เสริมเฮง ใหลูกคาและผูประกอบการรานคา โชคดี มีชัย 

รับทรัพย ตลอดป 2022 ที่ศูนยการคาแพลทินัม แฟชั่น มอลล (ประตูน้ํา) โดยมี ระพีพิชญ ศรีโช 

ผูจัดการทั่วไป  ศูนยการคาแพลทินัม แฟชั่น มอลล พรอมคณะผูบริหาร รวมงาน 

“อีฟ โรเช” เปดตัวแคมเปญ ACTs OF LOVE ดึง “ใหม-ดาวิกา” ประกบ “กลัฟ-คณาวุฒิ” 

ชวนคนมารักษโลก     วิลาสินี ภาณุรัตน ประธานเจาหนาท่ีบริหารฝายการตลาด บริษัท อีฟ โรเช 

(ประเทศไทย) จัดงานเปดตัวแคมเปญ “ACTS OF LOVE” ถายทอดจุดยืนของแบรนดที่เปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม โดยมีสองพรีเซ็นเตอร ใหม-ดาวิกา โฮรเน� และ กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ 

เปนตัวแทนสรางการรับรูและเชิญชวนใหทุกคนมารักษ โลกไปดวยกัน พรอมกับพารทเนอร

รักษ โลก โดยมี ศักดิ์สิทธิ์ ภัทรประกฤต, ณฐกร  อสุนี ณ อยุธยา, สุธาสินี สุดประเสริฏ และ

สันติ อาภากาศ มารวมงาน ที่อาคารสปริง ทาวเวอร ชั้น 19 

ธเนศร บินอาซัน รองประธานกรรมการ

บริหาร และ ปยะศักดิ์ ศรีบัว ผูอํานวยการ

ฝายขาย บริษัท ไฮเออร อีเลคทริคอล แอพ

พลายแอนซ (ประเทศไทย) บริษัทผูนําดาน

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้า

ระดับโลกแบรนด ไฮเออร (Haier) สงมอบ

ชุดกระเปาถุงยังชีพ “ไฮเออร ใหเธอ” พรอม

เคร� องอุปโภคบริโภคที่จําเปนใหแกเด็กและ

เยาวชน ในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. 

เพ� อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ

“ไฮเออร ใหเธอ” รวมสงกําลังใจใหเด็กและเยาวชน

ในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ� อเด็กและเยาวชนฯ เขตภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีมอบ

เกียรติบัตรและโลเชิดชูเกียรติใหกับนักกีฬา

ทีมรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ทีมหญิง 

อุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ที่

สามารถรักษาแชมป 6 สมัยติดตอกัน ตั้งแต

ประจําป 2559 ถึง 2564 โดยมี ดร.พีรยา 

หาญพงศพันธุ รองอธิการบดีสาย

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

เ ป น ป ร ะ ธ า น ใ น พิ ธี ม อ บ

ประกาศนียบัตรและโลเชิดชูเกียรติ

ใหกับทีมนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 

และมีผศ.ชัชวาล หังสพฤกษ อดีต

รองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา 

มารวมมอบโลแทนคําขอบคุณให

กับผูสนับสนุนนักกีฬารักบี้ฟุตบอล 

พรอมท้ังมีคุณสุรพล อุทินทุ ผูบริหาร

สํานักประสานงานภายนอก บริษัท 

ทีมนักกีฬารักบี้หญิง ม.กรุงเทพ

ควาแชมปรักบี้อุดมศึกษาแหงประเทศไทย 6 สมัยติดตอกัน

ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ใหเกียรติ

มารวมงานและมอบรางวัลเปนขวัญและ

กําลังใจใหทีมนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง ณ 

หอง Imagine Lounge อาคาร BU Diamond 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus)

สัมผัสความงดงามของเกาะลันตา 

จังหวัดกระบี่ และรีสอรตหรู ลยานะ รีสอรท 

แอนด สปา กับโปรโมชันพิเศษพรอมรถรับ

สงสนามบินสําหรับคนไทยและชาวตางชาติ

ที่พํานักในประเทศไทย เริ่มตนเพียง 4,200 

บาทสุทธิตอคืน สามารถสํารองหองพักและ

เขาพักไดตั้งแตวันนี้ – 30 เมษายน 2565 

พรอมรับสิทธิประโยชนดังนี้ 

อาหารเชาที่หองอาหารซีสกาย รถตู

รับสงไป-กลับสนามบินกระบ่ี เคร� องด� มตอนรับ 

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง (30+Mbps) 

ยกเลิกการจองได 24 ชั่วโมงกอนเขาพัก 

มิฉะนั้นจะมีคาใชจายในการยกเลิกการจอง 

1 คืน 

โปรโมชันสําหรับคนไทย
พรอมรถรับสงสนามบิน ที่ลยานะ รีสอรท แอนด สปา

ลยานะ รีสอรท แอนด สปา เปนรี

สอรตหรูที่ตกแตงอยางสวยงาม กลมกลืนกับ

ธรรมชาติ มอบความหรูหรา สะดวกสบาย 

การตอนรับอยางอบอุน และสิ่งอํานวยความ

สะดวกท่ีทันสมัย ครบครัน รวมท้ังสระวายนํ้า 

2 สระ, ลิงเกอร ลองเกอร สปา และฟตเนส

ที่กวางขวาง พรอมอุปกรณครบครัน หอง

พักและหองสวีทตกแตงอยางหรูหราดวย

วัสดุคุณภาพดี พรอมระเบียงสวนตัวใหคุณ

ช� นชมความงดงามของทิวเขาและทองทะเล

แบบพาโนรามา พวกเราทุกคนรอตอนรับ

การมาเยือนของทาน สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

หรือสํารองหองพัก โทร.0-7560-7100 หรือ 

www.layanaresort.com

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จํานวน 320 ชุด มูลคากวา 100,000 บาท 

เพ� อเปนสวนหนึ่งของการชวยเหลือเด็กและ

เยาวชนที่หางไกลในเขตภาคเหนือ 

โดยมี ดร. บรรจงเศก ทรัพย โสภา

ผูอํานวยการมูลนิธิฯ และนันชนก มีสุวรรณ 

ผูอํานวยการฝายระดมทุนเปนผูรับมอบ 

พรอมมี วิชญาพร คงบุญวิจิตร พิลาวัลย  

อรวงศไพศาล และ วีระศักดิ์ พุทธิไสย รวมงาน 

ณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ� อเด็กและเยาวชนฯ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

เปดรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีทุกสาขา เขาเรียนหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) 

หลักสูตร 2 ป 6 เดือน โดย

มุ ง ผ ลิ ต พ ย า บ า ล ยุ ค ดิ จิ ทั ล

เทคโนโลยีเพ� อตอบสนองระบบ

สุขภาพใหม สามารถสมัครเขารวม

โครงการแลกเปลี่ยนและเรียน

ปริญญาที่ 2 ที่ตางประเทศ 

เปดเรียน เดือนสิงหาคม ปการศึกษา 

2565 (หลักสูตรอยูในระหวาง

การดําเนินการขออนุมัติจาก

สภาการพยาบาล)

สําหรับผูที่สนใจสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่เพจเฟซบุก คณะพยาบาล

คณะพยาบาลฯ ม.รังสิต เปดรับผูสําเร็จการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา 

เรียนพยาบาล (ทวิภาษา) หลักสูตร 2 ป 6 เดือน

ศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ โทร. 

0-2997-2222 ตอ 1489
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14 บทความ-ต่างประเทศ

สภาญี่ปุ่นรับรองมติสถานการณ์สิทธิฯ ในจีน

โตเกียว • รอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นรับรองมติ “สถานการณ์

สิทธิมนุษยชนร้ายแรง” ในจีน เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี

ฟูมิโอะ คิชิดะ ดำาเนินการแก้ไข มติดังกล่าวมีขึ้นในอีกไม่กี่

วันจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้า

ภาพ ซึ่งญี่ปุ่นประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ส่งตัวแทนรัฐบาล

เข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ มติที่ ส.ส.รัฐบาลและฝ่าย

ค้านของญี่ปุ่นรับรองนี้ระบุว่า ประชาคมโลกมีความกังวล

ต่อการกักขังและการละเมิดเสรีภาพในการนับถือศาสนาใน

เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์, ทิเบตและฮ่องกง สิทธิ

มนุษยชนไม่ใช่เรื่องภายในประเทศเท่านั้น เพราะสิทธิมนุษย

ชนเป็นคุณค่าสากลและเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ประชาคม

โลกจะแสดงความกังวลในเรื่องนี้ มติดังกล่าวของสภาผู้แทน

ราษฎรญี่ปุ่นเรียกร้องให้รัฐบาลทำางานกับประชาคมโลกเพื่อ

แก้ไขปัญหานี้ โดยบอกว่า รัฐบาลควรรวบรวมข้อมูลเพื่อ

เข้าใจภาพรวม, ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง

ด้วยการประสานงานกับประชาคมโลกและดำาเนินมาตรการ

บรรเทาที่ครอบคลุม

รัฐบาลกีวีให้หญิงท้องพึ่งตอลิบันกลับปท.

เวลลิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า ชาร์ลอตต์ เบลลิส ผู้สื่อ

ข่าวชาวนิวซีแลนด์ของสำานักข่าวอัลจาซีราที่ตั้งครรภ์ โดย

ไม่ได้แต่งงาน ทำาให้อยู่กาตาร์ไม่ได้ และเธอได้รับความ

ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตอลิบันให้มาคลอดที่

อัฟกานิสถานได้ โดยเธอเคยไปทำางานที่อัฟกานิสถาน เผย

จากอัฟกานิสถานเมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ว่า จะกลับ

มาคลอดลูกสาวที่นิวซีแลนด์ในสัปดาห์หน้า หลังจากการยื่น

เรื่องครั้งที่ 2 เธอได้รับอนุญาตให้กลับประเทศและมาอยู่ใน

สถานที่กักตัวของรัฐบาล บอกตื่นเต้นมากที่จะได้กลับบ้าน 

จะได้อยู่ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนๆ ในช่วงเวลาพิเศษนี้ 

ด้านแกรนต์ โรเบิร์ตสัน รองนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ บอก 

ว่าเบลลิสได้รับอนุญาตให้กลับมากักตัวในนิวซีแลนด์หลังเจ้า

หน้าที่ทบทวนสถานการณ์ของเธอแล้ว 

ยูเอ็นเผยฟ้าผ่ายาวที่สุดในโลก 768 กม.

เจนีวา • เอเอฟพีรายงานว่า องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (ดับ 

เบิลยูเอ็มโอ) ของยูเอ็น เผยเมื่อวันอังคารท่ี 1 กุมภาพันธ์ว่า 

ฟ้าผ่ายาวท่ีสุดในโลกสถิติใหม่เกิดเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2563 

ท่ีสหรัฐ เป็นฟ้าผ่าแบบซิกแซ็ก มีความยาวถึง 768 กิโลเมตร 

พาดผ่านรัฐมิสซิสซิปปี, รัฐลุยเซียนาและรัฐเทกซัส เท่ากับ

ระยะทางจากกรุงลอนดอนไปเมืองฮัมบูร์กของเยอรมนี ฟ้าผ่า

ในวันน้ันมีความยาวกว่าฟ้าผ่าสถิติเดิมราว 60 กิโลเมตร เกิด

ท่ีทางใต้ของบราซิล เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 และสถิติ

ใหม่ฟ้าผ่านานท่ีสุดคือ 17.1 วินาที จากฟ้าผ่าเหนือท้องฟ้าอุ

รุกวัยและทางเหนือของอาร์เจนตินาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 

2563 นานกว่าสถิติเดิมอยู่ 0.37 วินาที ของฟ้าผ่าทางเหนือ

อาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562. 

 

ปูตินกับเกมพนันสุดโหด

‘รัสเซียนรูเล็ต’ ในวิกฤตยูเครน

าถามใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดระหว่าง

รัสเซียและสหรัฐฯ ใน “วิกฤตยูเครน” คือ วลาดิ

เมียร์ ปูติน จะเดินเกมต่อไปอย่างไร?

ต้องไม่ลืมว่าปูตินเป็นนักเดินหมากการเมืองมือเก๋า มี

ความช่ำาชองในการรุกและถอยอย่างมีชั้นเชิง

วันหนึ่งเขาอาจจะแสดงท่าทีกร้าว

อีกวันหนึ่งเขาอาจจะพร้อมถอย

แต่ทุกย่างก้าวล้วนมีเป้าหมายสูงสุดประการเดียวนั่น

คือ เขาจะต้องมีทางออกเผื่อเอาไว้สำาหรับ Plan B เสมอ

แต่จะดำาเนินต่อไปหรือไม่? เกมสุดท้าย

ของประธานาธิบดีปูตินคืออะไร?

นักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศที่

จับตาความเคลื่อนไหวและวิธีเดินเกมของปูติน 

มายาวนานบอกว่า ปูตินมีความสามารถพิเศษ

ในการทำาให้คู่ต่อสู้ของเขาอยู่ในสภาวะตึงเครียด

ตลอดเวลา 

นั่นคือลีลาและท่าทีที่พร้อมจะบุกใน

จังหวะเวลาและสถานที่ที่ปูตินเป็นฝ่ายกำาหนด

และเลือกได้

แต่ขณะเดียวกันเขาก็พร้อมจะมีความ

ยืดหยุ่นและเมื่อจำาเป็น 

นั่นคือคุณสมบัติของนักสู้ในสนามรบ

เกือบทุกรูปแบบ

แต่นักวิเคราะห์บางสำานักบอกว่า ในกรณี

ยูเครนดูเหมือนปูตินจะยังไม่แสดงว่ามีไพ่อะไรที่

เหนือกว่าฝ่ายตรงกันข้าม 

บางครั้งดูเหมือนว่าเขาแค่ตอบสนอง   

ต่อเหตุการณ์วันต่อวันเท่านั้นเอง จึงเป็นการ

ยากที่จะคาดเดาการเคลื่อนไหวก้าวต่อไปจาก 

เครมลิน

ที่ค่อนข้างจะชัดเจนคือ ปูตินต้องการรักษาไว้ซึ่งอิทธิพล

บางส่วน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่ยูเครนทั้งหมดที่พร้อมจะซบอก

สหภาพยุโรปหรือนาโต

เพราะถ้าหากรัสเซียปล่อยให้ยูเครนส่วนใหญ่กระโดดไป

อยู่กับนาโต นั่นคือฝันร้ายสุดๆ สำาหรับปูติน

น่าจะเป็นที่มาของนิตยสาร The Economist ฉบับล่าสุด

ที่พาดหัวว่าปูตินกำาลังเล่นเกมพนันสุดโหดที่เรียกขานกันมาช้า

นานว่า

Russian Roulette หรือ รัสเซียนรูเล็ต

นั่นหมายความว่า ปูตินจะเดินหน้าสนับสนุนกลุ่มเรียก

ร้องแยกดินแดนทางตะวันออกของยูเครน

สอดคล้องกับที่นักการเมืองยูเครนสนับสนุนรัสเซียชื่อดัง

ที่ให้สัมภาษณ์ทางทีวีรัสเซียเรียกร้องให้ Donetsk (โดเนตสค์) 

และ Luhansk (ลูฮันสก์) และภูมิภาคอื่นๆ ทางตะวันออกและ

ใต้ของยูเครนจัดตั้ง “รัฐอิสระ”

ที่เรียกว่า Novorossiya “โนโวรอสซียา” หรือ 

“รัสเซียใหม่”

คาดเดาไม่ยากว่า “รัฐใหม่” ที่ว่านี้ย่อมภักดีต่อ

มอสโกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตามมาด้วยคำาถาม เช่น

Novorossiya เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาว

ของปูตินเพื่อรักษาอิทธิพลส่วนใหญ่ในยูเครนหรือไม่? 

หรือโยงกับความช่วยเหลือทางทหารของรัสเซีย

สำาหรับผู้ที่มีความขัดแย้งกับรัฐบาลกลางของยูเครน

หรือไม่?

หรือกลยุทธ์ระยะสั้นของรัสเซียเกี่ยวอะไรกับ

ความพยายามที่จะล้มการเลือกตั้งประธานาธิบดีใน

ยูเครนที่กำาลังจะเกิดขึ้นใช่ไหม?

รัสเซียอ้างเหตุผลที่ต้องสนใจปัญหาในยูเครน 

เพราะมีการละเมิดสิทธิของประชาชนที่พูดภาษารัสเซีย

ในประเทศยูเครนจำานวนสูงมาก โดยจะมีจำานวนหลายล้านคน 

มอสโกอ้างว่าผู้ที่ถูกละเมิด

สิทธิเช่นนี้ในยูเครนมีสัดส่วนที่สูง

อย่างน่ากังวล 

รัสเซียบอกว่าทางการของ

ยูเครนได้นำากฎหมายการเลือก

ปฏิบัติเกี่ยวกับภาษา การศึกษา 

ที่เรียกว่า “ชนพื้นเมือง” แทนที่

ภาษารัสเซียในทุกด้านของชีวิต 

ในเดือนสิงหาคม 2564

อีกทั้งยังกล่าวหาว่า

ประธานาธิบดียูเครน วลาดี

มีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ได้

พยายามกดดันให้ชาวรัสเซียออก

นอกประเทศอย่างเปิดเผย 

โดยบอกว่า ในเดือน

มิถุนายน 2564 ทาราส เครเมน 

ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการเพื่อการ

คุ้มครองภาษาของรัฐได้กล่าว

ว่า ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย

ด้านภาษา “อาจจะต้องออกจาก

ประเทศไป”

ในคำาถาม-คำาตอบที่ปรากฏในเพจเฟซบุ๊กของสถานทูต

รัสเซียประจำาประเทศไทย ตอนหนึ่งระบุว่า

“เป็นเรื่องน่าตกใจที่ทำาไมสหรัฐอเมริกา ซึ่งมักจะยืน

หยัดเพื่อสิทธิมนุษยชน ไม่สังเกตเห็นการเลือกปฏิบัติต่อ

พลเมืองยูเครนที่พูดภาษารัสเซีย อาจเป็นเพราะพวกเขาไม่

ถือว่าเป็นคนรัสเซีย?”

มอสโกอ้างว่าสำาหรับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ในแหลมไครเมีย รวมถึงสถานการณ์ของชนกลุ่มน้อยใน

ประเทศนั้น ไม่เพียงแต่ดีขึ้นหลังจากการคืนคาบสมุทรไคร

เมียไปยังการดูแลของประเทศรัสเซียเท่านั้น 

แต่ยังทำาให้เกิดความแตกต่างในเชิงคุณภาพอีกด้วย 

แถลงการณ์ของรัสเซียบอกว่า นโยบายของ

สหพันธรัฐรัสเซียตรงกันข้ามกับนโยบายของหน่วยงานก่อน

หน้าและรัฐบาลยูเครนปัจจุบัน 

โดยรัสเซียท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาพ้ืนท่ีท่ีมีความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแหลมไครเมีย 

“เราเชื่อมั่นว่าประเทศตะวันตกนั้นจงใจบิดเบือน

ข้อมูลเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาในไครเมีย เพื่อเบี่ยงเบนความ

สนใจของประชาคมระหว่างประเทศจากสถานการณ์ด้าน

สิทธิมนุษยชนที่เห็นได้ชัดในยูเครน..”

(พรุ่งนี้ : ใครจะกะพริบตาก่อนกัน?)

คํ

พม่า‘สไตรค์เงียบ’1ปียึดอำานาจ
ย่างกุ้ง • ชาวเมียนมาประท้วงในวันครบรอบ 1 ปีทหารก่อ

รัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลนางอองซาน ซูจี เมื่อวันอังคาร ด้วย

การ “สไตรค์เงียบ” ในหลายเมือง ประชาชนเก็บตัวอยู่บ้านและ

ธุรกิจร้านค้าหยุดกิจการ ขณะสหรัฐและพันธมิตรคว่ําบาตรเจ้า

หน้าที่ฝ่ายตุลาการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีซูจีเพิ่มอีก

รายงานรอยเตอร์และเอ

เอฟพีเมื่อวันอังคารท่ี 1 กุมภาพันธ์ 

2565 ซ่ึงตรงกับวันครบรอบ 1 ปี

ท่ีทหารเมียนมาก่อรัฐประหาร กล่าว

ว่า ชาวเมียนมาในหลายเมืองร่วม                                                        

กันแสดงออกซ่ึงการท้าทายรัฐ 

บาลทหารอย่างเงียบๆ โดยเก็บ

ตัวอยู่ในบ้าน ส่วนธุรกิจร้านค้า                                 

หยุดกิจการ 1 วัน ถึงแม้วันก่อน                                

หน้าน้ี ทางการเมียนมาจะขู่ยึด                            

ทรัพย์สินและกิจการท่ีร่วมประ 

ท้วงตามเสียงเรียกร้องของพวก

นักเคลื่อนไหว รวมถึงเตือนว่าจะ

ดำาเนินคดีกับผู้ท่ีประท้วงหรือเผย

แพร่ “โฆษณาชวนเชื่อ” ต่อต้าน

ทหาร ในข้อหากบฏหรือก่อการร้าย 

ภาพถ่ายท่ีเผยแพร่ทางโซ

เชียลมีเดียเม่ือวันอังคารเผยให้

เห็นว่า ท้องถนนในหลายเมือง 

รวมถึงย่างกุ้ง, มัณฑะเลย์, มา

เกว และมิตจีนา แทบร้างผู้คน

และยวดยานสัญจร ท่ีนครย่างกุ้ง 

มีภาพถ่ายในเพจโซเชียลมีเดีย

ของกลุ่มจัดการสไตรค์เงียบ เผย

ภาพของการประท้วงขนาดเล็กๆ 

ท่ีผู้คนปาสีแดงลงบนพ้ืน 

ส่ือท้องถ่ินยังเผยแพร่ภาพ

ของแฟลชม็อบท่ีย่างกุ้งและมัณฑะ 

เลย์เมื่อเช้าวันอังคาร ท่ีผู้ประท้วง

กางป้ายข้อความสนับสนุนประชา 

ธิปไตยและจุดพลุแฟลร์ 

ผู้ส่ือข่าวของเอเอฟพีใน

ย่างกุ้งกล่าวว่า ท้องถนนในเมือง

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งน้ี

เร่ิมว่างเปล่าเมื่อเวลา 10.00 น. 

สภาพของการสไตรค์เงียบแบบ

เดียวกันยังปรากฏท่ีเมืองมัณฑะ

เลย์ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเมียน 

มา และท่ีเขตตะนาวศรีในภาคใต้

ด้วย ต่อมาในเวลา 16.00 น. ชาว

บ้านในหลายชุมชนของย่างกุ้ง

และมัณฑะเลย์ พากันปรบมือ

อย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงถึง

การส้ินสุดการสไตรค์เงียบของ

พวกเขา

อีกด้านหน่ึง สื่อท่ีหนุนหลัง                                   

ทหารก็เผยแพร่ภาพการชุมนุม

สนับสนุนทหารในหลายพ้ืนท่ี รวม

ถึงในกรุงเนปยีดอ โดยเป็นภาพคน

ถือธงชาติร้องตะโกนคำาขวัญสนับ 

สนุนกองทัพ หรือภาพของพลเอก                                                   

อาวุโส มิน อ่อง หล่าย พร้อมกับ

คำาอวยพรให้เขาสุขภาพแข็งแรง

พลเอกอาวุโส มิน อ่อง 

หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ของเมียนมา ซ่ึงเป็นผู้นำารัฐบาล

ทหารชุดปัจจุบัน ก่อรัฐประหาร

ยึดอำานาจจากรัฐบาลพลเรือนของ

นางซูจี โดยอ้างการทุจริตเลือกต้ัง

ปี 2563 การประท้วงต่อต้านและ

การปราบปรามอย่างนองเลือด

ต่อจากน้ันทำาให้พลเรือนเสียชีวิต

มากกว่า 1,500 คน และถูกจับกุม

เกิน 11,800 คน ตามข้อมูลของ

สมาคมให้ความช่วยเหลือนักโทษ

การเมืองในเมียนมา นางซูจีโดนต้ัง

ข้อหาดำาเนินคดีหลายสิบข้อหาท่ีมี

โทษจำาคุกรวมกันมากกว่า 150 ปี

สื่อทางการรายงานว่า เมื่อ

วันจันทร์ มิน อ่อง หล่าย ส่ังขยาย

ภาวะฉุกเฉินต่อไปอีก 6 เดือน เพื่อ

อำานวยความสะดวกสำาหรับการจัด                                                 

การเลือกต้ังใหม่ ท่ามกลางภัยคุก 

คามจาก “ผู้ก่อวินาศกรรมจากภาย                                                      

ในและภายนอกประเทศ” และ “การ                                                         

ก่อการร้ายและการทำาลายล้าง” 

เมื่อวันจันทร์ รัฐบาลสหรัฐ,                                                       

อังกฤษ และแคนาดา ยังพร้อมใจ

กันข้ึนบัญชีดำาคว่ำาบาตรผู้ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกับรัฐบาลทหารเมียน 

มาเพ่ิมเติมด้วย ในจำานวนน้ีรวม

ถึงเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตุลาการ เช่น ตี

ดา อู อัยการสูงสุด และทุน ทุน 

อู ประธานศาลฎีกา และทิน อู 

ประธานคณะกรรมการปราบปราม

การคอร์รัปชัน ที่ถูกมองว่าใกล้

ชิดกับการดำาเนินคดีกับนางซูจี

โดยมีแรงจูงใจทางการเมือง.

เดนมาร์กยกเลิกมาตรการคุมโควิดทั้งหมด

โคเปนเฮเกน • เดนมาร์กยก 

เลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระ 

บาดของไวรัสโคโรนาทั้งหมด

ตั้งแต่วันอังคารนี้ เป็นชาติแรก

ของสหภาพยุโรป มั่นใจว่าอัตรา

ผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่

สูง ทำาให้สามารถรับมือกับผู้ติด

เชื้อสายพันธุ์ โอมิครอนได้

รายงานของเอเอฟพีระบุ

ว่า เดนมาร์กยกเลิกมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนาท้ังหมดต้ังแต่วันอังคารท่ี 

1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นชาติแรก

ของสหภาพยุโรป (อียู) โดยเลิก

บังคับสวมหน้ากาก, แสดงบัตร

ผ่านโควิดและเลิกจำากัดเวลาเปิด                                              

ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ 

รวมถึงเลิกจำากัดจำานวนคนที่

รวมตัวกันในร่ม หลังเคยยกเลิก

มาตรการควบคุมนี้ ไปแล้วครั้ง

หนึ่งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว 

มีเพียงมาตรการควบคุม

บางข้อที่ยังบังคับอยู่ เช่น ห้าม

ผู้ที่ ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-

19 จากประเทศนอกเขตเชงเกน                                                

เดินทางเข้าเดนมาร์ก

เดนมาร์กยกเลิกมาตรการ

ควบคุมโควิด-19 ท้ังหมด แม้มี

ยอดผู้ติดเช้ือรายวันราว 40,000-

50,000 ราย หรือเกือบ 1% ของ

ประชากรท้ังประเทศ 5.8 ล้าน

คน 

โลน ซิโมนเซน นักระ 

บาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยรอส 

กิลด์ กล่าวว่า เดนมาร์กมีผู้ 

ใหญ่ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 3 

เข็มอัตราสูงมาก มากกว่า 60% 

ของชาวเดนมาร์กฉีดวัคซีนเข็ม

ที่ 3 แล้ว เร็วกว่าเป้าหมายที่

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตั้งไว้ 1 

เดือน ขณะที่ประเทศสมาชิกอี

ยูชาติอื่น มีประชากรฉีดวัคซีน

ครบ 3 เข็มแล้วไม่ถึง 45%

จากผู้ใหญ่ชาวเดนมาร์ก

ท่ีฉีดวัคซีนเข็ม 3 อัตราสูง และ

ผู้ท่ีติดเช้ือโควิด-19 เมื่อเร็วๆ น้ี 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประเมินว่า 

80% ของประชากรเดนมาร์กได้

รับการป้องกันจากการป่วยร้าย

แรงเมื่อติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

ซิโมนเซนกล่าวว่า เมื่อ

สายพันธุ์ โอมิครอนไม่ทำาให้ผู้ที่

ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการของโรคท่ี

รุนแรง จึงสมควรที่จะยกเลิก

มาตรการควบคุมโควิด-19 และ

การแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง

ของสายพันธุ์ โอมิครอน คาดว่า

จะทำาให้เกิดภูมิคุ้มกันของโรคที่

เข้มแข็งและยืนยาว ที่จะช่วย

ป้องกันประเทศจากการระบาดระ 

ลอกใหม่ในอนาคต

ก่อนหน้านี้ ชาวเดนมาร์ก

ส่วนใหญ่ตรวจโควิด-19 ที่บ้าน 

แต่ขณะนี้เลิกตรวจแล้ว สำาหรับ

คนที่มีอาการของโรค เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขแนะนำาให้พักอยู่บ้าน                                               

ส่วนผู้มีผลตรวจเป็นบวกให้กัก 

ตัวอยู่บ้าน 4 วัน ส่วนผู้สัมผัส

ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไม่ต้องกักตัว 

และควรสวมหน้ากากและมีบัตร

ผ่านโควิดเมื่อต้องไปเยี่ยมผู้ป่วย

ที่โรงพยาบาล.

แทบร้าง • ถนนสู่เจดีย์ชเวดากองในนครย่างกุ้งแทบร้าง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ระหว่างการสไตรค์เงียบของประชาชน ในวันครบรอบ 1 

ปีรัฐประหารเมียนมา 
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พิจิตรจัดโปรฉีดวัคซีนเข็มแรกลุ้นโชค

พิจิตร • วันที่ 1 ก.พ. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผวจ.พิจิตร  

เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัด

พิจิตรในพื้นที่ 12 อำาเภอ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ซึ่งพบ

ว่ามี 44,257 รายที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเข็ม 1 จึงประสาน

กับ นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นพ.สธ.จ.พิจิตร พร้อมด้วย

ฝ่ายปกครองในการหาวิธีเชิญชวนประชาชนมารับวัคซีนเข็ม

แรกสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด จึงได้คิดแคมเปญเชิญลุ้นรางวัล

เสี่ยงโชค ซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยที่ชอบเสี่ยงดวงลุ้นโชค โดย

มีโปรโมชันผู้ ใดมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในช่วงนี้จะมีสิทธิ์ได้จับ

ฉลาก ถ้าได้ฉลากที่มีคำาว่า “โชคช่วย” จะได้รับของชำาร่วย 

1 ชิ้น หากได้สลากที่มีคำาว่า “โชคดี” จะได้รับสลากกินแบ่ง

รัฐบาล 1 ใบ งวดประจำาวันที่ 16 ก.พ.65 และงวดประจำา

วันที่ 1 มี.ค.65 โดยจุดฉีดมีทั้งห้างท็อปส์พลาซ่า พิจิตร และ

ในโรงพยาบาลหรือจุดบริการใน 12 อำาเภอของจังหวัด ซึ่งได้

รับความสนใจจากชาวบ้านทุกเพศทุกวัย คาดว่าชาวพิจิตรจะ

ออกมาฉีดวัคซีนครบตามเป้าที่ต้องการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ให้เกิดขึ้นต่อไป

สุโขทัยเร่งสูบน้ำ�ท่วมขังช่วยภัยแล้ง 

สุโขทัย • วันที่ 1 ก.พ.65 จังหวัดสุโขทัยเร่งสูบน้ำาแก้ไข

ปัญหาน้ำาท่วมขังเป็นเวลานานหลายเดือน และส่งน้ำาระยะ

ไกลไปให้พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งกว่า 3,000 ไร่ 

ในพื้นที่อำาเภอศรีสำาโรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลัง

ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเดือดร้อนจากปัญหาน้ำาท่วมขัง

พื้นที่ลุ่มต่ำาเป็นเวลานานหลายเดือนแล้ว ตั้งแต่น้ำาท่วมใหญ่

เมื่อเดือน ส.ค.64 ทำาให้พืชสวนได้รับความเสียหาย และ

การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านไม่สะดวก ขณะที่การเกษตร

ในพื้นที่ ม.1 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำาโรง กำาลังประสบปัญหา

ขาดแคลนน้ำาเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง นายวิรุฬ  

พรรณเทวี ผวจ.สุโขทัย กล่าวว่า เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน

ของประชาชน ได้มอบหมายให้ ปภ.สุโขทัย และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำาระยะไกล เพื่อเร่งสูบน้ำา

ที่ท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำามานานหลายเดือนแล้ว จากบริเวณ  

ม.5 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำาโรง โดยการสูบน้ำาจำานวน 80,000  

ลบ.ม.ให้ไปลงคลองระบายน้ำา และสูบน้ำาจากคลองระบาย

น้ำาไปกักเก็บไว้ที่หนองตำาลึง หมู่ 1 ตำาบลวัดเกาะ อำาเภอ

ศรีสำาโรง รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เป็นแก้มลิงกักเก็บ

น้ำา ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร ทั้งนาข้าว 

ไร่ข้าวโพด และไร่ยาสูบ กว่า 3,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้กำาลัง

ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำา

ฉีดวัคซีน

มากท่ีสุด ได้แก่ กทม. 1,254 ราย, สมุทร 

ปราการ 780 ราย, นนทบุรี 478 ราย, ชลบุรี 

391 ราย, ภูเก็ต 385 ราย, นครราชสีมา 190 

ราย, ศรีสะเกษ 150 ราย, เชียงใหม่ 133 

ราย, ปทุมธานี 131 ราย และอุบลราชธานี 

128 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีสำานักข่าว

บลูมเบิร์กรายงานการจัดอันดับประเทศและ

เขตเศรษฐกิจท่ีรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 

ได้ดีท่ีสุด (The Covid Resilience Ranking: The 

Best Places to Be as We Learn to Live 

With Covid) ประจำาเดือนมกราคม 2565 (ht-

tps://www.bloomberg.com/graphics/covid- 

resilience-ranking/) โดยประเทศไทยได้รับการ

จัดอันดับประเทศท่ีสามารถรับมือกับสถาน 

การณ์โควิด-19 ได้ดีท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 26 จาก

ท้ังหมด 53 ประเทศและเขตเศรษฐกิจท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก ด้วยคะแนนรวม 63.7 คะแนน 

เพ่ิมสูงข้ึนจากเมื่อปี 2563 ถึง 18 ลำาดับ

นายธนกรกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ได้รับทราบการจัดลำาดับดังกล่าว และยินดี

กับผลการจัดอันดับคร้ังน้ี ซ่ึงสะท้อนให้เห็น

ถึงศักยภาพทำางานของรัฐบาลตลอดจนหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องเป็นผลความสำาเร็จจากความ

ร่วมมือ การบูรณาการหารือต่างๆ เพื่อคล่ีคลาย

สถานการณ์การแพร่ระบาดให้เกิดผลกระทบ

น้อยสุดต่อประชาชน รวมท้ังต้องประเมิน

สถานการณ์เป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับ

แนวทางการทำางานให้สอดรับกับสถานการณ์

ในประเทศและสถานการณ์ในโลก 

“นายกฯ ได้ส่ังการให้ทุกภาคส่วน

วางแผนการรับมือกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดนเน้นย้ำาว่า

เราต้องเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับโควิด-19 อย่าง

ปลอดภัยให้ได้ เป็นไปตามมาตรการทาง

สาธารณสุข แต่ไม่ท้ิงการพัฒนาเพ่ือการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเศรษฐกิจไทยจะ

เติบโตอย่างรวดเร็วในปีน้ี อันเป็นผลจากการ

เปิดประเทศและการเปิดรับนักท่องเท่ียวด้วย

การใช้มาตรการท่ีไม่ต้องกักตัว สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลท่ีกำาหนดให้ผู้เดินทาง/นัก

ท่องเท่ียวจากทุกประเทศสามารถลงทะเบียน

เพ่ือขออนุญาตเข้าประเทศไทยผ่านระบบ 

Test & Go ได้ นับต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ.เป็นต้น

ไป” นายธนกรกล่าว

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า ในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซ่ึง

นายกฯ ประชุมในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

เนื่องจากอยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ

สาธารณสุข โดยได้ขอบคุณทุกภาคส่วนท่ี

ร่วมกันบริหารสถานการณ์โควิด-19 สามารถ

จัดการควบคุมการแพร่ระบาดสายพันธ์ุ โอ

มิครอน ซ่ึงทำาให้ดัชนีความเชื่อม่ันเศรษฐกิจ

ภูมิภาคปรับตัวดีข้ึน ส่งผลต่อภาพรวมท่ีมี

ทิศทางดีข้ึนในอนาคต

ขณะท่ีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข (สธ.) 

กล่าวถึงการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี จาก

กลุ่มท่ีมีโรคประจำาตัว 7 กลุ่มโรควันแรกท่ี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเมื่อวัน

ท่ี 31 ม.ค.ว่า ได้รับรายงานภาพรวมเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย มีผู้ปกครองสมัครใจให้

บุตรหลานฉีดวัคซีนประมาณกว่า 150 คน 

โดยจากการติดตามอาการหลังการฉีดโดยให้

ผู้ปกครองรายงานผ่านระบบท่ีสถาบันสุขภาพ

เด็กฯ จัดทำาไว้ พบทุกรายอาการปกติ บาง

รายมีอาการไข้หรือปวดบริเวณท่ีฉีดเล็กน้อย 

ซ่ึงเป็นอาการท่ีเกิดข้ึนได้ตามปกติเหมือนใน

ผู้ใหญ่ ยังไม่พบอาการสำาคัญท่ีน่ากังวล

“การฉีดเด็กอายุ 5-11 ปี ท่ีมีโรค

ประจำาตัวจะดำาเนินการฉีดท่ีโรงพยาบาลภาย

ใต้ดุลยพินิจของกุมารแพทย์ ซ่ึงผู้ปกครอง

สามารถติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อนัด

หมายในการมารับวัคซีนได้ โดยกรมควบคุม

โรคได้จัดส่งวัคซีนไฟเซอร์สำาหรับเด็กอายุ 

5-11 ปี กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ท่ัว

ประเทศ ท้ังน้ี การฉีดวัคซีนให้กับเด็กข้ึน

อยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง และได้

ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำาเนิน

การจัดฉีดในเด็กอายุ 5-11 ปีท่ัวไปท่ีโรงเรียน

ในระยะถัดไปแล้ว” นายอนุทินกล่าว 

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุรโชค 

ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการสำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงความ

คืบหน้าการข้ึนทะเบียนวัคซีนซิโนแวคและ

ซิโนฟาร์มเพื่อใช้สำาหรับฉีดในเด็กว่า เมื่อ

สัปดาห์ก่อนทางบริษัทองค์การเภสัชกรรมฯ 

ในฐานะผู้นำาเข้าวัคซีน ได้นำาเอกสารของผู้

ผลิตวัคซีนซิโนแวคมายื่นผลการศึกษาวัคซีน

ในกลุ่มอายุ 3-17 ปี ท่ีประเทศชิลีแล้ว และ

ทางบริษัท ไบโอเจนเทเทคฯ ผู้นำาเข้าซิโน

ฟาร์มก็มายื่นเอกสารแล้วเช่นกัน โดยทาง อย. 

เตรียมนำาเอกสารดังกล่าวส่งให้ผู้เช่ียวชาญ

อ่านเอกสารและพิจารณาในสัปดาห์น้ี หาก

ผ่านก็ส่งเรื่องให้กรมควบคุมโรคกำาหนดเรื่อง

การฉีดวัคซีนในเด็ก  

“ในส่วนของวัคซีนซิโนแวคและซิโน

ฟาร์ม เป็นวัคซีนเช้ือตายท่ีใช้ข้ันตอนการ

ผลิตแบบเดิม และสูตรการฉีดก็เหมือนเดิม 

เพียงแต่มีการขยายอายุของกลุ่มคนรับวัคซีน

เท่าน้ัน ปริมาณวัคซีนท่ีฉีดจะใช้ 0.5 มิลลิลิตร 

ซ่ึงแตกต่างกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม 

การเก็บรักษาก็แตกต่างและขนาดฉีดก็ใช้แค่ 

0.3 มิลลิลิตร ซ่ึงหากมีการอนุมัติการฉีดวัคซีน

ในเด็กจะใช้วัคซีนซิโนแวคของเดิมท่ีมีการนำา

เข้ามาก่อนหน้าน้ี ยืนยันวัคซีนไม่หมดอายุ” 

รองเลขาฯ อย.ระบุ 

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวว่า หาก อย.อนุมัติข้ึน

ทะเบียนวัคซีนซิโนแวคในเด็ก 3-17 ปี จะ

สามารถฉีดได้ทันที เพราะยังมีวัคซีนซิโนแวค

คงค้างอยู่ ท้ังจากส่ังซ้ือเดิมและได้รับบริจาค

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1.5 ล้านโดส ไม่

จำาเป็นต้องมีการส่ังซ้ือเพ่ิม และวัคซีนยังไม่

หมดอายุ ส่วนตัวเลขของวัคซีนท่ีคงเหลือน้ัน

รอการตรวจสอบอย่างชัดเจน คาดมีมากกว่า 

1 ล้านโดส  

ท่ีรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ท่ี

ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าว

กรณีสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนของสภา

ผู้แทนราษฎรว่า ในเดือน ม.ค.ท่ีผ่านมา มีผู้

ติดเช้ือรวม 30 ราย แบ่งเป็น ส.ส. 12 ราย 

ข้าราชการและพนักงานราชการ 12 ราย 

พนักงานทำาความสะอาด 2 ราย ลูกจ้าง  

4 ราย และวันท่ี 1 ก.พ. พบผู้ติดเช้ือ 1 ราย 

เป็นข้าราชการ หากรวมผู้ติดเช้ือภายในสภาผู้

แทนราษฎรท้ังหมดต้ังแต่เมื่อวันท่ี 1 เม.ย.64- 

31 ม.ค.65 มีจำานวนผู้ติดเช้ือรวม 128 ราย 

กำาลังรักษาตัว 19 ราย รักษาหายแล้ว 108 ราย 

เสียชีวิต 1 ราย โดยจำานวนน้ีแบ่งเป็น ส.ส. 

22 ราย ข้าราชการและพนักงานราชการ 71 

ราย พนักงานทำาความสะอาด 20 ราย และ

ลูกจ้าง 15 ราย 

“ขอยืนยัน ส.ส.ท่ีติดเช้ือโควิดไม่ได้

ติดในห้องประชุม ส่วนมากติดจากกิจกรรม

ภายนอก เช่น ทางกลุ่ม ส.ส.ยอมรับว่าติด

จากการรับประทานอาหารร่วมกัน ฉะน้ันการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะดำาเนินการต่อ

ไป” ท่ีปรึกษาประธานสภาฯ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 1 ก.พ.  

จังหวัดต่างๆ ท้ังประเทศได้เปิดงาน Kick off 

สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย 

เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม ในการดำาเนิน

งานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-19 รวมท้ังการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วย

การฉีดวัคซีน สำาหรับเด็กกลุ่มอายุ 5-11 ปี 

อาทิ จ.อ่างทอง มีเด็กท่ีผู้ปกครองลงทะเบียน

รับวัคซีนจำานวน 1,070 คน เพื่อเตรียมการ

เปิดเรียนให้ทันภาคเรียนท่ี 1 ประจำาปีการ

ศึกษา 2565 จ.ขอนแก่น มีเด็กอายุ 5-11 ปี 

ท่ีจะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวม

ท้ังส้ิน 6,600 คน  จ.บุรีรัมย์  มีเด็กลงทะเบียน 

126,101 คน เป็นต้น ซ่ึงวันแรก 1 ก.พ. ทุก

พ้ืนท่ีเป็นไปอย่างคึกคัก.

แจง ครม.

เดือน พ.ค. นายวิษณุตอบว่า ไม่มีใครขอ 

ไม่มีอะไร มหาดไทยแจ้งเฉยๆ และระหว่าง

กระบวนการ 2 เดือนของ กกต.น้ัน จะ

เป็นการกำาหนดวันรับสมัคร วันหาเสียง และ

คนท่ีเป็นผู้ว่าฯ กทม. จะต้องพ้นจากตำาแหน่ง 

รวมถึง ส.ส.ท่ีจะลงสมัครเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.

จะต้องลาออกจากตำาแหน่งก่อนด้วย 

รายงานข่าวแจ้งว่า ในท่ีประชุม ครม. 

ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ก่อนเข้าสู่

วาระการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้กล่าวถึง

การเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.และนายกเมืองพัทยา

ว่า “ผมเคยพูดแล้วว่าจะเลือกต้ังไม่เกิน พ.ค. 

ไม่เคยเปล่ียนแปลงใดๆ ผมจะหวงอำานาจ

ทำาไม ไม่ใช่เรื่องหวงอำานาจ อยากเลือกต้อง

ได้เลือก เอาคนดีๆ มาบริหารบ้านเมือง” 

ขณะท่ีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ 

ได้เล่าให้ท่ีประชุม ครม.ฟังถึงกรณีท่ี พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ไปตอบกระทู้ 

ส.ว.เก่ียวกับการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. โดยได้

อธิบายข้ันตอน ส่วน พล.อ.อนุพงษ์กล่าวเสริม

ว่า หากใครต้องการสมัครผู้ว่าฯ กทม. ถ้ารู้

กำาหนดการแล้ว ถ้าจะไปสมัครจะต้องลาออก

จากตำาแหน่งเดิมภายใน 3 วัน ไม่อย่างน้ันจะ

หมดสิทธ์ิในการสมัครรับเลือกต้ัง 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่าจินดา เปิดเผยจะมีการเลือกต้ังผู้

ว่าฯ กทม.ประมาณเดือน พ.ค.น้ีว่า เป็นเรื่อง

ดีท่ีทำาให้มีความชัดเจนข้ึน การท่ีตนออกมา

ให้ความเห็นเรื่องดังกล่าว เพราะเชื่อว่าคน

กรุงเทพฯ อยากให้มีการคืนอำานาจให้คน

กรุงเทพฯ ได้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.และ 

ส.ก.แล้ว

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน 

ส.ส. และรองหัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวเช่น

กันว่า ถือเป็นเรื่องดีท่ีการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.

มีความชัดเจนมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การจะ

เลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.ตามน้ีหรือไม่ ส่วนหน่ึงก็

ข้ึนอยู่กับ รมว.มหาดไทย ท่ีจะเป็นต้นเรื่อง

นำาเข้าสู่ท่ีประชุม ครม.เพื่อพิจารณา จึงขอ

ให้ รมว.มหาดไทยทำาตามท่ีประกาศไว้ ขณะ

เดียวกัน นายกรัฐมนตรีควรเร่งรัดให้เป็น

ไปตามไทม์ไลน์ท่ีประกาศ ท้ังน้ี ครม.ควรมี

มติให้เลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) ในวันเดียวกันไปเลย เพราะคน กทม.

เสียโอกาสจากการท่ีมีผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. ท่ี

แต่งต้ังจาก คสช.มานานมากแล้ว 

“เรามีผู้ว่าฯ กทม.ท่ี คสช.แต่งต้ังมา

นานกว่า 5 ปี ขณะท่ีเรามี ส.ก. จากการแต่ง

ต้ังจาก คสช.มานานกว่า 7 ปี เราจึงควรมี 

ผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ท่ีมาจากการเลือกต้ังจาก 

ประชาชนคน กทม.ได้แล้ว” นายองอาจกล่าว

นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม. ใน

ฐานประธานภาค กทม. พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการเปิดตัว

ว่าท่ีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ของพรรค พปชร. ว่าอีก

ไม่นานพรรค พปชร.และตนยืนยันจนถึงขณะ

น้ีว่าพรรคยังคงจะส่งผู้สมัคร โดยถ้ามีความ

ชัดเจน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคจะแถลงให้ทราบ  

เมื่อถามถึงกระแสข่าวท่ีว่าพรรค

เตรียมส่งนางอนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ลง

สมัครน้ัน นายจักรพันธ์กล่าวว่า ไม่ขอยืนยัน

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าท่ีผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม. พรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวว่า 

เรามีความพร้อมอยู่แล้ว เพราะต้ังแต่เปิดตัว

ตน และว่าท่ีผู้สมัคร ส.ก.เปิดตัวไป  ก็ดำาเนิน

งานตามแผนท่ีวางไว้ แต่มีการปรับเปล่ียน

ในเรื่องของตารางเวลาให้สอดคล้องกับการ

เลือกต้ังสนาม กทม.ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเดือน

พฤษภาคม 2565 โดยเราไม่ได้ปรับตัวอย่าง

ฉุกละหุกมากนัก เพราะทีมงาน ส.ก.ทำางาน

ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และสำารวจปัญหาของ

ประชาชนมานานแล้ว เพ่ือนำามาวางแผน

งบประมาณในการกำาหนดโครงการสำาคัญ

ประจำาเขต และโครงการสำาคัญระหว่างเขต

ให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากท่ีสุด

เ ม่ือถามว่า ผลการเลือกต้ังซ่อม 

ส.ส.กทม.เขต 9 ท่ีพรรค ก.ก.ได้คะแนนมาเป็น

อันดับสอง สร้างความม่ันใจท่ีจะชนะเลือก

ต้ังผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ นายวิโรจน์ กล่าวว่า 

เราขอบคุณประชาชนอย่างมาก ท่ีเลือกพรรค 

ก.ก. โดยคะแนนของเขตหลักส่ี-จตุจักรท่ีได้มา 

สะท้อนว่าประชาชนในพ้ืนท่ีไว้วางใจพรรค 

ก.ก. นอกจากน้ี ยังสะท้อนว่าประชาชนยัง

เชื่อม่ันในการเลือกต้ัง ดังน้ันจะชนะเลือกต้ัง

ผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ เราต้องเคารพประชาชน

วันเดียวกัน คณะก้าวหน้า โพสต์ข้อ

ความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คณะก้าวหน้า - 

Progressive Movement เปิดรับสมัครบุคคล

เพื่อลงสมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในสังกัด

คณะก้าวหน้า โดยระบุว่า เมืองพัทยาต้องการ

คุณ อย่าเอาแต่ถามตัวเองอยู่ในใจว่าพัทยา

ของคุณดีมากกว่าน้ีได้ไหม ก้าวออกมาแล้ว

อาสาด้วยตัวคุณเอง คณะก้าวหน้ากำาลัง

มองหาว่าท่ีผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา 

ขอเพียงมีคุณสมบัติต่อไปน้ี เพศไหน อาชีพ 

ฐานะใด ไม่เก่ียง ขอเพียงอายุต้ังแต่ 25 ปี

ข้ึนไป มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตปกครอง

เมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 

1 ปี ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎหมาย

กำาหนด โทร.สมัครด้วยตนเองท่ี tel:082-668-

2726 ต้ังแต่ 09.00 - 17.00 น. วันท่ี 1-15 

กุมภาพันธ์ 2565 #เมืองพัทยาต้องการคุณ 

#คณะก้าวหน้าต้องการคุณ.

นครสวรรค์ • ตำารวจสอบสวน

กลางเปิดปฏิบัติการ “ปราบผี

เปรต” ลุยค้น 4 จุดนครสวรรค์ 

บุกบ้านกลุ่มไวยาวัจกรยึดทรัพย์ 

รถ บ้าน เงินสด และโฉนดที่ดิน 

เตรียมเรียกสอบและแจ้งข้อหา

วันที่ 1 ก.พ.65 พล.ต.ต. 

จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป.

พร้อมเจ้าหน้าที่ตำารวจ บก.ปปป.

สนธิกำาลังตำารวจ บก.ปคม., 

ตำารวจ บก.รฟ., ตำารวจ บก.ปอท., 

ตำารวจ บก.ทล. รวมกว่า 60 นาย 

เปิดปฏิบัติการปราบผีเปรตลุย

ค้น 4 จุด ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 

เพื่อค้นหาพยานหลักฐานต่างๆ 

รวมถึงอายัดทรัพย์กลุ่มผู้ต้องหา

ขบวนการทุจริตยักยอกเงิน

ของวัดห้วยด้วนมาดำาเนินการ

ตรวจสอบ

โดยเจ้าหน้าที่อายัดทรัพย์ 

สินจากบ้านของกลุ่มไวยาวัจกร

วัดห้วยด้วนไปเป็นจำานวนมาก 

โดยเฉพาะบ้านของนายเสนาะ 

ทองปรอน ในพื้นที่ อ.หนองบัว 

เจ้าหน้าที่อายัดทรัพย์สินรวม

มูลค่านับสิบล้านบาท ทั้งรถยนต์ 

2 คัน  เงินสด 3 ล้านบาท ทอง

ปราบผีเปรตยึดทรัพย์ไวยาวัจกร

รูปพรรณน้ำาหนักรวม 13 บาท  

โฉนดที่ดินกว่า 10 ไร่ สมุดบัญชี

ธนาคาร 10 เล่ม รวมถึงพระ

เครื่องเลี่ยมทองและพระบูชา

อีกเป็นจำานวนมาก นอกจาก

นี้ยังตรวจยึดอาวุธปืนได้อีก 4 

กระบอก เครื่องกระสุนปืนอีก

กว่า 100 นัดด้วย

โดยส่วนหนึ่ งส่ งต่อไป

ตรวจสอบที่กรุงเทพฯ และอีก

ส่วนหนึ่งถูกนำาไปเก็บไว้เพื่อรอ

การตรวจสอบที่ สภ.หนองบัว

ปฏิบั ติ ก ารดั งกล่ าวสื บ

เนื่องจากเมื่อเดือน ต.ค.64 กลุ่ม

ลูกศิษย์ของพระราชมงคลวัชรา

จารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) หรือ

หลวงพ่ อพัฒน์  ปุญฺญกา โม  

เจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน เข้าร้อง

ทุกข์กับ บก.ปปป.ให้ช่วยตรวจสอบ

กลุ่มไวยาวัจกรของวัดและคนใกล้

ชิด ที่มีอำานาจหน้าที่ดูแลรักษา

จัดการทรัพย์สินของวัด ซึ่งต่อมา

เจ้าหน้าที่ บก.ปปป.ไล่แกะรอย

เส้นทางการเงินกลุ่มไวยาวัจกร

และคนใกล้ชิดหลวงพ่อพัฒน์  คือ

นายเสนาะ ทองปรอน, นางชัญญา 

เพชรสายบัว และนางบุญเชิด สุข

จิตร ก่อนพบหลักฐานที่แน่ชัดว่า

ทั้ง 3 รายนำาเงินของวัดไปเข้า

บัญชีในชื่อตนเอง รวมเป็นเงิน  

63,034,470 บาท จึงได้อายัดเงิน

ดังกล่าวนำามาถวายคืนหลวงพ่อ

พัฒน์ พร้อมกับเชิญตัวบุคคลทั้ง 3 

มาทำาการสอบปากคำาและดำาเนิน

คดีตามขั้นตอนกฎหมาย พร้อมเร่ง

ติดตามเงินส่วนที่เหลืออีกหลาย

สิบล้านบาทมาคืนวัด 

พล.ต.ต.จรูญเกียรติเปิด

เผยว่า การตรวจสอบวันนี้เป็น 

การอายัดทรัพย์สินและตรวจค้นหา

พยานหลักฐาน ซึ่งยังต้องมีการ

ตรวจสอบอีกหลายขั้นตอน แต่ใน

เร็วๆ นี้จะมีการสอบสวนพร้อมกับ

แจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มไวยาวัจกร

ของวัดห้วยด้วนทั้ง 3 คนนี้อย่าง

แน่นอน ส่วนหลังจากนี้จะมีการ

บุกตรวจค้นใครต่อขอยังไม่เปิด

เผย แต่มีเป้าหมายไว้แล้ว.

กรุงเทพฯ • วันที่ 1 ก.พ.65 ที่

กองบัญชาการตำารวจภูธรภาค 1 

(บช.ภ.1) พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิ

จิตร ผบช.ภ.1 แถลงข่าวจับกุม

นายคมสันต์ หรือแม็ก นนท์

วงษ์ อายุ 38 ปี ที่อยู่ 89/1 

ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี 

จ.สิงห์บุรี และนายธนชัย หรือ

เป้ บุญรุ่ง อายุ 31 ปี ที่อยู่ 32/3  

ม.1 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ 

จ.ปทุมธานี พร้อมของกลางยาบ้า 

600,000 เม็ด รถยนต์ BMW สีขาว 

หมายเลขทะเบียน 2-ขฎ 7122 

กรุงเทพมหานคร รถยนต์อีซูซุ 

MU-X สีเทา หมายเลขทะเบียน 

(ป้ายแดง) ก-4844 สระบุรี 

และรถ จยย.บิ๊กไบก์ 2 คัน โดย

จับกุมได้ภายในสถานีบริการ

น้ำามัน ปตท.ปิโตรเลียมน้ำามัน 

(โรจนะ) ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย 

จ.พระนครศรีอยุธยา

สืบเนื่องจากชุดสืบสวน

ได้แกะรอยขบวนการค้ายาเสพ

ติด ซึ่งเป็นเอเยนต์ ในจังหวัด

สิงห์บุรี จนทราบว่าจะมีการส่ง

มอบยาเสพติดในพื้นที่ อ.อุทัย 

จ.พระนครศรีอยุธยา จึงนำากำาลัง

แกะรอยติดตาม กระทั่งกลางดึก

ของวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา นาย

คมสันต์เดินทางจากบ้านพักใน

พื้นที่ อ.พรหมบุรีมารับยาเสพติด

ในพื้นที่ อ.อุทัย โดยใช้รถยนต์ 

BMW สีขาว เป็นยานพาหนะ 

มาหยุดอยู่ภายในสถานีบริการ

น้ำามัน ปตท. จากนั้นนายคมสันต์

ได้ลงไปขับรถยนต์อีซูซุ MU-X สี

เทา ป้ายแดง  ทะเบียน ก-4844 

สระบุรี ซึ่งจอดอยู่ก่อนแล้ว ออก

ไปที่บริเวณริมถนนหมายเลข 

3056 ต.คานหาม อ.อุทัย และ

ลงมายกกระสอบจากข้างถนน

ขึ้นใส่ประตูหลังของรถยนต์  

อีซูซุ MU-X สีเทา ขับกลับมาที่

ปั๊ม เมื่อรถมาถึงปั๊ม จนท.จึงได้

นำากำาลังจับกุม

สอบสวนให้การรับสารภาพ

ว่า ได้ค่าจ้างในการลำาเลียงยา

เสพติดราคา 2 หมื่นบาท เพื่อ

นำามาส่งให้ลูกค้าในพื้นที่แถบ

จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท 

พระนครศรีอยุธยา ทำามาแล้วกว่า 

1 ปี เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันมี

ยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 ไว้ใน

ความครอบครองโดยผิดกฎหมาย 

โดยเป็นการกระทำาเพื่อการค้า 

และก่อให้เกิดการแพร่กระจายใน

กลุ่มประชาชน” ก่อนนำาผู้ต้องหา

พร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.อุทัย 

ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เพื่อ

ดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป.

จับแก๊งขับรถหรูส่งย�บ้�กว่�6แสนเม็ด

ก�ญจนบุรี • เมื่อเวลา 11.30 น. 

วันที่ 1 ก.พ.65 พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ 

ผบ.ฉก.ลาดหญ้า/ผบ.ร.9 กองพล

ทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี เปิด

เผยว่า ได้รับรายงานจากชุด

ปฏิบัติการข่าวว่าจะมีแรงงาน

ต่างด้าวชาวเมียนมาจำานวนมาก

ลักลอบเข้าเมือง บริเวณพื้นที่

แนวชายแดน อ.เมืองกาญจนบุรี 

และ อ.สังขละบุรี จึงสั่งการมอบ

หมายให้ พ.อ.ธัชเดช อาบัวรัตน์ 

รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า สนธิ

กำาลัง ชป.ขว.กกล.สุรสีห์, สถานี

ตำารวจภูธร, ฝ่ายปกครอง และ

สาธารณสุข ลาดตระเวนและซุ่ม

ตรวจจุดตรวจ เพื่อทำาการจับกุม

บุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่

ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย  

โดยจุดแรกพื้นที่บ้านห้วย

น้ำาขาว ม.2 ต.บ้านเก่า อ.เมือง

กาญจนบุรี จับกุมชาวเมียนมา

ลักลอบข้ามแดนได้ 88 คน  

(ช.60, ญ.28) จุดที่ 2 ห่างกันราว 

1 กม. บ้านห้วยน้ำาขาว ม.2 ต.บ้าน

เก่า อ.เมืองฯ จับกุมชาวเมียนมา

ได้อีก 97 คน (ช.60, ญ.37) ส่วนที่ 

อ.สังขละบุรี บริเวณบ้านซองกาเรีย 

ม.8 ต.หนองลู จับกุมได้ 50 คน  

(ช.31, ญ.19) รวมแรงงานต่างด้าว 

หลบหนีเข้าเมืองที่จับกุม 3 แห่ง 

จำานวน 235 คน (ช.151, ญ.84) 

สอบสวนเบื้องต้นทราบ

ว่า ทั้งหมดเสียค่าใช้จ่ายรายละ  

20,000-30,000 บาท/คน เดินทางมา

จาก จ.พะโค, จ.เมาะลำาไย, จ.ยะไข่, 

จ.มะเกว, จ.ย่างกุ้ง, จ.อิรวดี ประเทศ

เมียนมา โดยจะเข้าไปทำางานที่ 

จ.สมุทรสาคร, ชลบุรี, กาญจนบุรี,  

ราชบุรี และกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่

ตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้นไม่พบผู้มี

อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 

นำาตัวส่งสถานีตำารวจภูธรในพื้นที่

เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

ยังทะลักไม่หยุด

แรงงานเมียนมา

ชายแดนกาญจน์

ชลบุรี • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จาก

กรณีน้ำามันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำาลึก

แบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล ของบริษัท สตาร์

ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำากัด (มหาชน) หรือ 

SPRC นั้น ได้รายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบ เพื่อขอ

ให้พิจารณาจัดตั้งอนุกรรมการเพื่อทำาหน้าที่

สืบค้นปริมาณการรั่วไหลที่แท้จริง หาสาเหตุ

ของปัญหาและหาวิธีการ/มาตรการการแก้ที่

ต้นเหตุแห่งปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะประกอบ

ด้วย ผู้แทนจากชุมชนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 

และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ ผู้แทนจังหวัด ผู้แทนกรมเจ้าท่า กรม

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรม

ควบคุมมลพิษ และกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นต้น มีหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุ ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของวิธีการและวงรอบในการ

ทำาการซ่อมบำารุงระบบต่างๆ ในอุตสาหกรรม

ที่มีความเสี่ยงสูง และพิจารณาออกกฎระเบียบ

หรือเสนอกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ผล

สรุปที่เหมาะสม ก็จะนำาไปขยายผลรับฟัง

ความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

นำาไปพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อ

เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน. 

ชงต้ังอนุกก.ร่วมป้องเหตุน้ำ�มันร่ัวซ้ำ�

ทำ�เนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ

ร่างระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ

ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผย

แพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ.....

โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกันปราบ

ปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

ทางสื่อสังคมออนไลน์กลาง  ศูนย์ประสาน

งานประจำากระทรวง และศูนย์ประสานงาน

ประจำาจังหวัด ในกรณีที่ตรวจพบข่าวปลอม

ให้เจ้าหน้าที่แถลงข่าวทันที พร้อมแจ้งกรม

ประชาสัมพันธ์ภายใน 1 ชั่วโมง และให้บังคับ

ใช้กฎหมาย ดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายที่

อยู่ในความรับผิดชอบ และต้องจัดให้มีการ

ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

โดยเร็ว, กรณีข่าวปลอมใดที่เข้าข่ายหรือ

สมควรดำาเนินการระงับการทำาให้แพร่หลาย

หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการ

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้

ดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับ

ผิดชอบตามระเบียบนี้ แจ้งให้กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำาเนินการระงับการ

ทำาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์

ออกจากระบบคอมพิวเตอร์, กำาหนดตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อการ

ประเมินผลการดำาเนินงานตามระเบียบ.

ครม.ไฟเขียวตั้งศูนย์ปร�บเฟกนิวส์
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